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ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่
และอำนาจ ในการพิจารณาและการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  
และการให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่ง อีกทั ้งบทเฉพาะกาลยังได้  
กำหนดให ้ม ีหน ้าท ี ่และอำนาจในการต ิดตาม เสนอแนะ และเร ่งร ัดการปฏิร ูปประเทศ  
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพื่อดำเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

อีกทั้งบทบาทหน้าที่และอำนาจที่สำคัญของสมาชิกวุฒิสภา โดยเฉพาะในฐานะการเป็น
ผู้แทนปวงชนชาวไทย และการปฏิบัติหน้าที่และอำนาจในการเป็นที่พึ่งและมีความเป็นกลางนั้น  
จึงได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  
จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ๗ คณะ ขึ ้น เพื ่อไปเยี ่ยมเยือน สร้างขวัญกำลังใจ  
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ติดตามผลการใช้บังคับกฎหมาย และการเสริมสร้างแนวทางการพัฒนา  
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ ่มเป้าหมายทุกกลุ ่ม รวมถึงกลุ ่มผู ้ด้อยโอกาส  
ทั่วทุกภูมิภาค โดยรูปแบบการลงพื้นที ่นั ้นจะมุ ่งเน้น “การไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคน  
ในพื ้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร” ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางอันเกิดจากเสียงของ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน เป็นสำคัญ นำมาซึ ่งการสร้างความเข้าใจในภาพลักษณ์ใหม่ 
ของวุฒิสภาที ่ม ีความใกล้ช ิดและเข ้าใจในปัญหาของประชาชนอย่างแท้จร ิง และการได้  
ช่วยเหลือเกื ้อกูลในการแก้ไขปัญหาเชิงพื ้นที่  แบบร่วมคิดและประเมินสถานการณ์ร่วมกัน  
รวมทั้งรับเรื ่องร้องเรียนในประเด็นปัญหาสำคัญต่าง ๆ ที่ระดับพื้นที่ไม่ สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
สู ่การประสานกับหน่วยงานที ่ร ับผิดชอบตามลำดับตามกลไกของวุฒิสภา ซึ ่งผลการดำเนิน  
โครงการได้พบว่าบรรลุเป้าหมายสำคัญหลายประการ อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงกับประเด็นและ  
เรื่องการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ช าติ 
อย่างมีนัยสำคัญ ดังปรากฏในรายงานฉบับนี้ 

จึงขอขอบคุณคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทุกคณะ  ที่ได้อุทิศ
แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยด้วยทักษะและความเชี่ยวชาญ และโดยเฉพาะ
คณะอนุกรรมการด้านติดตาม ประมวลผลและรายงานผลการปฏิบัติ ได้แสดงให้เห็นถึงการทำหน้าที่ 
ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ร่วมกันจัดทำรายงานฉบับนี้ให้เป็นคุณูปการต่อแผ่นดิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
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บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เป็นโครงการที่มุ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน  
และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนประเทศร่วมกันอย่างมีทิศทาง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการพบปะประชาชน และหน่วยงาน
ของรัฐมาใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่ อ
กฎหมายมีผลบังคับใช้ ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ หลักสากล 
และเหมาะสมกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งนำข้อมูลที่ได้จากการพบปะประชาชนและ
หน่วยงานของรัฐไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้ว ย 
คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และคณะกรรมการโครงการในระดับภาค 
อีก ๗ คณะ คือ คณะกรรมการโครงการฯ ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคใต้  

รายงานการติดตามประเมินผลโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์  
เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการทั้งโดยภาพรวมและรายภาค ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่
เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการดำเนินงาน
ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มี ๒ รูปแบบ คือ การศึกษาดูงานในพื้นที่โดยใช้วิธีการเยี่ยม
เยียน ซักถาม สนทนากับผู้เกี ่ยวข้อง และการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการโดยใช้วิธีการฟัง
บรรยายสรุปและเสวนา ซึ่งจำแนกได้ ๔ ลักษณะ คือ ๑) การใช้นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูป
ประเทศเป็นประเด็นหลัก ๒) การใช้การบริหารจัดการภาครัฐเป็นประเด็นหลัก ๓) การใช้สาระ 
การปฏิบัติงานในพื้นที่ เป็นประเด็นหลัก และ ๔) การใช้สาระกฎหมายและงบประมาณ เป็นประเด็นหลัก 

ผลการติดตามประเมินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พบว่า มีการลงพื้นที่จำนวน ๘ ครั้ง  
ใน ๑๐ จังหวัด  ซึ่งถ้ารวมตั้งแต่เริ่มดำเนินการโครงการ  นับว่าได้ดำเนินการลงพื้นที่ครบทุกจังหวัดแล้ว 
ยกเว้นกรุงเทพมหานครที่เป็นเขตปกครองพิเศษ  

ในการนี ้ มีประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑,๑๑๔ คน มากกว่าเป้าหมายที ่กำหนด 
องค์ประกอบของผู้เข้าร่วม จำแนกได้ ๖ กลุ่ม คือ ๑) หัวหน้าส่วนราชการ (รวมผู้ว่าราชการจังหวัดและ
กาชาดจังหวัด) ๒) ท้องที่ /ท้องถิ่น (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ๓) ภาคธุรกิจเอกชน 
(รวมสภาหอการค้า) ๔) ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ๕) นั กเรียน/นักศึกษา/เยาวชน และ  
๖) สื่อมวลชน  

ประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย  
๕ สาระหลัก คือ ๑) ความรู้เรื ่องสมาชิกวุฒิสภาและบทบาทหน้าที่ ๒) รับฟังความคิดเห็นประเด็น
กฎหมายและทำความเข ้าใจด ้านกฎหมาย ๓) การประ เม ินผลส ัมฤทธ ิ ์ของกฎหมาย ป ัญหา  
และผลกระทบกฎหมาย ๔) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ  
๕) การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยในแต่ละครั้งอาจมีจุดเน้น  
ที่แตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่ แต่สาระหลักที่ทุกคณะดำเนินการคือ รับฟังความคิดเห็นประเด็น
กฎหมายและทำความเข้าใจด้านกฎหมายแก่ประชาชนที่เข้าร่วม 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการโครงการฯ บางคณะ ได้ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนประเด็น
ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า จังหวัดส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคง 
มากที่สุด รองลงมา คือ  ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  ด้านพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ตามลำดับ 

ส่วนความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนการปฏิรูปประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ 
ให้ความสำคัญกับประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มากที ่สุด รองลงมา คือ ด้านสังคม  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา และด้านการเมือง ตามลำดับ 

จากการรับฟังข้อคิดเห็นที ่ได้รับการสะท้อนจากผู ้เข้าร่วมโครงการในครั ้งนี้  (เมษายน -  
กันยายน ๒๕๖๔) ทั้งหมด มีประเด็นข้อคิดเห็น รวมทั้งสิ้น ๘๖ เรื่อง ด้านสังคมและอื่น ๆ  รองลงมา คือ 
ด้านเกษตร  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านน้ำ  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านที่ดิน และด้านคมนาคม ตามลำดับ เมื่อได้รับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้ว ประเด็นส่วนใหญ่คณะสมาชิกวุฒิสภาได้มอบให้จังหวัดรับไป
ดำเนินการต่อ เนื่องจากเป็นเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ ส่วนบางเรื่องที่นอกเหนืออำนาจของจังหวัด 
คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับเรื ่องมาเพื่อส่งต่อคณะกรรมาธิการตามกลไกของวุฒิสภาหรือหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีเรื่องร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ที่เข้าสู่การพิจารณาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน (ตั้งแต่เริ ่มโครงการ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) พบว่ามีทั้งสิ ้น ๑ ,๔๙๘ เรื่อง ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ ๑๐๒ เรื ่อง  (โดยเรื ่องร้องเรียนทางวาจาได้มอบหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องรับไปเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว) 

สำหรับประโยชน์ที ่ได้รับจากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พบว่า ทั ้งประชาชน 
หน่วยงานในพื้นที่ และสมาชิกวุฒิสภาต่างก็ได้รับประโยชน์จากโครงการในลักษณะที่แตกต่างกันอันเป็น
เรื ่องที ่ดีแก่ทุกฝ่าย ข้อเสนอแนะสำหรับการลงพื้นที ่พบประชาชนครั ้งต่อไป คือ สมาชิกวุฒิสภา  
ควรติดตามผลการดำเนินงานในประเด็นปัญหาต่าง ๆ  ที่ได้มอบให้จังหวัดรับไปดำเนินการ และควร
นำเสนอผลการดำเนินงานต่อประชาคมในประเด็นที่ได้มีการร้องเรียนหรือประเด็นที่คณะสมาชิกวุฒิสภา
เคยรับมาเพื่อส่งต่อคณะกรรมาธิการตามกลไกของวุฒิสภาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยภาพรวมที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ กล่าวได้ว่า โครงการสมาชิกวุฒิสภาฯ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ในแง่ของการประมวลข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มาจาก  
ทุกภาคส่วนและทุกเวทีในพื้นที่มาใช้ในกระบวนการกลั่นกรอง ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย อันนำไปสู่
การแก้ปัญหาในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ ประชาชน 
ในขณะที่ประชาชนรวมทั้งเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
มากขึ้น 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 



สารบัญ (ต่อ)   

 หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร 

สารบัญ 

บทที่ ๑ บทนำ 
๑.๑ ความเป็นมาของการดำเนินโครงการ ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ ๒ 
๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ ๒ 
๑.๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๓ 

บทที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จำนวน ๘ ครั้ง      
- สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน      
ในพื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ (ตอนบน) จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแพร่     ๗ 

- สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ (ตอนล่าง) จังหวัดพิจิตร   ๒๓ 

- สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ๓๗ 

- สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคกลาง จังหวัดชัยนาท   ๔๘ 

- สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคใต้ จังหวัดชุมพร   ๖๒ 

- สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคใต้ จังหวัดสตูล   ๖๙ 

- สรุปรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
  พบประชาชน จังหวัดเชียงราย   ๗๖ 
- สรุปรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
  พบประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงราย   ๙๓ 

รายงานการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการให้ความช่วยเหลือ 
จากสถานการณ์อุทกภัย ในภาคต่าง ๆ (ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๔) ๑๐๕ 
- ภาคเหนือตอนบน ๑๐๗ 
- ภาคเหนือตอนล่าง ๑๑๔ 

 



สารบัญ (ต่อ)   

 หน้า 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑๓๐ 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑๓๘ 
- ภาคกลาง ๑๔๑ 
- ภาคตะวันออก ๑๕๔ 
- ภาคใต้ ๑๖๖ 

 
บทที ่๓ การติดตามประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ๑๗๕ 

ข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่/ที่นำเสนอ 
ในการลงพื้นที่พบประชาชนแบบภาพรวม ๑๗๗ 

๓.๑  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ๑๗๙ 

๓.๒  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ๑๘๐ 

๓.๓  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ๑๘๑ 

๓.๔  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ๑๘๒ 

๓.๕  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ๑๘๓ 

๓.๖  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ๑๘๔ 

๓.๗  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ๑๘๕ 

ผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ๑๘๖ 

บทที ่๔ สรุปการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๑๘๗ 

ส่วนที่ ๒ สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการที่พบจากการลงพื้นที่  

ของสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม ๑๙๑ 

ส่วนที่ ๓ ประโยชน์ที่ประชาชน หน่วยงาน/ องค์กรในพื้นที่ และสมาชิกวุฒิสภาได้รับ  ๑๙๒ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ๑๙๕ 
 



๑ 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

************************************************** 

บทที่ ๑ บทนำ 

๑.๑ ความเป็นมาของการดำเนินโครงการ 

ร ัฐธรรมน ูญแห ่งราชอาณาจ ักรไทยฉบับป ัจจ ุบ ัน ม ี เจตนารมณ์ท ี ่ส ่งผลสำค ัญต่อ 
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาไว้หลายประการ ซึ่งเจตนารมณ์ที่สำคัญประการหนึ่ง ตามมาตรา ๖๕  
ที่บัญญัติให้มียุทธศาสตร์ชาติเพื ่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยสร้างกลไกไว้ใน  
หมวด ๑๖ นั่นคือการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านกฎหมาย และด้านกระบวนการยุติธรรม  
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ดังกล่าว นอกจากนั้น  
ยังได้สร้างกลไกใหม่ที่มีผลโดยตรงต่อกระบวนการตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย เนื้อหา รวมทั้ง  
การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของกฎหมาย ดังจะเห็นได้จากการที ่มาตรา ๒๖ บัญญัติให้กฎหมายที ่มีผล 
เป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ต้องระบุเหตุผลความจำเป็นไว้ด้วย และการที่มาตรา ๗๗  
วรรคหนึ่ง บัญญัติให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็น  
หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า 
เพื ่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน มาตรา ๗๗ วรรคสอง ที ่บัญญัติให้ต้องมีการรับฟังความคิดเห็น  
ของผู ้เกี ่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งต้องเปิดเผย  
ให้ประชาชนทราบและนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน และเมื่อ
กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว ต้องจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

กลไกและกระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยตามมาตรา ๑๑๔ ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพระราชบัญญัติ การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ  
พระราชกำหนด การกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่  
และอำนาจของวุฒิสภา การพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
การให้ความเห็นชอบให้บุคคลพ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ  
ที่มาตรา ๒๗๐ บัญญัติเพิ ่มขึ ้นให้เป็นหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาในช่วง ๕ ปีแรก อีกด้วย ดังนั้น  
การจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์สมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับลักษณะของสังคมไทยและประเพณีการปกครองของไทยตามระบอบประชาธิปไตย  
อ ันม ีพระมหากษ ัตร ิย ์ทรงเป ็นประม ุข โดยต ้องม ีการร ับฟ ังความค ิดเห ็นและข ้อเสนอแนะ  
หรือความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่ งการจะดำเนินการ 
ให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์นั ้นต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกัน  
ระหว่างสมาชิกวุฒิสภากับประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับโดยการลงไปในพื้นที่
เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่าย เนื่องจากเป็นผู้ที ่ต้องประสบกับปัญหา 
อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริงแทนการรอรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือความต้องการ
จากการรายงานมาตามระบบที ่เป ็นอยู ่ ว ุฒิสภาจึงเห็นควรจัดให้ม ี “โครงการสมาชิกวุฒิสภา 



๒ 

พบประชาชน” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับสามารถเข้ามา
ร่วมกันแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และช่วยกันขับเคลื ่อนประเทศตั ้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และ
ระดับประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึก
รับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวมอันจะนำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีสังคมที่มีความสงบสุข เป็นธรรม ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้านบนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑) เพื ่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื ้นที ่และหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย 
๒) เพื ่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื ้นที ่และหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องเป็นข้อมูล

ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของกฎหมายเมื ่อกฎหมายมีผลใช้ บังคับแล้ว และพัฒนากฎหมาย 
ทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๓) เพื ่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื ้นที ่และหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้สอดคล้องกับ
หลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล 

๔) เพื ่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื ้นที ่และสะท้อนข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไข โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา 

๕) เพื ่อปฏิบัติตามภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ ที ่บ ัญญัติให้ว ุฒิสภามีหน้าที ่และอำนาจในการติ ดตามผล  
การดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจน
เสนอแนะ และเร่งรัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศและตามที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะกรรมการที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ๘ คณะ ดังนี้ 
๑) คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
๒) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 
๓) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ 
๔) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก 
๕) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
๖) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
๗) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) 
๘) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
 



๓ 

๑.๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑) ได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที ่และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาในการตรากฎหมาย 
๒) ได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที ่และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเป็นข้อมูล

ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของกฎหมายเมื ่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว และพัฒนากฎหมาย  
ทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๓) ได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที ่และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้สอดคล้องกับ
หลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล 

๔) ได้รับทราบความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ของประชาชนในพื ้นที ่เพื ่อนำมาวิเคราะห์  
สภาพปัญหา ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งสะท้อนปัญหาไปสู่การแก้ไข โดยอาศัยกลไก  
ของวุฒิสภา 

๕) ได้รับทราบผลดำเนินงานของหน่วยงานที ่มีภารกิจเกี ่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ  
และยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิร ูปประเทศ และกำหนดไว้  
ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 

_________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 



บทที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน  
(เมษายน – กันยายน ๒๕๖๔) 

......................................................................................................... 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จำนวน ๘ ครั้ง  ประกอบด้วย 

๑. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด 
กลุ่มภาคเหนือ (ตอนบน) วนัพฤหัสบดีที่ ๑ – วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดแพร่ 

๒. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด 
กลุ่มภาคเหนือ (ตอนล่าง) วันเสาร์ที ่๑๘ กันยายน ๒๕๖๔  ณ จังหวัดพิจิตร 

๓. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด 
กลุ่มภาคกลาง วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด 
กลุ่มภาคกลาง วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔  ณ จังหวัดชัยนาท 

๕. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด 
กลุ่มภาคใต้ วันพฤหัสบดีที่ ๑ – วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔  ณ จังหวัดชุมพร 

๖. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด 
กลุ่มภาคใต้ วันศุกร์ที่ ๒๔ – วันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดสตูล 

๗. สรุปรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน วันศุกร์ที่ ๒ – วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดเชียงราย 

๘. สรุปรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน วันศุกร์ที่ ๒๔ – วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดลำปาง  
และจังหวัดเชียงราย 

 

 

 



๖ 



๗ 

 

จังหวัดเชียงใหม ่(จุดที่ ๑)    วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

วิธีการดำเนินกิจกรรม   จัดเวทีจัดประชุมสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ภาคส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่        

ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์  
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)  

นำโดย นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานกรรมการ คนที่สอง ในฐานะผู้รับผิดชอบจังหวัดเชียงใหม่ 
พร้อมด้วยนายจิรชัย มูลทองโร่ย และผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ กรรมการได้เยี่ยมชม
ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ 
และเข้าร่วมประชุมกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  ๑ 
เชียงใหม ่

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ             
๑. ควรมีการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ในประเด็นปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือ 

และแบ่งอำนาจให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
๒. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ ในการเพิ ่มสถานที ่ร ับซื ้อเศษวัสดุทางการเกษตร 

จากประชาชน เพื่อเป็นการช่วยลดภาระต่าง ๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และระยะเวลาในการเดินทาง 

๑. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ (ตอนบน) วันพฤหัสบดีที่ ๑ - วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔   

ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแพร่ 



๘ 

  

  
                                                   ............................................  

จังหวัดเชียงใหม่ (จุดที่ ๒)    วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา                                                 
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (โคก หนอง นา โมเดล) ตำบลขัวมุง อำเภอสารภ ี 

วิธีการดำเนินกิจกรรม   ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่      

ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์  
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)  

ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ในประเด็นการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทั้งนี้ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีความพึงพอใจที่สมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในครั้งนี้ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   
๑. ควรมีการประสานความร่วมกับหน่วยงานที ่ร ับผิดชอบในประเด็นเดียวกัน อาทิ  

การต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ผักเชียงดา) การต่อยอดทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาตา่ง ๆ  
๒. เสนอใช้ทฤษฎี “หิ้ว หาบ ห้าง” ในการดำเนินการโครงการโคก หนอง นา โมเดล 
๓. เสนอให้มีการสืบทราบสาเหตุการลงออกของครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 



๙ 

  

  
............................................ 

จังหวัดเชียงใหม่ (จุดที่ ๓)    วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา                                                 
ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้ อำเภอหางดง  

วิธีการดำเนินกิจกรรม   จัดเวทีจัดประชุมสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ภาคส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่      

ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์  
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)  

นำโดย นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานกรรมการ คนที่สอง ในฐานะผู้รับผิดชอบจังหวัดเชีย งใหม่ 
พร้อมด้วยนายจิรชัย มูลทองโร่ย และผู ้ช ่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ กรรมการ  
ร่วมกิจกรรมปลูกพันธุ์กล้าไม้ (พะยูง ประดู่ป่า และไผ่ซางหม่น) และแจกต้นพันธุ์ให้กับหน่วยงานต่าง  ๆ 
นำไปปลูกดูแล อีกทั้งรับฟังข้อมูลการดำเนินโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้น
เศรษฐกิจ จากปลัดอำเภอหางดง ผู้แทนเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ 
อำเภอหางดง (กรมป่าไม้) ทั ้งนี ้ผู ้เข้าร่วมประชุม มีความพึงพอใจที ่สมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมรับฟัง
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในครั้งนี้ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง  

 



๑๐ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   
๑. เสนอการแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัด อาทิ การจัดงาน  

การสร้างฝาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างป่า และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร  
๒. เสนอให้มีการศึกษากระบวนการของบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากรดูแลพันธุ์กล้าไม้ 

 
............................................ 

จังหวัดเชียงใหม่ (จุดที ่ ๔)    วันศุกร์ที ่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา                                                    
ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอพร้าว  

วิธีการดำเนินกิจกรรม   จัดเวทีจัดประชุมสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาค
ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่      

ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์  
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)  

นำโดย พลเอก ทวีป เนตรนิยม พร้อมด้วยนายจิรชัย มูลทองโร่ย นายปิยพันธุ ์ นิมมานเหมินท์  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ กรรมการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการบริหาร
เชื้อเพลิงแบบบูรณาการในพื้นที่ป่า และรับฟังแผนการทำฝายชะลอน้ำฯ จากนายภูพิชิต ช่วยบำรุง
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และพระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร. ประธานโครงการคนพร้าวรักษ์ป่า            
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความพึงพอใจที่สมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในครั้งนี้ 



๑๑ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   
๑. เสนอจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน และเพื่อเป็นการ

สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า ลดการลุกลามจากไฟป่าได้ 
๒. เสนอให้มีการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ถึงผลกระทบจากการเผาป่า 
๓. เสนอให้อุทยานฯ จัดทำแผนที่เส้นทางการเดินเท้า รวมถึงระยะเวลา เพื่อเป็นเครื่องมือ

ช่วยในการตัดสินใจเลือกเส้นทาง เพื่อให้สามารถเข้าไปยังจุดเกิดเหตุได้เร็วที่สุด 

  

  
............................................ 

จังหวัดเชียงใหม ่(จุดที่ ๕)    วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  
ณ โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่                                                   

วิธีการดำเนินกิจกรรม   จัดเวทีจัดประชุมสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ภาคส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่      

ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์  
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)  

นำโดย พลเอก ทวีป เนตรนิยม พร้อมด้วยนายจิรชัย มูลทองโร่ย นายปิยพันธุ ์ นิมมานเหมินท์  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ กรรมการ ลงพื้นที่รับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ 
กระบวนการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื ้นที ่จังหวัดเชียงใหม่ จาก  



๑๒ 

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   

๑. คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำจังหวัดเชียงใหม่จะลดลง และไม่เพียงพอ  
ต่อปริมาณความต้องการของประชาชน 

๒. เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนภารกิจถ่ายโอนอำนาจฯ จากกรมชลประทานไปยัง อปท.  
ให้เป็นแบบสองทาง (Two way) คือ เมื่อท้องถิ่นรับภารกิจไปแล้วแต่ไม่สามารถดูแลได้ ก็สามารถทำ
เรื่องโอนกลับมายังกรมชลประทานได้เช่นเดิม 

 

............................................ 

จังหวัดเชียงใหม่ (จุดที ่ ๖)    วันเสาร์ที ่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่                                                   

วิธีการดำเนินกิจกรรม   จัดเวทีจัดประชุมสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ภาคส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่      



๑๓ 

ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  
พร้อมด้วยนายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานกรรมการ คนที่สอง ในฐานะผู้รับผิดชอบจังหวัดเชียงใหม่ 
พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที ่ปรึกษาคณะกรรมการ พลเอก ทวีป เนตรนิยม น ายจิรชัย  
มูลทองโร่ย นายปิยพันธุ์นิมมานเหมินท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ กรรมการ  
ลงพื้นที่รับฟังข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และด้านความมั่นคง  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๑. เสนอให้มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ถูกว่าจ้างและผู้ว่าจ้างยึดถือปฏิบัติ  

อย่างตรงกัน และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด  
๒. เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนคำให้มีความเหมาะสมและเห็นภาพ เช่น การไม่สามารถอยู่ได้   

ผู้จ้างงาน/ผู้รับจ้างงาน 
๓. เสนอให้มีการจัดลำดับความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
๔. เสนอให้มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด 
๕. เสนอให้มีการติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  

อย่างต่อเนื่อง  
๖. เสนอผลักดันการทำงานให้เป็นแบบคลัสเตอร์  
๗. ประชาชนเสนอให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  

จัดโครงการอบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์ หรือการผลักดันการขาย เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์  
ในปัจจุบัน 

 

  



๑๔ 

  
............................................ 

จังหวัดเชียงใหม่ (จุดที ่ ๗)    วันเสาร์ที ่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา                                             
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม  

วิธีการดำเนินกิจกรรม   ลงพื้นที่ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ  
และประชาชนในพื้นที่      

ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ประกอบด้วย พลเอก ทวีป เนตรนิยม นายจิรชัย มูลทองโร่ย  
นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ และนายเสรี สุวรรณภานนท์ 
โดยมี รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ 
และมีนายคนึง กาบกันทะ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้นำเยี่ยม
ชมศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความพึ งพอใจที่สมาชิก
วุฒิสภาได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในครั้งนี้ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคง  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๑. คณะกรรมการโครงการฯ ชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในการดำเนินการทุกท่านฯ 

๒. การผลักดันให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นอุทยาน มีข้อบังคับ ข้อจำกัดค่อนข้างมากพอสมควร 
ซึ่งจะต้องมีการศึกษาข้อมูลและวิธีดำเนินการอย่างรอบคอบ เนื่องจากอาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ 
และหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

๓. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลในขั้นตอนรายละเอียดการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การทำป่าเปียก 
การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชต่าง ๆ โดยอัพโหลดไว้ที่ Facebook ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชม และเป็น
อีกช่องทางหนึ่งในการเก็บข้อมูล 



๑๕ 

  

  
............................................ 

จังหวัดเชียงใหม่ (จุดที ่ ๘)    วันเสาร์ที ่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา                            
ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  

วิธีการดำเนินกิจกรรม   จัดเวทีจัดประชุมสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ภาคส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่   

ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ ื ้นท ี ่จ ั งหว ัดภาคเหน ือ (ตอนบน) ได ้ร ับฟ ังข ้อค ิดเห ็นและข ้อเสนอแนะจากประชาชน  
ในประเด็นประเด็นฝุ่นละออง (PM 2.5) และไฟป่า ทั้งนี้ผู ้เข้าร่วมประชุม มีความพึงพอใจที่สมาชิก
วุฒิสภาได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในครั้งนี้ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคง  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๑. เสนอให้มีการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน เกี่ยวกับผลกระทบจากฝุ่นละออง  

(PM 2.5) และไฟป่า 
๒. เสนอให้มีการประสานความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) เพื่อสนับสนุนในการทำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละออง (PM 2.5) 



๑๖ 

๓. เสนอให้มีการสัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์ ในประเด็นปัญหาฝุ่นละออง (PM 2.5) 
และการเพิกเฉยจากภาครัฐ 

๔. เสนอให้สภาลมหายใจเชียงใหม่ นำเสนอแนวคิดในการทำงานรูปแบบใหม่ (รูปธรรม)  
และส่งให้คณะกรรมการฯ นำเร่ืองเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

  

  
............................................ 

จังหวัดแพร่ (จุดที ่ ๑)   วันพฤหัสบดีที ่  ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมฝายแม่ยม อำเภอสอง จังหวัดแพร่  

วิธีการดำเนินกิจกรรม   จัดเวทีจัดประชุมสัมมนาและลงพื้นที ่ รับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่   

ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ : คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ในประเด็น  
การบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหาน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่  
ซึ ่งได ้ร ับรางว ัลชนะเล ิศระด ับนานาชาต ิจากองค ์การสหประชาชาต ิ ( UN) ประจำปี ๒๕๕๕  
สาข า  Fostering Participation In Policy Making Decisions Through Innovative Mechanisms 
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจที่สมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในครั้งนี ้ 



๑๗ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ด้านความมั่นคง 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ข้อสังเกต  กรมชลประทานได้มีการใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงสันฝายแม่ยม ประมาณ 
๗๐๐ ล้านบาท ในขณะที่ฝายชะลอน้ำที่สร้างด้วยกระสอบทรายที่คนในพื้นที่ร่วมมือกันทำในแต่ละปี  
ใช้งบประมาณเพียง ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ได้ปริมาณน้ำเท่ากัน ซึ่งถือว่าเป็นข้อสังเกตที่ควรมีการศึกษาต่อ 

ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษาและส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถ
นำเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการเกษตร เช่น ทำอย่างไรให้ใช้น้ำเท่าเดิม แต่ได้ผลผลิตมากขึ้น 
หรือได้ผลผลิตเท่าเดิม โดยใช้น้ำน้อยลง หรือการสั่งการรดน้ำผ่านโทรศัพท์มือถือ จะทำให้สามารถ
ควบคุมปริมาณน้ำ และระยะเวลาการรดน้ำต้นไม้ได้ เป็นต้น 

  

  
 

 

จังหวัดแพร่ (จุดที่ ๒)     วันพฤหัสบดีที ่  ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๔๐ นาฬิกา   
ณ ดอยเวียงผี ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง                                          

วิธีการดำเนินกิจกรรม   ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่   

ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ประชาชนในพื้นที่ ในประเด็นการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหาน้ำเชิงพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการ
ลงพื้นที่มีความพึงพอใจที่สมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในครั้งนี้ 

……………………………………………………… 



๑๘ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ด้านความมั่นคง 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กรมชลประทานได้มีการใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุง 
สันฝายแม่ยม ประมาณ ๗๐๐ ล้านบาท ในขณะที่ฝายชะลอน้ำที่สร้างด้วยกระสอบทรายที่คนในพื้นที่
ร่วมมือกันทำในแต่ละปี ใช้งบประมาณเพียง ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ได้ปริมาณน้ำเท่ากัน ซึ ่งถือว่า 
เป็นข้อสังเกตที่ควรมีการศึกษาต่อ 

 

  

  
............................................ 

 

จังหวัดแพร่ (จุดที่ ๓)   วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ อำเภอเมือง 
และอำเภอสูงเม่น 

วิธีการดำเนินกิจกรรม   ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่   

ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จ ังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาในประเด็น การปฏิรูปเศรษฐกิจ  
เชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม (Creative and Cultural Economy) และประกอบการดำเนินงาน
ของคณะทำงานติดตามการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสรรค์ ในคณะกรรมการโครงการ



๑๙ 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)  ทั้งนี้  ผู้เข้าร่วมการลงพื้นที่มีความ  
พึงพอใจที่สมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในครั้งนี้ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

- คณะกรรมการฯ เห็นควรให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่และสำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร่ หาแนวทางต่อยอดชุดทดลองย้อมผ้าหม้อห้อมด้วยตนเอง โดยอาจจะไม่ต้องมีผ้าเช็ดหน้า  
อยู่ภายในกล่อง แต่ให้เพิ่มปริมาณห้อมผง กรดผง และด่างผง ให้เพียงพอต่อการย้อมเสื้อ ๑ ตัว เพิ่มคู่มือ
การย้อมผ้า และปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีความแข็งแรง เหมาะสมกับการขนส่ง ตลอดจน เห็นควรให้
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สนับสนุนด้านการวางแผนทางการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชน  
หม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์   

- เห็นควรให้มีการจัดตั ้งสถาบันฝึกฝีมือด้านต่าง ๆ เพื ่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  
และภูมิปัญญางานฝีมือให้กับคนรุ่นต่อไป  

- เสนอแนะให้พัฒนาการจำหน่ายสินค้าหน้าเว็บไซต์ให้มีภาพจำลองสามมิติ ให้กลุ่มลูกค้า
สามารถมองเห็นภาพว่า เมื่อเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไปวางอยู่ในห้องต่าง ๆ แล้วเป็นอย่างไร  

 

   

   



๒๐ 

   
............................................ 

 

จังหวัดแพร่ (จุดที่ ๔)   วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม
ห้องจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ 

วิธีการดำเนินกิจกรรม   จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก 
ภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่   

ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)  แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้า 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในประเด็นสำคัญต่าง ๆ  ทั้งนี้  ผู้เข้าร่วมการลงพื้นที่มีความพึงพอใจที่สมาชิก
วุฒิสภาได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในครั้งนี้ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ      

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
- เห็นควรให้มีการก่อตั้งมูลนิธิ หรือการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมในการดูแลและพัฒนา 

บ้านโบราณของจังหวัดแพร่อย่างเป็นรูปธรรม  
- เสนอให้มีการวางแผนส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งย่านเมืองเก่า ย่านการค้า และย่าน

ชายแดน  
- การพัฒนาจังหวัดไปสู่เมืองสร้างสรรค์ ควรคำนึงถึงความเท่าเทียมสำหรับคนทุกกลุ่ม 

โดยเฉพาะการเป็นเมืองสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ 
- เห็นควรให้ท่าอากาศยานแพร่ทบทวนข้อเสนอแนะของประชาชนในจังหวัดแพร่  

กรณีการขยายทางวิ่งท่าอากาศยานแพร่ เนื่องจากมีความคิดเห็นจากประชาชนบางส่วน ที่เสนอแนะให้
ท่าอากาศยานแพร่แบ่งการขยายทางวิ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ๑,๘๐๐ เมตร และ ๒,๑๐๐ เมตร เนื่องจาก



๒๑ 

หากขยายความยาว จาก ๑,๕๐๐ เมตร เป็น ๑,๘๐๐ เมตร ท่าอากาศยานสามารถเริ ่มดำเนินการ
ก่อสร้างได้ทันที และจะเป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมและการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ แต่สำหรับขยาย
ความยาวไปที่ ๒,๑๐๐ เมตร จะต้องรอการเวนคืนที่ดิน จึงควรดำเนินการในระยะถัดไป 

- สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ  เสนอแนะให้มีการใช้
ชานชาลาสูง เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้พิการและผู้สูงอายุในการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
ในการเป็นเมืองสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้สูงอายุในอนาคต 

  

  
............................................ 

 

จังหวัดแพร่ (จุดที่ ๕)   วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์โอทอป 
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ตึกมิตรประกาย)                                                                                      

วิธีการดำเนินกิจกรรม   จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก 
ภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่   

ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)  แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้า 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในประเด็นการพัฒนาจังหวัดแพร่ ทั้งนี้  ผู้เข้าร่วมการลงพื้นที่มีความพึงพอใจ 
ที่สมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในครั้งนี้ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 



๒๒ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เสนอให้จัดตั้งมูลนิธิ วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสมาคมเพื่อ
รวบรวมเงินทุนสำหรับการดำเนินการเพื่อพัฒนาจังหวัดแพร่ในมิติต่าง  ๆ  
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๒๓ 

จังหวัดพิจิตร  วันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  ณ วิทยาลัยชุมชน
พิจิตรอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

วิธีดำเนินกิจกรรม  จัดประชุม จัดเวทีเสวนา ลงพื้นที ่พบปะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ สื่อมวลชน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ ได้กล่าวทักทายที่ประชุมพร้อมกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการ บทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ สรุปได้ ดังนี้ ในการ  
ลงพื้นที่ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตามหมวด ๖ ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภา คือ  ผู้แทนปวงชน 
ชาวไทย ซึ่งลงมารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันในการบริหารบ้านเมือง 
สำหรับบทบาทหน้าที ่ของวุฒิสภา ได้แก่ ๑. กลั ่นกรองกฎหมาย เวลาที่กฎหมายจะผ่านจากสภา
ผู้แทนราษฎรขึ้นไปนั้น จะต้องกลั ่นกรองจึงจำเป็นต้องลงพื้นที ่มาเพื ่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจาก
กลุ่มเป้าหมาย คือหน่วยงานราชการ ข้าราชการ เอกชน ประชาชน เยาวชน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
รวมถึงสื่อมวลชน และอื่น ๆ  ๒. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน หากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับฟัง
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือปัญหาต่าง ๆ  ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ก็จะทำการตั้ง 
กระทู้ถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือหารือในที่ประชุมวุฒิสภา โดยโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ได้แบ่งออกเป็น ๗ กลุ่ม ดังนี้ ๑) กลุ่มภาคกลาง ๒) กลุ่มภาคตะวันออก ๓) กลุ่มภาคใต้ ๔) กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๕) กลุ่มภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๖) กลุ่มภาคเหนือตอนบน  
๗) กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศ ๓. ให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญต่าง ๆ  ๔. พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
ต่าง ๆ ๕.ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง ๖.อำนาจหน้าที่อื่น ๆ  แต่เรื่องที่สำคัญที่สุดของวุฒิสภา 
ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามบทเฉพาะกาลที่ ๒๗๐ บัญญัติไว้ว่าให้วุฒิสภาชุดนี้ทำหน้าที่ติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นหน้าที่การปฏิรูป
ประเทศและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติก็คือท่านทั้งหลายซึ่ง เป็นเสาหลัก ซึ่งจะต้องร่วมมือกัน 
ทุกฝ่าย พี่น้องประชาชนต้องรับรู้และเดินไปด้วยกัน ถ้าภาครัฐทำฝ่ายเดียวโดยที่พี่น้องประชาชนไม่รับรู้ 
และมีการต่อต้าน แผนการปฏิรูปประเทศก็จะไม่สำเร็จ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติก็จะไม่สำเร็จ    
ดังนั้น การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศจึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยตรง 
ที่ต้องมารับฟังความคิดเห็น ซึ่งการลงพื้นที่นั้นทางวุฒิสภาอยากทราบว่ายุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัด 
แต่เรื่องที่สำคัญที่สุดของวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ .ศ. ๒๕๖๐ ตามบทเฉพาะกาลที่ ๒๗๐ บัญญัติไว้ว่า 
ให้วุฒิสภาชุดนี้ทำหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตาม

๒.  สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ (ตอนล่าง) วันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔  ณ จังหวัดพิจิตร 



๒๔ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นหน้าที่การปฏิรูปประเทศ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติต้องร่วมมือกัน  
ทุกฝ่าย พี่น้องประชาชนต้องรับรู้และเดินไปด้วยกัน ถ้าภาครัฐทำฝ่ายเดียวโดยที่พี่น้องประชาชนไม่รับรู้  
และมีการต่อต้าน แผนการปฏิรูปประเทศและการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่สำเร็จ ดังนั้น  
การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศจึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงที่ต้องมา  
รับฟังความคิดเห็น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างไรบ้าง มีปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ดำเนินงานหรือไม่ ติดตามการบังคับใช้กฎหมายเพื่อนำไปสู่การแก้ไขถึงผลกระทบนั้น  ๆ และได้มี 
การสร้างความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและยุทธศาสตร์ของจังหวัดว่ามีความสอดคล้องกัน
หรือไม่ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปสรุปรวบรวมและแจ้งต่อรัฐบาลต่อไป 

พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  ได้กล่าวทักทาย 
ที่ประชุมพร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ บทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
สรุปได้ ดังนี้ ในการลงพื้นในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตามหมวด ๖ ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภา คือ 
ผู ้แทนปวงชนชาวไทย ซึ ่งลงมารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สร้างสัมพันธ์ที ่ด ีร ่วมกัน  
ในการบริหารบ้านเมือง สำหรับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ได้แก่ ๑) กลั่นกรองกฎหมาย ๒) การให้  
ความเห็นชอบในเรื ่องสำคัญ ๓) การติดตาม ศึกษา เร่งรัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะการติดตาม  
การบริหารราชการแผ่นดินของราชการ รวมถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศเป็นภารกิจและบทบาท ซึ่งเริ่ม
ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การลงพื้นที่นั้นทางวุฒิสภาอยากทราบว่ายุทธศาสตร์ที่สำคัญของ
จังหวัดพิจิตรมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างไรบ้าง มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน
หรือไม่ ติดตามการบังคับใช้กฎหมายเพื่อนำไปสู่การแก้ไขถึงผลกระทบนั้น  ๆ  และได้มีการสร้างความ
เข้าใจถึงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและยุทธศาสตร์ของจังหวัดว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่  เพื่อจะได้นำ
ข้อมูลไปสรุปรวบรวมและแจ้งต่อรัฐบาลต่อไป  

พลเอกชาตอุดม  ดิตถะสิริ กรรมการ ได้กล่าวทักทายที ่ประชุมพร้อมกล่าวถึงเรื ่อง
งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ มีผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ทำให้เรื่องจัดเก็บรายได้
กระทบกับรายจ่าย ซึ ่งเป็นวิกฤตของประเทศจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปประเทศ  
ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ได้วางแผนเอาไว้ และการปฏิบัติตามแผนราชการของแต่ละจังหวัดด้วย 
การบริหารงบประมาณในจังหวัดต้องใช้จ่ายด้วยความโปร่งใส แก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง  
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ลดลงประมาณ ๑.๕๗ พันล้านบาท ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับงบประมาณที่น้อยลง เพราะการจัดเก็บรายได้น้อยลง อยากให้  
ส่วนราชการพยายามติดตาม เร่งรัดการใช้งบประมาณของทุกส่วนราชการ แต่ทั้งนี้หวังว่าสถานการณ์ 
โรคระบาดโควิดจะคลี่คลายลงให้ดีขึ ้น สามารถเปิดประเทศได้รัฐบาลต้องเร่งพัฒนาประเทศโดยใช้
งบประมาณที่กู ้มาจำนวน ๕ แสนล้านบาท กระจายงบประมาณลงสู่จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน  
ทั่วประเทศให้ประชาชนมีงานทำเกิดรายได้ และภาคเอกชนก็มีรายได้ให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างเป็น



๒๕ 

รูปธรรม โดยงบประมาณเงินเยียวยาที่จะให้ประชาชนจากสถานการณ์โรคโควิดอาจลดลง  เพื่อนำ
งบประมาณมาฟื้นฟูประเทศมากขึ้น    

นายเฉลียว  เกาะแก้ว กรรมการ ได้กล่าวทักทายที่ประชุมพร้อมกล่าวถึงเรื่องราคาสินค้า
ทางการเกษตร การแข่งขันแย่งตลอดการค้าจากประเทศเวียดนาม อินเดีย ว่าประเทศไทยมีต้นทุน  
การผลิตที่ราคาสูง ทำให้การแข่งขันกับประเทศอื่นยาก เพราะสินค้าเกษตรประเทศไทยมีราคาที่ต่ำ 
รัฐบาลมีนโยบายการประกันราคาสินค้าเกษตรให้กับประชาชน เช่น ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น การทำเกษตร
แปลงใหญ่สามารถลดต้นทุนราคาผลผลิตเกษตรได้ดี ซึ่งขณะนี้กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ของ
วุฒิสภากำลังเร่งรัดปฏิรูปดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำให้กับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่  

๑. นายรักกี้  สุขประเสริฐ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่ ๔  ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร) และ 
นายชาลี พรมแตง (ประชาชน ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร) 

เรื่อง การขอโควตาน้ำจากระบบชลประทาน เพื่อเติมลงในแม่น้ำพิจิตร เนื่องจากแม่น้ำ
พิจิตรเป็นต้นกำเนิดจากการเปลี ่ยนแปลงของแม่น้ำน่าน โดยแม่น้ำน่านเปลี ่ยนทางไหลไปทาง 
ทิศตะวันออก กลายเป็นแม่น้ำน่านในปัจจุบัน ทำให้แม่น้ำน่านเก่าจึงกลายเป็นแม่น้ำพิจิตรมีจุดเริ่มต้น  
ที ่แม่น้ำน่านบริเวณบ้านวังกระดี ่ทอง ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร ไหลผ่านใน ๑๓ ตำบล  
และเป็นเส้นทางที่สำคัญในการคมนาคมตั้งแต่อดีต อีกทั้งเป็นแหล่งอารยธรรมริมแม่น้ำแห่งแรกที่ยัง



๒๖ 

หลงเหลืออยู่คือเมืองเก่าพิจิตร ซึ่งประมาณอายุอยู่ใน พ.ศ.  ๑๖๐๑ ชาวบ้านวังกระดี่ทอง หมู่ที ่ ๔  
ตำบลย่านยาว โดยพลังมวลชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร เพื่อเป็นการอนุรักษ์  
ด้านประวัติศาสตร์และยังเป็นการช่วยให้ประชาชนที่อยู ่ทั ้งสองฝั ่งของแม่น้ำพิจิตรที่อยู ่นอกเขต
ชลประทานสามารถมีน้ำใช้ในการบริโภคช่วงฤดูแล้งและใช้ในการเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงอยากให้มี
การแก้ไขปัญหาโดยผันน้ำจากคลองชลประทาน ซี ๑ ช่วงบ้านดงชะพลู หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองคะเชนทร์ 
ลงมาเติมในแม่น้ำพิจิตรในช่วงฤดูแล้ง และการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกล้ำแม่น้ำอย่างจริงจัง เพื่อการ
ฟื้นฟูอนุรักษ์แม่น้ำพิจิตรอย่างยั่งยืน 

๒. นายภาษิต  แสงจำนงค์ (ประชาชน ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร) 

เรื่อง ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซาก เนื่องจากอำเภอโพทะเลเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ทำให้มีปัญหา
น้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากเป็นประจำทุกปี โดยกรมชลประทานจะสร้างฝายบางระกำ ฝายสามง่าม ฝายวังจิก 
และฝายบางราย ถ้าสร้างเสร็จจะทำให้ปัญหาดีขึ ้น จึงอยากให้ ช่วยสร้างฝายที ่ท่านั ่งอีก ๑ แห่ง  
เพื่อสามารถมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร เพราะตอนนี้ประชาชนต้องใช้แต่น้ำบาดาล เพราะแม่น้ำยมไม่มีน้ำ  
ส่วนการเจาะบ่อบาดาลก็มีปัญหาเนื่องจากพื้นที่อำเภอโพทะเลกระแสไฟฟ้าตกบ่อย ทำให้การขุดเจาะ
บ่อบาดาลทำได้ไม่ต่อเนื่อง อยากให้ทางจังหวัดช่วยเพิ่มกระแสไฟฟ้าและแก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้าตก  
ในพื้นที่ด้วย 

๓. นายสุรเชษฐ  สีเหนี่ยง (ประชาชน ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์และสนับสนุนให้ความเป็นธรรมชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชาวไร่
อ้อยแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นสถาบันชาวไร่อ้อย เนื่องจากสหกรณ์ชาวไร่อ้อยขาณุวรลักษบุรี จำกัด 
ในฐานะความเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการประกาศให้ถือใช้ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการกำหนดอัตรา
ค่าบำรุงและวิธีการชำระค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.  ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทำให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย 
จำกัด ได้รับการผ่อนผันให้มีสถานะเป็น “สถาบันชาวไร่อ้อย” สิ้นสุดลงในฤดูการผลิต ๒๕๖๔/๖๕  
ไม่สามารถดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยให้กับสหกรณ์สมาชิกได้ ทำให้สมาชิกสหกรณ์
ได้รับความเดือดร้อน หากไม่สามารถดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยได้ สหกรณ์  
และสมาชิกจะขาดรายได้หลัก เพื ่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของสหกรณ์ จึงร้องขอ 
ความเป็นธรรมโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาใช้ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ฉบับเดิมไปก่อน โดยให้มีผลตั้งแต่ฤดูการผลิต ๒๕๖๔/๖๕ ได้ต่อไปอีกจนกว่าพระราชบัญญัติอ้อยและ
น้ำตาล พ.ศ. ๒๕๒๗ จะมีการพิจารณาประกาศถือใช้ 



๒๗ 

ต่อจากนั้น เวลา ๑๓.๐๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงโครงการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่บึงสรรพงายและพื้นที่ป่าดงกุรัง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร เพื ่อดูความคืบหน้าในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและการบริหารจัดการเรื ่องน้ำ  
บริเวณบึงสรรพงาย และติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการที่ดินทำกินในพื้นที่บริเวณป่าดงกุรัง 
พร้อมกับมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับประชาชน  จำนวน ๕๐ คน โดยมีนายรังสรรค์   
ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เดินทางลงพื้นที่ด้วย พร้อมทั้งมีผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังนี้ 

๑. นายวิทยา ทรัพย์คงทน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๖  
๒. นายอำนาจ  อินทร์วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร 
๓. นายสุวิทย์  พึ่งกัน นายก อบต.ท่าบัว 
๔. นายจักรกฤษณ์  ขันทอง หัวหน้าสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตร 

ซึ่งเป็นผู้บรรยายสรุปการดำเนินงานและความคืบหน้าในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบึงสรรพงาย 
และปัญหาการครอบครองที่ดินทับซ้อนพื้นที่ป่าดงกุรัง โดยกล่าวสรุปได้ดังนี้  

เรื่อง (รายงานสรุปความคืบหน้า) การขอคืนพื้นที่บึงสรรพงายเพื่อทำเป็นแหล่งน้ำ
สาธารณะ บึงสรรพงาย ตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล) ฉบับที่ ๔๐๗๓/๒๕๑๕ ที่ดิน
เลขที่ ๔๑๓ ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ออกเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๑๕ จำนวนเนื้อที่
ประมาณ ๑,๒๐๒ ไร่ ๒ งาน ๗๐.๑ ตารางวา วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๙ ได้มีการประกาศพระราช
กฤษฎีกากำหนดเขตที ่ดินท้องที ่ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขตโครงการ  
จัดรูปที่ดิน มีผลทำให้ที่สาธารณประโยชน์บึงสรรพงายตกมาเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๗ และได้ตกมา 
เป็นทรัพย์สินของกรมชลประทาน โดยผลของบทเฉพาะกาล มาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อมาได้มีหน่วยงานราชการขอยืมใช้ประโยชน์ในที่ดินบึงสรรพงายดังนี้ 

๑. กรมการปกครอง ยืมใช้เพื่อก่อสร้างศูนย์ราชการอำเภอโพทะเล จำนวนเนื้อที่ ๙๐ ไร่ 
(ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๑)        

๒. กรมปศุสัตว์ ยืมใช้เพื่อสร้างศูนย์ปศุสัตว์ ปลูกขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เนื้อที่ ๓๑๕ ไร่  
(ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๑) ต่อมากรมปศุสัตว์ได้คืนกลับมา      

๓. กระทรวงอุตสาหกรรม ยืมใช้เพื่อก่อสร้างสถานีทดลองและขยายพันธุ ์อ้อยพิจิตร  
เนื้อที่ ๕๕๐ ไร่ (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๗)       

๔. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน ยืมใช้พื้นที่เพื่อจัดการศึกษาให้กับ
ชุมชน จำนวนเนื้อที่ ๑๒๐ ไร่ (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๕)      



๒๘ 

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้ยื่นคำขออนุญาตพัฒนา      
ขุดลอกบึงสรรพงาย (ส่วนที่กรมปศุสัตว์คืนกลับมา) จำนวน ๓๑๕ ไร่ (ภายหลังรังวัดสอบเขต เนื้อที่ 
๓๕๑ ไร่) เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำ          

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ในคราวประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๕๘ มีมติอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวดำเนินการพัฒนาขุดลอกบึงสรรพงาย  
เป็นแหล่งเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและให้ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง โดยให้ทิ้งดินในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 

๑. บริเวณบึงสรรพงาย ตรงแนวคันดินเชื่อมกับทางทำตลาดริมน้ำ    
๒. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร   
๓. พื้นที่บึงสรรพงายที่ขอยืมใช้ที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างสถานที่ราชการ 

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในคราวประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวได้รายงานผลการดำเนินการโครงการให้ที่ประชุม
รับทราบดังนี้  

๑. มูลนิธิอุทกพัฒน์และกองทัพบก ได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘,๕๑๐,๖๐๐ บาท 
ดำเนินการขุดลอก จำนวน ๑๘ ไร่ โดยมีปริมาณดิน ๑๑๔,๘๕๐ ลบ.ม แหล่งทิ้งดินได้แบ่งออกเป็น  
๒ ส่วนคือ บริเวณที่ขุดลอก จำนวน ๖๔,๘๕๐ ลบ.ม และทิ้งบริเวณที่ก่อสร้างสำนักงานส่วนราชการ  
ที่ขอใช้พื้นที่ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ลบ.ม          

๒. กรมชลประทาน ได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ดำเนินการขุดลอกประมาณ ๓๓๓ ไร่) ขณะนี้กรมชลประทาน (โครงการชลประทานพิจิตร) ได้ เข้ามา
กำหนดจุดขุดลอกและวัดระดับเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก   

และกรณี กลุ่มอนุรักษ์บึงสรรพงายร้องเรียนขอคืนพื้นที่บึงสรรพงายส่วนของสถานี
ทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตรยืมใช้ เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ กล่าวคือ ๑. เพื่อให้มีแหล่ง 
เก็บน้ำสำรองของชุมชนและช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ๒. พัฒนาเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธ์ปลา  
๓. เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ลงบัวหลวงและบัวสายพันธ์ต่าง ๆ  บางส่วนเป็นที่น้ำขึ้นลง และมี
หญ้าตามธรรมชาติใช้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ นั้น 

 คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ 
กันยายน ๒๕๖๒ มีมติให้แต่งตั ้งคณะทำงานเพื ่อศึกษาผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหา  
กรณีส่วนราชการยืมใช้ที ่ดินกรมชลประทาน (บึงสัพงาย) ซึ ่งผู ้ว ่าราชการจังหวัดพิจิตรได้มีคำสั่ง  
ที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้มี
การประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณี ส่วนราชการยืมใช้ที่ดิน
กรมชลประทาน (บึงสรรพงาย) โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานคณะทำงาน นายอำเภอ
โพทะเล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หัวหน้าสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตร ผู้อำนวยการ



๒๙ 

โครงการชลประทานพิจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวกำนัน/ผู ้ใหญ่บ้านในพื้นที ่เป็น
คณะทำงาน และผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๖ เป็นคณะทำงาน
และเลขานุการ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

๑. มอบหมายให้สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื ่อเกษตรกรรมที่ ๖ ประสาน       
นางบังอร อ่ำสุข ตัวแทนผู้ร้องเรียนเพื่อให้ยื่นคำขออนุญาตใช้เพื่อขุดลอกบึงสรรพงายในส่วนที่สถานี
ทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตรยืมใช้บางส่วน  

๒. มอบหมายให้สำนักงานจัดรูปที่ดินฯ ประสานไปที่โครงการชลประทานพิจิตร ในการศึกษา
ผลกระทบปัญหา ในการขออนุญาตขุดลอกบึงสรรพงาย       

๓. ภายหลังจากที ่ได้ดำเนินการตามข้อ ๑-๒ แล้ว ให้ส่งเรื ่องไปยังสถานีทดลองและ
ขยายพันธุ์อ้อยพิจิตร เพื่อหารือเรื่องดังกล่าวไปยังผู้บังคับบัญชาต่อไป 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีการจัดประชุมกลุ่มอนุรักษ์บึงสรรพงาย ผู้ ร้องเรียน  
เพื่อชี้แจงมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น และที่ในที่ประชุมได้มีมติดังนี้  

๑. กลุ่มอนุรักษ์บึงสรรพงายได้รับทราบมติที่ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาผลกระทบและ
แนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีส่วนราชการยืมใช้ที่ดินกรมชลประทาน (บึงสรรพงาย) เมื่อวันที่ ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว   

๒. มอบหมายให้นางบังอร อ่ำสุข เป็นผู้ดำเนินการรายงานขอขุดลอกและจัดทำประชาคม
เพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่บึงสรรพงาย (ในส่วนที่สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตรยืม
ใช้) โดยแนบเอกสารที่มีการลงลายมือชื่อผู้ที่มีความประสงค์ขุดลอกด้วย เพื่อสำนักงานจัดรูปที่ดินฯ 
จะได้เสนอเรื่องดังกล่าวไปที่โครงการชลประทานพิจิตรในการศึกษาผลกระทบและออกแบบขุดลอก 

๓. มอบหมายให้นายณัฐณรงค์ เอี่ยมมี เป็นผู้ประสานกับโครงการชลประทานพิจิตร  
ในการศึกษาและออกแบบการขุดลอกบึงสรรพงาย 

ปัจจุบัน นางบังอร อ่ำสุข ได้ส่งเอกสารยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่บึงสรรพงาย (ในส่วนที่สถานี
ทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตรยืมใช้) แล้ว และเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้ำเพื ่อเกษตรกรรมที ่ ๖ ได้รวบรวมเอกสารและทำหนังสือประสานไปที ่โครงการ
ชลประทานพิจิตร เพื่อศึกษาผลกระทบปัญหาในการขออนุญาตขุดลอกบึงสรรพงาย ส่วนที่สถานีทดลอง
และขยายพันธ์อ้อยยืมใช้เรียบร้อยแล้ว และเมื่ อวันที ่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้มีหนังสือติดตาม 
ความคืบหน้าเรื่องดังกล่าว 

เรื่อง (รายงานสรุปความคืบหน้า) ความเดือดร้อนของชาวบ้านจากปัญหาทับซ้อนพื้นที่
ป่าดงกุรัง ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ป่าดงกุรังตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าบัว บ้านวัดหลวง 
ทุ่งเตย ทุ่งหนองแขม ทุ่งบึงสรรพงาย ทุ่งแหลมหมัง ทุ่งบึงตามผึ้ง เนื้อที่ประมาณ ๒,๔๐๐  ไร่ ซึ่งได้มี 



๓๐ 

การขึ ้นทะเบียนที ่สาธารณประโยชน์ เม ื ่อว ันที ่  ๑๒  เมษายน ๒๔๘๓ โดยนายอำเภอโพทะเล  
(นายภูมิ เกษมสัง) เป็นผู้หวงห้ามเพื่อวัตถุประสงค์ใช้เลี้ยงสัตว์และพักสัตว์ในฤดูน้ำเพราะเป็นที่ดอน 

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ตอบข้อหารือว่า เมื่อพื้นที่ป่าดงกุรัง ได้ขึ ้นทะเบียนเป็นที่
สาธารณประโยชน์ไว้แล้ว แม้มิได้มีการประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
หวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.๒๔๗๘ ก็ตาม พื้นที่ดังกล่าวเมื่อได้
ประกาศให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินถือได้ว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตาม มาตรา ๔๓ แห่ง
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๗ (ขณะนั้น) อันตกเป็นทรัพย์สินของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์โดยผลของกฎหมาย และปัจจุบันตกเป็นของกรมชลประทานตามบทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๘ จึงสั่งการให้สำนักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๖ ดำเนินการประกาศเพิกถอนคืนพื้นที่ป่าดงกุรังให้กลับสู่สถานะเดิม
ก่อนกำหนดให้เป ็นเขตโครงการจัดรูปที ่ด ินหากไม่ได ้ใช ้เพ ื ่อการจัดร ูปที ่ด ิน ตามมาตรา ๓๔ 
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๘  

สำนักงานจัดรูปที่ดินฯ ขอเรียนว่า ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวในคราวประชุมคณะกรรมการ  
จัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า
การประกาศเพิกถอนคืนพื ้นที ่ป่าดงกุรังให้กลับสู ่สถานะเดิม ตามพระราชบัญญัติจัด รูปที ่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอำนาจของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตรหรือไม่ เพื่อให้
ถูกต้องและชัดเจนในการพิจารณาให้ปรึกษาข้อกฎหมายดังกล่าวกับอัยการจังหวัดให้ชัดเจนเสียก่อน 
ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการปรึกษาในข้อกฎหมายกับอัยการจังหวัดพิจิตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

ต่อจากนั ้นเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงบึงสีไฟ  
ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร เพื ่อติดตามการบริหารจัดการเรื ่องน้ำบริเวณบึงสีไฟ  โดยมี 
นายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมีผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมและ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานบึงสีไฟดังนี้ 

๑. นายประวิทย์  เปรมศรี นายช่างชลประทานอาวุโส กรมชลประทานจังหวัดพิจิตร (รายงาน
สรุปความคืบหน้า) การดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื ้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ  เดิมมีเนื ้อที ่อยู ่ประมาณ 
๑๒,๐๐๐ ไร่ ปัจจุบันมีพื้นที่คงเหลือ ๕,๓๙๐ ไร่ โดยกรมเจ้าท่าเป็นผู้ดูแลพื้นที่ มีอาณาเขตติดต่อ ๔ 
ตำบล คือ ตำบลท่าหลวง ตำบลคลองคะเชนทร์ ตำบลโรงช้าง และตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ ๑.๕๐ - ๒.๐๐ เมตร มีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ ๑๒.๐ ล้าน ลบ.ม.  
ในฤดูแล้งกรมชลประทานทำการเติมน้ำปีละประมาณ ๖ - ๑๐ ล้าน ลบ.ม. ตามรอบเวรการส่งน้ำและ
ตามสภาพของน้ำที่มีอยู่ในบึง เพื่อสนับสนุนการประมง และพื้นที่เพาะปลูกบริเวณโดยรอบบึง โดยต้อง
รักษาระดับน้ำในบึงเพื่อรักษาระบบนิเวศภายในบึงให้มีปริมาตรเก็บกักไม่น้อยกว่า ๓-๔ ล้าน ลบ.ม.  

การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันมีช่องทางเติมน้ำ ๓ ช่อง ได้แก่ ๑) คลองผันน้ำเข้าบึงสีไฟ C.
๖๗ กม.๒+๓๖๐ มีปริมาณน้ำผ่านสูงสุด ๑.๙๐ ลบ.ม./วินาที หรือวันละ ๑๖๔,๐๐๐ ลบ.ม. คลองดาด
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ๒) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังตาดี อัตราการสูบน้ำ ๐.๓๕ ลบ.
ม./วินาที จำนวน ๑ เครื่อง ผ่านท่อเหล็กขนาด ๕๐ ซม. ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร ๓) โครงการท่อระบาย
น้ำบ้านวังทับยา คลอง C.๑ - บึงสีไฟ ขนาดท่อระบาย ๑ - ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร  
คลองดาดระยะทาง ๕๐๐ เมตร มีปริมาณน้ำผ่านสูงสุด ๑.๙๐ ลบ.ม./วินาที หรือประมาณวันละ 
๑๖๔,๐๐๐ ลบ.ม. วงเงินงบประมาณ ๒๓.๘๕ ล้านบาท 

๒. นายสุบิน  ศรีบุศกร รองนายก อบจ.พิจิตร  (รายงานสรุปความคืบหน้า) แนวทาง 
การพัฒนาบึงสีไฟขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ในส่วนของพื้นที่บึงสีไฟที่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดพิจิตรดูแลรับผิดชอบมีเนื้อที่ทั้งหมด ๕,๓๕๓ ไร่ ๒ งาน ๑๓.๘ ตารางวา การมอบพื้นที่ดิน  
บึงสีไฟขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เพื่อการดูแลและบำรุงรักษาพัฒนาต่อไป โดยในปี ๒๕๕๑ 
จังหวัดพิจิตรส่งมอบพื ้นที ่บ้าน ๓ หลัง พร้อมอาคาร มีพื ้นที ่ ๘ ไร่ (ในอุทยานบัว) ปัจจุบันเป็น
โรงพยาบาลสนามสำหรับผู ้ป่วยโควิด ในปี ๒๕๖๐ จังหวัดพิจิตรส่งมอบพื้นที ่ให้เข้า ใช้ประโยชน์  
จำนวน ๒ แปลง (แปลงที ่ ๑๑,๑๓) เนื ้อที ่ ๑๔๗ ไร่ ๒ งาน ๙๙.๖ ตารางวา และในปี ๒๕๖๔  
จังหวัดพิจิตรอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ดูแลบำรุงรักษา และปรับปรุงภูมิทัศน์จำนวน ๗ แปลง (แปลงที่  
๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔) เนื้อที่ ๒๐๒ ไร่ ๒ งาน ๒๐๐ ตารางวา ส่วนในปี ๒๕๖๕ องค์ก ารบริหาร 
ส่วนจังหวัดพิจิตรจัดสรรงบประมาณจำนวน ๕๒ ล้านบาท เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่
พักผ่อนของจังหวัดพิจิตร ประชาชนจะได้สัมผัสกับความเขียวขจีของดอกไม้สวน ลานกิจกรรมต่าง  ๆ  



๓๒ 

ให้ร่วมกันทำกิจกรรม กีฬาเดิน - วิ่ง ปั่นจักรยาน การถ่ายรูป ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัด และทำให้คนรู้จักจังหวัดพิจิตรเพิ่มมากขึ้นต่อไป 

๓. ดร.สุรพล  เตียวตระกูล นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร (รายงานสรุปความคืบหน้า)  
การปรับปรุงภูมิทัศน์บึงสีไฟของเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นแหล่งอาหาร 
ที่หลากหลายสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอาหารของประเทศโดยจังหวัดพิจิตรเข้าร่วม
โครงการกับ WWF ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำของโลกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้คนมากกว่า 
๒๐๐ ล้านคนจากทั่วโลก โดยมีกว่า ๑๕๐ เมืองที่มีคนมากกว่า ๑๐ ล้านคนเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้เมือง 
ที่เข้าร่วมได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางต่าง ๆ  ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมืองจากคนกว่าแสนคน 
ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยภารกิจสำคัญของ WWF ที่มุ่งส่งเสริมอนาคตที่ผู้คนจะสามารถอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติได้ จึงสนับสนุนการสร้างสรรค์และการพัฒนาที่ทำให้เมืองเจริญขึ้น บนขีดจำกัดด้านนิเวศ  
ของโลก ในพื้นฐานที่ว่า “เมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในขณะเดียวกัน เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะย่อยนำโดย นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์  
สมาชิกวุฒิสภา พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ สมาชิกวุฒิสภา และนางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา 
สมาชิกวุฒิสภาได้เดินทางถึงโรงพยาบาลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมพบปะกับ 
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน โดยพิธีกรได้เรียนเชิญ รองนายแพทย์มาริษา เจริญทอง  
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรกล่าวต้อนรับ และได้ให้ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำตัว
เป็นลำดับ 



๓๓ 

นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา (หัวหน้าคณะย่อย) ได้กล่าวทักทายที่ประชุม
และได้กล่าวแนะนำสมาชิกว ุฒิสภาพร้อมกล่าวถึงว ัตถ ุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภา  
พบประชาชนและบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ฉบับปัจจุบัน รวมทั้งรับฟังการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ เรื่องแผน
แม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยได้ชี้แจงเหตุผล
เรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีการพัฒนาการล่าช้า ๓๐% และถือโอกาสหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ของหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้อง ขอทราบหลักการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ และเรื่องการ
ประเมินหัวหน้าส่วนราชการ ตามแผ่นแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ และได้ติดตามสอบถามเรื ่อง
งบประมาณโควิด-๑๙ ที่ทางจังหวัดได้รับมา  

ต่อจากนั้น ตัวแทนหน่วยงานและสมาชิกวุฒิสภาได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมตามลำดับ 
ดังนี้ 

๑. นางมาริษา  เจริญทอง (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร) ได้กล่าวรายงานเรื่อง 
เด็กปฐมวัยสมดีสมส่วน ได้รายงานสถานการณ์โดยรวมโรคไข้หวัดใหญ่และโรคต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นในปี 
๒๕๖๔ มีแนวโน้มลดลง รายงานภาพรวมในเรื่องของสุขภาพของเด็กในเรื่องมาตรการและขบวนการ
ขับเคลื่อนในเด็ก อายุระหว่าง ๐ – ๕ ปี มีขบวนการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ  มี ๔ กระทรวง
หลักที่จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นภายในจังหวัดพิจิตร การจัดตั้งโครงการมหัศจรรย์พันวันเพื่อติดตาม  
การขับเคลื่อนการพัฒนาของเด็กปฐมวัยในด้านต่าง ๆ  และได้รายงานแนวทางในการดำเนินงานของ 
เด็กปฐมวัยในช่วงสภาวะโควิด-๑๙ มีจำนวนผู้ป่วยที่เป็นเด็ก มีจำนวน ๑๑๐ ราย แนวทางการดำเนินงาน
ได้มีการจัดตั้งคลินิกสุขภาพดี ได้มีการสอนพัฒนาการของเด็กผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรน กรมส่งเสริม  
การปกครองส่วนท้องถิ ่นได้จัดทำคู่มือแจ้งไปยัง อปท.  ทุกแห่งเพื ่อให้มีการเรียนรู ้ร่วมกันในช่วง
สถานการณ์โควิดเพื่อให้เด็กมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

๒. นายแพทย์พนม ปทุมสูติ (ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร)  
เรื่อง รายงานภาพรวมของสถานการณ์โควิด-๑๙ ของอำเภอโพทะเล มียอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด ๔๑๕ ราย 
ติดเชื้อมากที่สุดอยู่ที่ช่วงอายุ ๒๐-๕๙ ปี และมีปัญหาเกี่ยวของกับปฐมวัย คือ มีหญิงตั้งครรภ์ ติดเชื้อ  
๔ ราย และมีอายุช่วง ๐-๖ ปี มีจำนวน ติดเชื้อ ๒๕ ราย ทำให้มีผลกระทบถึงการบริการและการเข้าถึง
ด้านสาธารณสุข ได้มีการดำเนินการคัดกรองในภาคชุมชนตามร้านอาหารและงานศพ โดยทางอำเภอ 
ได้จัดตั้งศูนย์สถานกักกันโรคท้องที่ Local Quarantine (LQ) ขึ้นตามนโยบายของจังหวัด ซึ่งทางอำเภอ
โพทะเลได้จัดโรงพยาบาลสนาม ๓ แห่ง ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะได้รับการสนับสนุนจากทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดและค่าใช้จ่ายอีกส่วนจะมาจากยอดบริจาค  
ซึ่งในช่วงแรก ๆ  จะขาดแคลนเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ การฉีดวัคซีนได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  



๓๔ 

๓. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ สมาชิกวุฒิสภา รายงานงบประมาณของประเทศ เรื่องการใช้
งบประมาณเงินกู้เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-
๑๙ งบประมาณที่ผ่านมาทางหลักประกันสุขภาพที่ใช้ในการรักษาสุขภาพ แต่ในเรื่องการใช้งบทาง
กระทรวงสาธารณสุขควรใช้งบของกระทรวงเอง รายงานเรื่องงบ พรก.เงินกู้ ซึ่งกู้มาใช้ในค่าใช้จ่ายทาง
สาธารณสุขด้วย 

๔. นางสาวรุ่งทิวา หัวหน้าควบคุมโรค สสจ.พิจิตร งบประมาณที่กระทรวงสาธารณสุขใช้  
ได้ใช้ไปในงบค่าเสี่ยงภัย และอีกส่วนใช้ไปในงบของการประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องโควิดเพราะ  
ในช่วงแรก ๆ  จะมีการประชุมบ่อย ๆ  อีกงบที่ใช้ก็เป็นงบครุภัณฑ์ ส่วนงบอีกส่วนก็จะใช้ไปในการรักษา
คนที่ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลที่เข้ามารับการรักษา 

๕. นายแพทย์พนม ปทุมสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล รายงานค่าใช้จ่ายในเรื่อง 
การจัดซื้อวัคซีน และงบที่ใช้ในการคัดกรองก็จะไม่ช้าซึ่งสามารถจัดสรรได้ทันเวลาไม่ล่าช้า 

๖. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์  สมาชิกวุฒิสภา ชี้แจงเรื่องในคณะกรรมาธิการสาธารณสุข 
ได้ติดตามเรื่องการใช้งบต่าง ๆ  ที่ทางแต่ละจังหวัดได้จัดสรรการใช้งบในด้านต่าง ๆ  และได้ชี้แจงว่า 
งบประมาณภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินควรเป็นอย่างไร ส่วนเรื ่องเด็กปฐมวัยและเรื ่องการทำงาน  
ของเด็กปฐมวัยภายในจังหวัดมีการบริหารจัดการอย่างไร การจัดตั้งคณะทำงานเรื ่องเด็กปฐมวัย 
มีการบริหารจัดการอย่างไร กฎหมายของเด็กปฐมวัยมี ๒ ฉบับ มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด  

- สอบถามเรื่องงบประมาณของเด็กปฐมวัย  
- ข้อมูลของเด็กปฐมวัย 
- มติครม.มีการประเมินผู้ว่าราชการจังหวัด งานตามยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นการประเมิน  

ผู้ว่าราชการจังหวัด  

๗. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด รายงานการบริหารจัดการเรื่องเด็กปฐมวัยที่ อปท. 
รับผิดชอบ มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน ๑๖๕ แห่ง โรงเรียน ๒๒ แห่ง การบริหารจัดการ
ต่าง ๆ ใช้งบของ (อปท) ทั้งหมด และได้มีการจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษามี ๖ เรื่อง เรื่องการดูแล
ด้านสุขภาพ ได้รับการดูแลจากทางสาธารณสุขจังหวัดเป็นอย่างดี เรื่องงบประมาณด้านอาหารและนม 
จะใช้งบของ (อปท) เรื่องการประเมินศูนย์จากคณะกรรมการก็จะมีการแนะนำในเรื่องต่าง  ๆ จากช่วง
สถานการณ์โควิด-๑๙   

๘. นักวิชาการชำนาญการ คณะทำงานของ สพฐ. แสดงความคิดเห็นในเรื่องการกำหนด
หลักสูตรเป็นหลักสูตรแกนกลางมี ๒ ฉบับ ต่ำกว่า ๓ ปี และช่วง  ๓ - ๖ ปี การจัดการศึกษาปฐมวัย 
มี ๓ ส่วน ๑.ท้องถิ่น ๒.รัฐบาลกระทรวงศึกษา ๓.เอกชน ในปี ๒๕๔๗ (อปท) ขอเด็กปฐมวัยไปศึกษา  
ที่ท้องถิ่นทั้งหมด ซึ่งงบจะเป็นงบท้องถิ่นทั้งหมด และท้องถิ่นได้พัฒนาครู อบต.โดยมีงบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐บาท/คน และคนที่ไม่ได้พัฒนาครูต้องมาเรียนวิทยาลัยชุมชน ซึ่งจะได้วุฒิครูปริญญาตรี



๓๕ 

ปฐมวัย มาตรฐานที่ใช้ประเมินศูนย์เด็ก มี ๓ มาตรฐาน มีด้านการบริหาร ด้านหลักสูตร และด้าน
สาธารณสุข แต่เด็กที่ต่ำกว่า ๓ ปี ใช้การประเมินคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของ DFPM สาธารณสุขช่วย
ประเมินการพัฒนาเด็กภายใต้อายุ ตามมาตรฐาน ตามตัวบ่งชี้ ตามสภาพที่พึ่งประสงค์  

๙. คุณหมอ วุฒิชา กรมาละสิทธิ หมอกุมารแพทย์ ชี้แจงเรื่องการประเมินว่ามาตรฐาน 
ควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกัน เรื่องเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนจะได้รับเงินอุดหนุน ๗๐% เงินอุดหนุน
อาหารกลางวันเด็กที่มีภาวะโภชนาการเท่านี้ไม่ได้เท่ากับโรงเรียนรัฐบาล อาหารเสริมน้ำได้รับ ๑๐๐% 
การประเมินพัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ ด้านจะอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม ขอความเสมอภาคและเท่าเทียมให้
โรงเรียนเอกชน 

๑๐. ศึกษานิเทศก์ จากศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร รายงานเรื่องการทำงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรดำเนินงานตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยทางกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดจะสร้างการรับรู้ก็จะทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้าใจในเรื่องการศึกษาของปฐมวั ย  
โดยได้ทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม ชี้แจงแนวทางในการทำงานอย่างไร ในส่วนการ
ทำฐานข้อมูลให้ยึดฐานข้อมูลจากระบบสารสนเทศปฐมวัยกิจการเด็กเป็นข้อมูลหลัก โดยให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ  กรอกข้อมูลลงในระบบ เพื่อจะได้เป็นฐานข้อมูลหลักของประเทศ ส่วนที่ ๒ เรื่องการสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการประเมิน โดยได้เชิญจัดอบรมการใช้ระบบการกรอกข้อมูล และในสถานการณ์
ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคโควิด-๑๙ จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กปฐมวัยมาร่วมประชุมร่วมกับ
ศึกษานิเทศก์จากทางจังหวัดและท้องถิ่นได้มีแนวทางให้จัดทำคู่มือให้คุณครูไปศึกษาเอง และได้เผยแพร่
เอกสารไปทางช่องทางต่าง ๆ  ส่วนที่ ๓ การส่งเสริมและสนับสนุน โดยการคัดเลือกผลงานของคุณครู  
ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมีการส่งผลงานเข้ามาประกวดเป็นจำนวนมาก 

๑๑. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์  สมาชิกวุฒิสภา ได้สรุปข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑) เรื่องของเด็กปฐมวัย การทำงานเชิงฟังก์ชั่นและกลไกที่ต้องทำงานของคณะอนุกรรมการ
จังหวัดที ่ม ีผ ู ้ว ่าราชการจังหวัดเป็นประธานและมี ๔ กระทรวงหลักคือ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ซึ่งทุกกระทรวงแยกกันทำงานมีงบประมาณแยกส่วน ทำให้ไม่มีใครดูภาพรวมการทำงานของจังหวัด 
ส่วนเรื่องการคีย์ข้อมูลทางจังหวัดจะรู้ไหมว่าเด็กพัฒนาการล่าช้าอยู่ตรงไหนใช้อนุกรรมการจังหวัด  
เป็นกลไกขับเคลื่อนได้หรือเปล่า มีคำถามในเชิงโครงสร้างเยอะ ถ้าเรื่องเด็กปฐมวัยเป็ นตัวชี้วัดของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีการใช้งบอื่นนอกจากงบของกรมมาใช้มีไหม ซึ่งไม่มีงบอื่นหรือจะให้ อบจ.มานั่งดู
ภาพรวมของจังหวัด ถ้าเป็นไปได้อยากให้ประเมินเชิงคุณภาพของเด็กเพื่อจะได้เห็นภาพที่ชัดเจน
โครงสร้างการทำงานระดับชาติมี ๒ หน่วย คือ กรมกิจการเด็กกับสภาการศึกษา ในส่วนของสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์จังหวัดกับศึกษาธิการจังหวัด ถึงแม้จะมีแผนแม่บทตาม
ยุทธศาสตร์ชาติแต่งบที่ลงมาสู่จังหวัดเป็นไปตามลำดับขั้น จึงแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนล่าช้าไปด้วย  



๓๖ 

อยากให้มีการทำงานเป็นแบบบูรณาการมีแผนการทำงานที่ชัดเจนร่ วมกันทั้งประเทศให้เหมือนกัน 
ในทุกจังหวัด  

๒) เรื่องงบประมาณโควิด-๑๙ ของโรงพยาบาลท้องถิ่น จากสถานการณ์ปัจจุบันการแก้ไข
ปัญหาในพื ้นที ่จังหวัดส่วนใหญ่ใช้งบประมาณของท้องถิ ่นหรือจากการบริจาคเงินจากประชาชน  
ทำให้การบริหารจัดการแก้ไขมีปัญหา เพราะงบประมาณไม่เพียงพอและขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อ
ความต้องการของประชาชน และในแต่ละจังหวัดควรสร้างศูนย์ one stop service แก้ไขปัญหา 
โรคระบาดในอนาคต และจะเสนอต่อรัฐบาล เพื่อเป็นนโยบายระดับประเทศต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินการ ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา 
วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ตลอดจนประชาชนมีความตื่นตัวต้อนรับ 
การเข้ามาในพื้นที่สมาชิกวุฒิสภา มีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นต่อความต้องการ 
ให้ภาครัฐปรับปรุงแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งวุฒิสภาได้นำ
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเหล่านั้นกลับมาสู่กระบวนการของวุฒิสภาตามบทบาท หน้าที่และอำนาจต่อไป 

ข้อสังเกตจากการลงพื้นที่ การจัดกำหนดการดีมาก แยกส่วนพบปะหัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้นำท้องที่ และประชาชน เป็นวิธีการที่ดีใช้ได้ผล เปิดโอกาสทำความรู้จัก คุ้นเคย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่   
- กฎหมายเกี่ยวกับ พรบ.การเลือกตั้งท้องที่ / ท้องถิ่น 
- ให้มีกฎหมายควบคุมราคาสินค้าการเกษตร 

............................................. 



๓๗ 

 
 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล และหอประชุมอำเภอบางไทร  

วิธีการดำเนินกิจกรรม จัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ตลอดจนให้ความรู้
เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตลอดจนนำเสนอประเด็นหรือสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 

 

   

  

 

   

 

๓. รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคกลาง 

วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



๓๘ 

 
 



๓๙ 

ผลการดำเนินการ  

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา  ผิวผ่อง 
รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและส่งมอบ 
“โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Pump) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
และประชาชนในพื ้นที ่ ให้การต้อนรับ ทั ้งนี ้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ จำนวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท จากคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคกลาง และกองทุนบรรเทาทุกข์สำหรับช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ตำบล
วัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการลดต้นทุนการผลิต และลดค่าใช้จ่ายจากการ 
สูบน้ำเพื่อทำการเกษตร ทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพด้านพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือกันของวุฒิสภา ส่วนราชการ และภาคประชาชน  
ซึ่งคณะสมาชิกวุฒิสภาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป 

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงหอประชุมอำเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ 
โอกาสนี้คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ได้มอบอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่โรงเรียนศรีบางไทร โดยมี นางสาวสิริญญา โกษะ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบางไทร เป็นผู้รับมอบ 

จากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้ดำเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการและ
ประชาชนโดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 

 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่อำเภอบางไทร ที่ได้ให้การต้อนรับคณะ
สมาชิกวุฒิสภา พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่จัดกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
ในวันนี ้ หน้าที ่และอำนาจของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และการลงพื้นที่ของคณะกรรมการฯ ซึ่งมีเป้าหมายในการลงพื้นที่ที่สำคัญ ได้แก่   
(๑) การจัดที ่ดินทำกินให้กับชุมชน เนื ่องจากการลงพื ้นที ่พบประชาชนในพื ้นที ่จังหวัดภาคกลาง  
๑๗ จังหวัดในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ พบว่า เรื่องที่เป็นปัญหาและเป็นความต้องการอันดับต้น
ของประชาชนคือการมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เนื่องจากประชาชนอยู่อาศัยในที่  
หวงห้าม หรือในที่ดินของรัฐ ทำให้ไม่มีความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ ซึ่งรัฐบาล  
มีความพยายามที่จะแก้ไขดังกล่าวด้วยการออกพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 



๔๐ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการ  
เพื่อแก้ไขที่ดินทำกินอย่างเป็นรูปธรรม  และ (๒) การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดำเนินงานโดย  
กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งปัจจุบันพบว่ายังมีที่ดินที่ขาดการพัฒนา เป็นที่ดินตาบอด ไม่มีระบบ
สาธารณูปโภค ไม่มีการเชื่อมต่อกับที่ดินแปลงอื่นหรือชุมชนอื่น และไม่มีโอกาสที่จะพัฒนามีอยู่อีก
จำนวนมาก หากเจ้าของที่ดินเหล่านี้มาร่วมมือกันเสนอให้มีการจัดรูปที่ดิน นำมาจัดสรรและบริหาร
จัดการใหม่ มีการกำหนดแผนผังที่ดินให้มีระบบสาธารณูปโภค มีเส้นทางคมนาคมที่เชื ่อมต่อไปยัง
เส้นทางอื่น โดยมีทั้งถนนสายหลักและถนนสายรอง สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ที่ดินเหล่านั้น เกิดการใช้
ประโยชน์ได้มากขึ้นและมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เจ้าของที่ดินจะได้รับประโยชน์โดยตรง ซึ่งคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจะมาช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อผลักดันให้
โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ประสบผลสำเร็จ ช่วยให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดินทำกินและอยู่อาศัย และมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป  

 จากนั้นคณะกรรมการฯ รับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน 
เพื่อพัฒนาพื้นที่ และการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) และประเด็นอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้  

๑. การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 นางสาวพรรณทิพย์ เปลี่ยนพุทธคุณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นำเสนอโครงการ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัด
รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ของประชาชนระหว่าง
กลุ่ม เจ้าของที่ดินและหน่วยงานภาครัฐ เป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินโดยไม่ต้องเวนคืนที่ดิน โดยการจัดรูป
ที่ดินเป็นการพัฒนาที่ดินบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ด้วยการนำที่ดินหลายแปลงมารวมกันแล้ววางผังจัดรูป
แปลงที่ดินใหม่ ให้เหมาะสมเป็นระเบียบสวยงาม พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน  ไฟฟ้า 
ประปา สวนสาธารณะ หรือบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้เข้าถึงได้สะดวกและรองรับอย่างทั่วถึง สอดคล้อง
กับผังเมืองรวมและมีการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ ๔ 
ตำบลจำปา และหมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณดังกล่าว  
อยู่ในผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือ เป็นพื้นที่อาศัยหนาแน่นน้อยและเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีถนนโครงการ ๑ 
เส้น ภาพรวมของพื้นที่มีถนนท้องถิ่นอยู่ด้านบน ถนนคันคลองชลประทานอยู่ด้านล่าง มีแนวเชื่ อมถนน
ด้านนอก ซึ่งถนนท้องถิ่นจะเชื่อมเข้าสู่ถนนแผ่นดิน อยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอท่าเรือประมาณ ๗๐๐ เมตร 
อยู่ห่างจากศูนย์กลางชุมชน ๕ กิโลเมตร มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน สภาพพื้นที่ปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  
ส่วนใหญ่เป็นที่นา และมีบางแปลงเป็นพื้นที่ตาบอด  

 



๔๑ 

 ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการศึกษาภาพรวมพื้นที่ วางผังแม่บทโครงการ วางแผนดำเนินการ
ประชุมเจ้าของที่ดินในพื้นที่โครงการ และรวบรวมความยินยอมของเจ้าของที่ดิน (จร.) เพื่อจัดทำคำขอ
ดำเนินโครงการ โดยมีเจ้าของที่ดินเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ ราย แปลงที่ดิน ๑๓ แปลง และได้
มีประกาศให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณ  
หมู่ที่ ๘ ตำบลจำปา และหมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ๓ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการดังกล่าว 
จะมีถนนสายหลัก ซึ่งมีขนาดเขตทาง ๑๔ เมตร ระยะทาง ๕๒๙ เมตร และถนนสายรอง มีขนาดเขตทาง 
๙ เมตร ความยาว ๒๖๐ เมตร และจะมีพื้นที่สาธารณะ ประมาณ ๑๖๑ ตารางวา อีกทั้งจะมีแปลงที่ดิน
จัดหาประโยชน์ เพื่อใช้จำหน่ายสำหรับนำมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในโครงการและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
นอกเหนือจากงบประมาณที่มีอยู่ ทั้งนี้ ภายหลังจากดำเนินโครงการประชาชนได้รับพื้นที่สาธารณประโยชน์
เพิ ่มมากขึ ้นเป็น ๒,๔๐๗.๓ ตารางวา และคาดว่าจะสามารถมอบโฉนดให้แก่เจ้าของที ่ดินได้ในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ ๑) การส่งเสริมการ
พัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมและให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นการ
แก้ไขปัญหาพื้นที่ตาบอดโดยไม่ต้องเวนคืนที่ดิน ภาครัฐสามารถลดค่าใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคให้เข้าถึงพื้นที่อย่างทั่วถึง และ ๓) 
สามารถจัดรูปแปลงที่ดินให้เหมาะสม เป็นระเบียบสวยงาม เพิ่มมูลค่าที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินได้รับ
ประโยชน์โดยตรง 

นายปัญญา งานเลิศ กรรมการ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ
การบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ซึ่งได้รับทราบรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับปีสิ้นสุด พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับทราบผลในภาพรวมว่าโครงการดังกล่าว
ยังขับเคลื่อนไปได้ไม่ถึงครึ่งของทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของภาคกลางที่มี ๑๗ จังหวัด มีการ
ขับเคลื่อนไปเพียง ๑๐ กว่าจังหวัด อยู่ระหว่างเตรียมโครงการ ๖ จังหวัด นอกจากนี้ ได้ทราบข้อมูลว่า
จังหวัดอ่างทองยังไม่มีโครงการนี้ จากการสอบถามได้รับแจ้งว่าอยู่ระหว่างการเตรียมโครงการ โครงการ
นี้เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ สามารถแก้ปัญหาที่ดินทำกินและการอยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในเขต
ชุมชนเมืองได้เป็นอย่างดี แต่ขอฝากไว้เป็นข้อสังเกต คือ จากรายงานการเงินกองทุนดังกล่าว พบปัญหา
ในเรื่องการจัดหาผลประโยชน์ ซึ่งจะพบได้ในหลายจังหวัดว่า เมื่อโครงการสำเร็จแล้วแต่การจัดหา
ผลประโยชน์ได้ไม่ครบ ทำให้เงินที ่กู ้ไปไม่สามารถจัดส่งใช้ได้ตามระยะเวลาที ่กำหนด อีกทั ้งเงิน
งบประมาณที่ได้มาก็ค่อนข้างน้อย สมาชิกวุฒิสภาหลายท่านมองว่าโครงการนี้ดีมีประโยชน์ จึงเห็นว่า
กรมโยธาธิการและผังเมืองควรจะให้การสนับสนุนมากกว่านี้ และควรพิจารณาภาพรวมว่าจังหวัดไหน 
ที่พร้อมดำเนินการขับเคลื่อน ควรจะสนับสนุนงบประมาณให้มากกว่าที่ได้ในแต่ละปี ซึ่งทราบมาว่า  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณเพียง ๔๐ ล้านบาท ถือว่ายังน้อย ทั้งนี้ ขอให้ขับเคลื่อน



๔๒ 

ทุกจังหวัดอย่างที ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากำลังทำอยู่ ณ ขณะนี้ และขอเป็นกำลังใ จให้ทุกท่าน
แก้ปัญหาได้ประสบความสำเร็จ  

๒. การจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาล  

 นายสุรพันธ์ อรัญเวศ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานที่ดินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นำเสนอรายละเอียดการดำเนินการตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมที่ดินดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหาร
จัดการที่ดินของรัฐ กรณีมีการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการ
ดำเนินการจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อำเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น สำนักงานที่ด ินจังหวัด/สาขา และสำนักงานสหกรณ์จังหวัด โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ได้กำหนดเป้าหมายจำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัดที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย 
จำนวน ๑,๓๐๐ แปลง ๘๐๐ ครัวเรือน และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แจ้งให้อำเภอคัดเลือกแปลง
ที่ดินสาธารณูปโภคคัดเลือกแปลงที่ดินสาธารณูปโภคที่อยู่ในหลักเกณฑ์การจัดทำที่ดินทำกินให้ชุมชน
ตามนโยบายภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จัดส่งโครงการฯ
พร้อมเอกสารที่เกี ่ยวข้องให้จังหวัดให้ความเห็นชอบ และจัดส่งให้กรมที่ดิน เพื ่อพิจารณาจัดสรร
งบประมาณตามโครงการต่อไป 

สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที ่ดิน 
สาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนมีทั้งหมด ๔ แปลง ได้แก่  

แปลงที่ ๑ ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ดอนแตงสาธารณประโยชน์” นสล. เลขที่ 
๖๗๕๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนเนื้อที่ ๑๖ -๓-๖๐ ไร่ 
แบ่งจำนวนแปลงได้ ๑๘ แปลง ๑๘ ครัวเรือน เสนอโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง   

แปลงที่ ๒ ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ที่สาธารณประโยชน์” นสล. เลขที่ ๐๓๔๗  
หมู่ที่ ๕ ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนเนื้อที่ ๓-๒-๙๖ ไร่ แบ่งจำนวน
แปลงได้ ๑๙ แปลง ๑๙ ครัวเรือน เสนอโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง  

แปลงที่ ๓ ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ชะวาดโคก ๑” นสล. เลขที่ ๐๓๕๘ หมู่ที่ ๘ ตำบล 
ไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนเนื้อที่ ๑๐-๐-๗๕ ไร่ แบ่งจำนวนแปลงได้ ๒๙ แปลง  
๒๘ ครัวเรือน เสนอโดยเทศบาลตำบลบางไทร  

แปลงที่ ๔ ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ชะวาดโคก ๒” นสล. เลขที่ ๐๓๕๗ หมู่ที ่ ๘  
ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนเนื้อที่ ๘-๓-๐๑ ไร่ แบ่งจำนวนแปลงได้ 
๒๓ แปลง ๒๓ ครัวเรือน เสนอโดยเทศบาลตำบลบางไทร 



๔๓ 

ปัจจุบันได้ดำเนินการรังวัดแบ่งแปลงเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งส่งเรื่องให้กรมที่ดิน และแจ้ง
สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบสหกรณ์ แต่ผู้ครอบครองไม่มีความ
ประสงค์จะจัดตั้งเป็นสหกรณ์ แต่ประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรม
พัฒนาชุมชน อย่างไรก็ตาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ได้แจ้งว่า กลุ่มออมทรัพย์ไม่มีฐานะเป็น  
นิติบุคคล จึงทำให้เกิดปัญหาในการออกหนังสือให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐไม่สามารถดำเนินการออก
ให้กับกลุ่มชุมชนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลได้ แนวทางแก้ไขที่เห็นสมควรดำเนินการ คือ หารือกับชุมชน
เพื่อดำเนินการจัดตั้งกลุ่มชุมชนในรูปแบบสหกรณ์หรือนิติบุคคลอื่น เพื่อให้สามารถออกหนังสืออนุญาตฯ ได้ 

จากประเด็นดังกล่าว มีประชาชนแสดงความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดที่ดินทำกินตามนโยบาย คทช. โดยเฉพาะการที่ประชาชนไม่ต้องการจะจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบ
สหกรณ์ แต่ประชาชนต้องการจะให้จัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงเกิดปัญหา
ในการออกหนังสือให้แก่ประชาชน โดยประชาชนต่างชี้แจงว่าไม่ทราบ 

นายสุรพันธ์ อรัญเวศ สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในการดำเนินการตาม
นโยบาย คทช. มี ๔ หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบร่วมกัน ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัด สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สหกรณ์จังหวัด และสำนักงานที่ดินจังหวัด อนึ่ง หน้าที่ของ
สำนักงานที่ดิน คือ การรังวัดที่ดินแบ่งรูปแปลงตามที่มีการเสนอแผนงานมา ซึ่งตามนโยบายของรัฐบาล
ไม่ได้มอบให้ประชาชนถือครองกรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้จัดตั้งเป็นนิติ บุคคลในรูปแบบสหกรณ์ได้  
เมื ่อประชาชนไม่ประสงค์จะจัดตั ้งเป็นสหกรณ์ จึงต้องมาหาแนวทางว่าจะมีรูปแบบนิติบุคคลใด  
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่ ทั้งนี้ ในการจัดตั้งในรูปแบบของสหกรณ์ ได้มีสหกรณ์จังหวัด
เป็นผู้ดำเนินการ และได้รับทราบว่าได้จัดการประชุมไปแล้วและได้รายงานมาว่าติดปัญหาในส่วนนี้  

นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบ้านแพรก กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ไปพบประชาชนทั้ง  
๓ ตำบลที่จะมีการจัดที่ดินทำกินตามนโยบาย คทช. ไม่มีใครพูดถึงเรื่องสหกรณ์หรือการดำเนินการ 
ตามนโยบาย คทช. เลย มีเพียงแต่บอกว่าต้องการเอกสารสิทธิ์เพราะอยู่อาศัยมานานแล้ว การอาศัยอยู่
ของประชาชนเหล่านั้นปะปนไปกับบ้านเรือนประชาชนที่มีเอกสารสิทธิ์ ทำให้แยกไม่ออกว่าตรงไหนคือ
ที่ดินของรัฐหรือที่ดินของเอกชน อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่มีความกังวลว่าเมื่ออยู่ในที่ดินสาธารณะแล้ว 
หากทางราชการเข้าไปดำเนินการจัดที่ดินตามนโยบาย คทช. กลัวจะเกิดความยุ่งยาก เสียงสะท้อนที่  
เข้ามาจากประชาชน คือ ถ้าต้องจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบของสหกรณ์จึงเกรงว่าจะเกิดความยุ่งยาก
หากต้องเข้าหลักเกณฑ์ต่าง ๆ หรือมีค่าใช้จ่าย จึงมองว่าการเข้าร่วมในกลุ่มออมทรัพย์ของสำนักงาน
พัฒนาชุมชนจะเป็นการง่ายกว่า ซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปไม่ได้อีกเนื่องจากไม่ได้เป็นนิติบุคคล ดังนั้น แนวทาง  
ที่ควรจะเป็นคือการทำความเข้าใจกับประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวว่าในลักษณะของการจัดที่ดิน
ตามนโยบาย คทช. จะจัดรูปแปลงตามแผนผังที่กรมที่ดินมอบให้ เพื่อมอบให้ประชาชนเป็นผู้ครอบครอง



๔๔ 

ใช้ประโยชน์ โดยที่ประชาชนจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น แต่กรรมสิทธิ์จะเป็นของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์  
จะเป็นผู้ควบคุมดูแลที่ดินนั้นแทนรัฐบาล โดยประชาชนอาศัยในที่ดินในลักษณะของการเช่าหรือขอใช้
ประโยชน์ที่ดินจากสหกรณ์ มีการจ่ายค่าเช่ากับสหกรณ์ในราคาถูก และจะไม่มีการขอคืนที่ดิน อีกทั้งจะมี
การออกหนังสือให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐที่แสดงรายละเอียดการครอบครองที่ดินที่มีขอบเขต  
ที่ชัดเจนถูกต้องให้กับประชาชน ซึ่งจะไม่เกิดปัญหาในการขอบ้านเลขที่ น้ำและไฟฟ้า  

ในส่วนของการจัดที่ดินให้แก่ประชาชน เท่าที่ดูจากแผนที่ประชาชนยังได้อาศัยอยู่ในที่ดิน
แปลงเดิม แต่จะมีการจัดที่ดินใหม่ให้มีความสวยงามและสะดวกมากขึ้น ตรงส่วนนี้ขอให้ข้อสังเกต
เพิ่มเติมว่า ในการจัดที่ดินอาจจะเจอปัญหาที่ประชาชนไม่ต้องการย้ายออกจากที่ดินแปลงเดิม ทำให้การ
จัดที่ดินใหม่ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ไม่สวยงาม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการพัฒนา จึงขอให้ประชาชน
ยอมรับและร่วมมือร่วมใจกัน ไม่ยึดติดกับการต้องอยู่บนที่ดินแปลงเดิม ที่คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลางมาพบประชาชนในวันนี้ก็เพื่อร่วมประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่
ของรัฐกับประชาชนที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลให้การสนับสนุนมาก ที่ดิน  
ที่ประชาชนอาศัยอยู่ทุกวันนี้เป็นที่สาธารณประโยชน์และเป็นที่ดินที่ท่านบุ กรุกอยู่ แต่ตอนนี้รัฐบาล
ต้องการนำที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนบุกรุกมาจัดสรรให้ประชาชนครอบครองและสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

จากที่ได้รับฟังความเห็นจากทั้งสองด้าน ทั้งในของภาคส่วนราชการและภาคประชาชน  
ในประเด็นเรื่องการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบของสหกรณ์ ซึ่งพบว่าประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารใด ๆ ในเรื ่องนี ้ แต่ในด้านของส่วนราชการแจ้งว่าได้มีการหารือร่วมกันแล้ว จึงเห็นว่า  
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงการดำเนินการของภาครัฐ ต้องมีการสื่อสาร  
ให้เข้าใจระหว่างกันทั้งสองฝ่าย จึงขอฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามควบคุมดูแล 
การดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของ  
การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตต่อไปตามนโยบาย คทช. พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งเป็นนิติบุคคล 
ในรูปแบบสหกรณ์ด้วย ทั้งนี้ สหกรณ์คือการที่ประชาชนด้วยกันรวมตัวกันมาบริหารจัดการที่ดินที่ตนเองอยู่ 
มีการบริหารจัดการในเรื ่องการประกอบอาชีพ อีกทั ้งเป็นหน่วยงานกลางที ่จะช่วยให้ประชาชน  
มีแหล่งเงินทุนมีวิธ ีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที ่ด ินอย่างถูกต้อง สหกรณ์จะเป็นแหล่งเง ินทุน  
ของชาวบ้าน จะนำเงินที่เก็บได้มาใช้ประโยชน์ และจะหาเครื่องจักรกล ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์มาให้ประชาชน
ประกอบอาชีพ  

นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในประเด็นดังกล่าว 
ที่ยังมีความเห็นและความเข้าใจที่ไม่ตรงกันนี้ จะได้จัดให้มีการประชุมเพื่อสร้ างความเข้าใจที่ตรงกัน 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเรียบร้อยมากขึ้น โดยขอรับประเด็นนี้  
ไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป 



๔๕ 

๓. การบริหารจัดการน้ำในช่วงวิกฤติ "มหาราชโมเดล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ได้นำเสนอการบริหารจัดการน้ำในช่วงวิกฤติ "มหาราชโมเดล” โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

นายวุฒิพงศ์ กะสินัง เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในช่วงวิกฤติ "มหาราชโมเดล” ซึ่งเป็นแนวคิด
ของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเริ่มต้นจากการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับกลุ่มผู้นำ
เกษตรกรแปลงใหญ่ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้มีการเสนอให้มีการบริหารจัดการ
น้ำในพื้นที่ทำนาของทุ่งทะเลมหาราชที่ขณะนั้นเก็บน้ำในทุ่งได้ประมาณ ๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยกรม
ชลประทานมีแผนกำหนดให้ทยอยระบายน้ำออกจากทุ่งฯ ในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ เป็น
ต้นไป ซึ่งการระบายน้ำออกจากทุ่งดังกล่าวนี้ เพื่อเกษตรกรกลุ่มแรก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปลูกข้าวนาปีจะเริ่ม
เก็บเกี่ยวข้าวตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป โดยจะต้องให้น้ำลดจากทุ่งให้แห้ง เพื่อเก็บเกี่ยวข้าว 
พื้นที่ในส่วนนี้ มีประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่ มวลน้ำจะไหลทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยอย่างน่าเสียดาย 
แต่มีเกษตรกรอีกหนึ ่งกลุ ่มที ่ปลูกข้าวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกันยายนในปีถัดไป  
โดยเกษตรกรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ให้ความร่วมมือกับนโยบายการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา พื้นที่ในส่วนที่สองนี้  
มีประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่ ทั้งนี้ เกษตรกรที่เริ่มปลูกข้าวนาปรังในเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา อาศัยน้ำค้าง
คลองและแหล่งน้ำในชุมชนปลูกดูแลข้าวมีอายุถึงขณะนี้ตั้งแต่ ๑-๓ เดือน ขณะนี้น้ำในคูคลองและแหล่ง
เก็บน้ำธรรมชาติกำลังจะหมด ข้าวกำลังจะขาดน้ำ ดังนั้น จึงขอเสนอหน่วยงานกรมชลประทานว่า หากมี
การเปิดประตูระบายน้ำออกจากทุ่งทะเลมหาราชที่ประตูวัดอุโลม จะขอให้มีการปิดประตูระบายน้ำคลอง
บางพระครูและประตูระบายน้ำบางปะหัน เพื่อให้มวลน้ำจากทุ่งทะเลมหาราชไหลสู่ แม่น้ำลพบุรีแล้ว 
เอ่อสูงขึ้นจนไหลย้อนกลับขึ้นเหนือไปถึงพื้นที่อำเภอบ้านแพรก ซึ่งจะมีประตูน้ำคลองตาเมฆเปิดรับน้ำ
มวลนี้ และจะสามารถช่วยให้พื้นที่นาปรังนี้เจริญเติบโตและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้  

ตามแผนงานดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการเปิดและปิดประตูน้ำ ตั้งแต่เวลา ๑๖ .๐๐ น. ของ
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ไปจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ จึงได้หยุดดำเนินการ 
หลังจากนั้นได้มีการเปิดปิดประตูน้ำตามปกติ คือ มีการเปิดประตูน้ำหนองหม้อและประตูน้ำวัดอุโลม 
เพื่อระบายน้ำในนาข้าวลงสู่แม่น้ำลพบุรี แล้วไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทางประตูน้ำบางปะหัน และลงสู่
แม่น้ำป่าสักทางประตูน้ำบางพระครู เพื่อให้ชาวนาปีได้เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้ทันตามฤดูกาล 

ผลจากการดำเนินงาน พบว่า ๑) จากการเปิดประตูน้ำวัดอุโลมและหนองหม้อ ในระหว่างวันที่ 
๕-๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ ระดับน้ำในนาปีของทุ่งทะเลมหาราชได้ลดระดับลงจากเดิมประมาณ ๐.๗๕ 
เมตร เมื่อคำนวณจากพื้นที่ทุ่งทะเลมหาราชจำนวนกว่า ๓๐,๐๐๐ ไร่ จะพบว่ามีมวลน้ำระบายออกจาก
ทุ่งฯ ลงสู่แม่น้ำลพบุรีประมาณ ๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยการเปิดและปิดประตูน้ำทั้ง ๔ แห่ง ให้ระดับ
น้ำในแม่น้ำลพบุรีสูงพอที่จะผลักดันมวลน้ำผ่านประตูน้ำคลองตาเมฆ แต่ไม่ให้ระดับน้ำสูงมากจน
ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลพบุรีได้รับผลกระทบมากจนเกินไป ๒) จากการปิดประตูน้ำบางพระครู 



๔๖ 

และประตูน้ำบางปะหัน เพื่อให้ระดับน้ำในแม่น้ำลพบุรีมีระดับสูงขึ้นและไหลย้อนกลับขึ้นเหนือ เพื่อให้
ไหลเข้าคลองตาเมฆ ซึ่งอยู่ด้านตะวันออกของแม่น้ำลพบุรีนั้น หลังการเปิดประตูน้ำวัดอุโลมไล่ระดับจาก 
๕๐ เซนติเมตร ทั้งสองบาน ไปจนถึง ๒.๕๐ เมตร ภายในเวลาเพียง ๒๒ ชั่วโมง มวลน้ำได้ไหลย้อนขึ้น
เหนือไปจนถึงหน้าประตูน้ำคลองตาเมฆ และระดับน้ำหลังประตูน้ำได้เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ตลอดเวลาการดำเนินการนั้นระดับน้ำหน้าประตูและภายในคลองตาเมฆ มีระดับสูงขึ้น ๐.๕๐-๑.๘๐ 
เมตร กระแสน้ำที่ไหลเข้าคลองตาเมฆประมาณความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓.๖ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ประตูน้ำ 
๓ บาน รวมกว้าง ๑๖.๕ เมตร คำนวณได้ว่ามีมวลน้ำไหลเข้าสู่คลองตาเมฆไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๕,๖๐๐ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หลังจากเสร็จสิ้นช่วงเวลาดำเนินการและไม่มีการผลักดันน้ำแล้ว แต่มวลน้ำที่ถูก
ผลักดันขึ้นมานี้ก็ยังไหลผ่านประตูเข้าคลองตาเมฆอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔  
จึงประมาณการได้ว่าจากการดำเนินงานครั้งนี้ ทำให้ได้มวลน้ำไหลเข้าคลองตาเมฆไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้ าน
ลูกบาศก์เมตร และ ๓) จากการผลักดันน้ำจากนาปีที่โดยปกติจะปล่อยทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นประจำ
ทุกปีนั้น มีพื้นที่นาปรังที่ได้รับประโยชน์จากมวลน้ำนี้เป็นพื้นที่ประมาณ ๒๙,๘๐๐ ไร่ ใน ๓๐ หมู่บ้าน  
๘ ตำบล ๕ อำเภอ ในพื้นที่ ๒ จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี คิดเป็นผลผลิต
ข้าวที่คาดว่าจะเสียหายจากการขาดน้ำเกือบทั้งหมดก่อนดำเนินการ เกิดผลให้ได้ผลผลิตคิดเป็นมูลค่า
ราคาข้าวเปลือกปัจจุบัน ๘,๐๐๐ บาท/ตัน และผลผลิตเฉลี่ย ๘๐๐ กก/ไร่ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 
๑๙๐ ล้านบาท 

นายธวัชชัย ใบเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ กล่าวว่า  
ต้องยอมรับว่าน้ำจาก ๔ เขื่อนหลักมีปริมาณค่อนข้างน้อย ทุ่งราบเจ้าพระยาไม่มีน้ำต้นทุน มีแค่เขื่อนป่าสัก
เพียงเขื ่อนเดียว และตอนนี้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำหมวกเหล็กเพิ่มมา น้ำต้นทุนของภาคกลางไม่มี  
และตอนนี้มีน้ำเค็มหนุน ซึ่งได้มีการหารือกับกรมชลประทานว่าจะทำการปิดปากแม่น้ำทั้งหมด ๔ สาย 
และกำลังเร่งศึกษาอยู่ จึงไม่อยากให้มองว่าทุ่งมหาราชมีน้ำเก็บแล้วเปิดพื้นที่ได้ เนื่องจากจะเป็นแค่ช่วง
ระยะแรกเท่านั้น เนื่องจากมีการเหลื่อมเวลาทำนา เวลาหน้าน้ำหลากก็นำน้ำมาเก็บ แต่อย่าไปคาดหวังว่า
จะนำน้ำไปใช้ ถ้านำน้ำมาเก็บในปีหน้านั่นอาจจะเป็นน้ำต้นทุนที่เพียงพอสำหรับทำนาได้แค่บริเวณรอบ ๆ 
เท่านั้น เพราะขณะนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุพรรณบุรีมีการทำนาเกินพื้นที่เป้าหมายไป
มากแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีปัญหาแต่เมื่อถึงช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม หากฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดการร้องเรียน
เรื่องน้ำตามมา แม้จะมีการส่งน้ำมาเพื่อการอุปโภคบริโภค แต่น้ำมาไม่ถึงปลายทาง เนื่องจากระหว่างทาง 
มีเครื่องสูบน้ำเป็นจำนวนมาก ปีที่แล้วต้องใช้น้ำกันวันเว้นวัน เพราะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในระดับต่ำ
กว่าคลองมโนรม สิ่งที่อำเภอหรือจังหวัดจะต้องให้ความรู้ คือ ต้องหาปลูกพืชน้ำน้อย และจะต้องชดเชย
ในสิ่งที่เกษตรกรไม่ได้ปลูก  

 นายภาณุ แย้มศรี ผู ้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ชี ้แจงเพิ ่มเติมว่า กรณี 
ทุ่งมหาราชเป็นการฝืนนโยบายรัฐบาล น้ำก้อนนี้คือน้ำก้อนเดิมที่เมื่ อถึงฤดูเพาะปลูกแล้วต้องระบาย 
ลงคลอง ไหลต่อไปยังเจ้าพระยา ในความคิดของประชาชนคือการปิดประตูน้ำดักไว้ แล้วให้ส่งน้ำขึ้นไป



๔๗ 

เพื่อทำนาในแปลงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลน้ำดังกล่าวไม่อยู่ในระบบการระบายน้ำรวมของประเทศอยู่แล้ว 
กรมชลประทานไม่เคยนำน้ำก้อนนี้มาอยู่ในการบริหารจัดการน้ำ ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นร่วมกับ
หน่วยงานราชการเห็นว่า น้ำก้อนนี ้ควรถูกนำมาบริหารจัดการต่อ ดังนั ้น จึงต้องการจะนำเสนอ  
แนวทางการบริหารน้ำแบบมหาราชโมเดลให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติรับทราบ เพื่อพิจารณา
ว่าจะเห็นสมควรหรือไม่ และจะได้พิจารณาพื้นที่อื่นในปีถัดไป โดยจะขอนำเสนอเป็นเอกสารและเสนอ
ให้ทางวุฒิสภารับทราบด้วย นอกจากนี้ ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในช่วงนาปรัง ๒ ปีนี้ ตาม
นโยบายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มีพื ้นที่นาปรังเลย แต่ปีใดที่น้ำสมบูรณ์จะมีพื ้นที่นาปรัง
ประมาณ ๘ แสนไร่เป็นอย่างน้อย ทางจังหวัดได้มอบหมายให้ตำบลดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประสบ
ผลสำเร็จอย่างดียิ่ง มีการทำนาปรัง ๕ แสนไร่ รัฐบาลอาจพิจารณาจ่ายค่าชดเชยให้ชาวนาไม่ต้องทำนา 
ขอเรียนเป็นข้อเสนอว่าชาวนาที่ไม่ทำนาปรัง ธ.ก.ส. อาจมีการปรับลดดอกเบี้ยด้วยก็ได้ เพราะ ธ.ก.ส.  
มีบัญชีชาวนาอยู่แล้ว  

 นายว ิทยา ผ ิวผ ่อง รองประธานกรรมการ คนที ่หน ึ ่ง  กล ่าวว ่า ขอให ้จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงวิกฤติ "มหาราชโมเดล” เสนอไปยัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการนำแนวคิดดังกล่าว  
ไปดำเนินการ ซึ่งจะต้องไม่ขัดกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ หากแนวทางนี้สามารถดำเนินการได้ก็จะ  
เป็นประโยชน์แก่พื้นที่อื่นด้วย  

ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
๑. ขอให้รับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนของประชาชนให้มาก  ๆ  
๒. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ที่ดำรงตำแหน่งจนเกษียณอายุ กลับมาใช้กฎหมายเดิม คือ ๔ ปี

เลือกตั้งครั้ง 
๓. ขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

ควรออกกฎหมายคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง (ที่บ้าน) บ่อขยะจำกัดขนาดบ่อขยะไม่ให้เป็นภูเขา 
๔. น้ำหนักการบรรทุกของรถบรรทุก (ห้ามใช้รถพ่วงน้ำหนักบรรทุกกดทับซ้ำถนนพังเร็ว

มาก จำกัดขนาดของรถบรรทุกตั้งแต่โรงงานผลิต (แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ) 

 

............................................. 
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จังหวัดชัยนาท ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  

วิธีการดำเนินกิจกรรม จัดเวทีสัมมนาเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดชัยนาท 
ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจ
ของวุฒิสภา ภารกิจที ่เกี ่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั ้งให้ข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับแนวทาง 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดชัยนาท ตลอดจนนำเสนอประเด็น
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 

 

   

   
  

๔. รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคกลาง 

วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔  ณ จังหวัดชัยนาท 
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ผลการดำเนินการ  

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง เดินทางถึงศาลา
กลางจังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 
กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาและบรรยายข้อมูลทั ่วไปของจังหวัดชัยนาท พร้อมทั ้งนำเสนอ  
แนวทางการดำเนินงานของจังหวัดชัยนาทที่เกี่ยวข้องให้คณะสมาชิกวุฒิสภารับทราบ ดังนี้ จังหวัดชัยนาท 
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑,๕๔๓,๕๑๙ ไร่ เป็นพ้ืนทีเ่กษตรกรรม ๑,๒๑๙,๖๖๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๙ 
ของพื้นที่ทั้งหมด มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน คือแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำน้อย ประชากร  
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนาข้าว การปลูกพืชไร่-พืชสวน และส้มโอขาวแตงกวา 



๕๐ 

ด้านการปศุสัตว์ มีการเลี ้ยงโค-กระบือ สุกร การประมง มีการเลี ้ยงปลาในกระชัง จังหวัดชัยนาท 
ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดว่า “เมืองเกษตรมาตรฐาน ย่านท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ มุ่งสู่
สิ่งแวดล้อมสมดุลและสังคมเป็นสุข” พร้อมนี้ ได้สรุปประเด็นที่ส่วนราชการของจังหวัดชัยนาทนำเสนอ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย ประเด็นแรก สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท แบ่งเป็น ๓ รอบ โดยรอบแรก ไม่พบผู้ติดเชื้อ 
รอบที่ ๒ พบผู้ติดเชื้อ จำนวน ๑๑ ราย และรอบที่ ๓ พบผู้ติดเชื้อ จำนวน ๑๐๑ ราย รวมผู้ติดเชื้อ
ทั้งหมด จำนวน ๑๑๒ ราย ประเด็นที่สอง การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชัยนาทได้จัด
ที่ดินทำกินให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ ดังนี้ (๑) ที่สาธารณประโยชน์เขาพลอง ตำบลเขาท่าพระ อำเภอ
เมืองชัยนาท เนื้อที่ประมาณ ๑๙๙ ไร่ จำนวน ๓๔๘ แปลง ได้อนุญาตให้ราษฎรเข้าอยู ่อาศัยและ  
ทำการเกษตรในที่ดิน จำนวน ๓๔๔ ครัวเรือน ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  
(๒) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาราวเทียน ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา และตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม 
เนื้อที่ประมาณ ๒๔๒ ไร่เศษ ปัจจุบัน คทช. จังหวัดชัยนาทได้ทำการคัดเลือกราษฎรเข้าทำประโยชน์  
ในที่ดินแล้ว จำนวน ๒๐ ราย ๒๒ แปลงเนื้อที่ ๑๕๐ ไร่เศษ และประเด็นที่สาม การจัดรูปที่ดินเพื่อ  
การพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดชัยนาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
และผังเมืองรวม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมและพัฒนาเมืองให้เกิดความน่าอยู่ มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกปลอดภัย โดยจังหวัดชัยนาทมีโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน  
๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการกับรูปที่ดินบริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง
ชัยนาท ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายเดิมที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนโครงการ
สำเร็จ และ (๒) โครงการจัดรูปที ่ดินชุมชนเทศบาลรุ ่งเรือง ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา  
ซึ่งกำหนดเป็นพื้นที ่เป้าหมายใหม่ ซึ ่งทั ้ง ๓ ประเด็นดังกล่าว หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องจะได้ชี ้แจงใน
รายละเอียดต่อไป 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด
ชัยนาทหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนชุมชนที่ได้ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา พร้อมนี้ ได้กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอำนาจ
ของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ว่า วุฒิสภา 
มีหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมายสำคัญที่ผ่านมาจากสภาผู้แทนราษฎร หน้าที่ในการติดตามผลการ
ปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงเป็นเป้าหมายในการพฒันาประเทศ โดยสมาชิกวุฒิสภาจะทำ
หน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับผู้ปฏิบัติ คือ ส่วนราชการต่าง ๆ ว่าโครงการที่อยู่ในแผนปฏิรูปประเทศหรือ
แผนยุทธศาสตร์ชาตินั ้นมีปัญหาอุปสรรคหรือมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด วุฒิสภาจะรับเป็น  
ผู้ประสานกับส่วนราชการในส่วนกลาง เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือความ
ต้องการที่ประชาชนหรือส่วนราชการต้องการ และเชื่อว่าหากปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติจะนำพา
บ้านเมืองไปสู่จุดที่พึงประสงค์ ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร และต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจของข้าราชการที่เป็น



๕๑ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ และความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของคณะกรรมการฯ  
ในวันนี้มีเป้าหมายที่จะมาพบกับประชาชนในเรื่องสำคัญ คือ (๑) การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๒) การจัดที ่ดินทำกินให้กับชุมชน สืบเนื ่องจากการลงพื้นที่  
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ๑๗ จังหวัด พบว่า ความต้องการอันดับต้นของประชาชนคือ 
เรื่องที่ดินทำกิน เนื่องจากประชาชนอยู่อาศัยในที่หวงห้ามหรือในที่ดินของรัฐ ทำให้ไม่มีความมั่นคง  
ในเรื่องที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ ซึ่งรัฐบาลมีความพยายามที่จะแก้ไขดังกล่าว และ (๓) การจัด
รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่ของเอกชนที่เป็นที่ตาบอด ไม่มีการพัฒนาไม่มีระบบสาธารณูปโภคไม่มี
การเชื่อมต่อกับที่ดินแปลงอื่นหรือชุมชนอื่น หากเจ้าของที่ดินมาร่วมมือกันเสนอให้มีการจัดรูปที่ดินให้มี
ระบบสาธารณูปโภค มีถนนที่เชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่น ทำให้ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น เจ้าของที่ดินก็จะได้รับ
ประโยชน์ซึ่งคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจะมาช่วยประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อผลักดันให้โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ประสบผลสำเร็จ ช่วยให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดินทำ
กินและอยู่อาศัย และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป  

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวทักทายผู้ว่าราชการจังหวัด
ชัยนาทหัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้แทนชุมชน  และกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยเห็นว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หน่วยงานด้านสาธารณสุข และทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องมีความตั้งใจทำงานและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างดี ขอให้มีการสื่อสาร
กับประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของจังหวัด และขอให้
ช่วยกันดูแลป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดต่อไป นอกจากนี้ ได้แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำ  
ที่ใช้ในการเพาะปลูก ถึงแม้ว่าจังหวัดชัยนาทจะมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน แต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีปัญหา 
ขาดแคลนน้ำ ซึ่งการลงพื้นที่พบประชาชนของคณะกรรมการฯ ในวันนี้ นอกจากการลงพื้นที่มาติดตาม  
ผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการแก้ไขเรื ่องที ่ดินทำกินให้กับชุมชน  
ตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่แล้ว 
ยังเป็นการรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในจังหวัดชัยนาทด้วย และหวังว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้
จะได้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป 

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยนาทและคณะที่ได้ให้การต้อนรับสมาชิกวุฒิสภา และชื่นชมการทำงานของจังหวัดชัยนาท  
ที่สามารถควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้เป็นอย่างดี พร้อมนี้ ได้กล่าวถึง
บทบาทหน้าที่สำคัญของวุฒิสภา ได้แก่ การพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๔ มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณากฎหมายสำคัญหลายฉบับ อาทิ ร่างพระราชบัญญัติ
การออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ถือว่าเป็นพระราชบัญญัติสำคัญที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น
ผ่านการทำประชามติได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ซึ่งรัฐสภาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ร่างกฎหมาย



๕๒ 

ฉบับนี้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม 
จำนวน ๑๓ ฉบับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการฉบับที่ ๑๓ เพียงฉบับเดียว คือ ร่างรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๓ มาตรา ๙๑ (แก้ไขระบบเลือกตั้ง ส.ส. ใช้บัตรเลือกตั้ง ๒ 
ใบ) เสนอโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  

 นอกจากนี้ วุฒิสภายังมีการพิจารณากฎหมายสำคัญ ๆ หลายฉบับ อาทิ ๑) พระราชกำหนด 
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู ้เงินเพื ่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื ้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือที่เรียกกันว่า พ.ร.ก. เงินกู้  
๑ ล้านล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยมีมาตรการต่าง ๆ 
ที่เข้ามาดูแลประชาชนได้ใช้เม็ดเงินจากพระราชกำหนดฉบับนี้ อาทิ โครงการคนละครึ่ง เราชนะ เป็นต้น  
๒) พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยลงร้อยละ๗.๕ ต่อปี ให้ใช้อัตราร้อยละ ๓ ต่อปี และให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตรา
ที่กำหนดบวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี และกรณีลูกหนี้มีหน้าที่ผ่อนชำระหนี้เงินเป็นงวด และลูกหนี้
ผิดนัดไม่ชำระหนี้ในงวดใด เจ้าหนี้อาจเรียกดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้เฉพาะจากต้นเงินของงวด  
ที่ลูกหนี้ผิดนัดนั้น ๓) พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งวุฒิสภาได้ฝากให้
รัฐบาลใช้จ่ายเงินก้อนนี้ด้วยความชัดเจนโปร่งใส และตรวจสอบได้ และเม็ดเงินดังกล่าวต้องลงไปถึง  
ผู้ที ่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง ๔) พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรที่ใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงินแล้วใช้บุคคลค้ำประกัน ให้
ได้รับการช่วยเหลือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ หน้าที่
อีกประการหนึ่งของวุฒิสภา คือ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ติดตามมาตรการด้านต่าง ๆ ของ
รัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาในหลาย ๆ เรื่อง เช่นโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔ 
โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ 
เป็นต้น 

นางจิรดา สงฆ์ประชา กรรมการ ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและหัวหน้า
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการประสานงานจัดกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชัยนาทในครั้งนี้ และได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การลงพื้นที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางว่า เนื่องจากจังหวัดชัยนาทมีโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท มีโครงการจัดรูปที่ดินชุมชน
หนองหลวงพัฒนา ที่ดำเนินการจนประสบผลสำเร็จและสามารถปิดโครงการได้แล้ว และยังมีโครงการ 
จัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชน ตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นที่ชุมชน
เขาพลอง ตำบลเขาท่าพระ สามารถจัดแปลงที่ดินและจัดราษฎรลงแปลงได้สำเร็จ และอยู่ในขั้นตอนการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ แต่ทราบว่ายังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแหล่งน้ำ ซึ่งประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ 



๕๓ 

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ให้ความสนใจที่ลงมาเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะทั้งเชิงยุทธศาสตร์และ 
เชิงนโยบาย ทั้งนี้ ผู้นำชุมชนถ้ามีปัญหาในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตร เรื่องแหล่งน้ำ เรื่องที่อยู่อาศัย 
หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ ซึ่งคณะสมาชิกวุฒิสภายินดีรับไปประสานงาน
และดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป 

จากนั้น คณะกรรมการฯ รับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน 
เพื่อพัฒนาพื้นที่ และการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้  

ว่าที่ร้อยตรี ดนัย พิทักษ์อรรณพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  ได้รายงาน
เกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค และการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ของจังหวัดชัยนาท ดังนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๖ ราย 
โดยระลอกแรก ไม่พบผู้ป่วย ระลอกที่ ๒ พบผู้ป่วย ๑๑ ราย และระลอกที่ ๓ (ระลอกเมษายน) พบผู้ป่วย
จำนวน ๑๐๑ ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมด จำนวน ๑๑๒ ราย รักษาอยู่ จำนวน ๑๕ ราย รักษาหายแล้ว 
จำนวน ๙๑ ราย และมีผู้เสียชีวิต จำนวน ๖ ราย สาเหตุการแพร่ระบาดเกิดจากการเดินทางของประชาชน 
ที่กลับภูมิลำเนาและนำเชื้อกลับมาติดคนในครอบครัว ในส่วนของการบริหารเตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ โดยโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล จำนวน ๑๕ ราย 
ยังมีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ นอกจากนี้ ยังมีการดัดแปลงโรงยิมเนเซียมเป็นโรงพยาบาลสนาม 
โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถ
รองรับผู้ติดเชื้อได้จำนวน ๙๐ คน  

ส่วนเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดชัยนาทมี
หน่วยบริการวัคซีน จำนวน ๑๐ แห่ง สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้วันละ ๓ ,๒๓๐ คน แบ่งเป็น
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ๔๘๐ คน โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท ๒๐๐ คน โรงพยาบาลมโนรมย์ 
๓๐๐ คน โรงพยาบาลวัดสิงห์ ๓๐๐ คน โรงพยาบาลสรรพยา ๓๐๐ คน โรงพยาบาลสรรคบุรี ๔๐๐ คน 
โรงพยาบาลหันคา ๕๐๐ คน โรงพยาบาลหนองมะโมง ๓๐๐ คน และโรงพยาบาลเนินขาม ๒๕๐ คน 
ทั้งนี้ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ มียอดสะสมทั้งหมด 
๑๖,๒๗๖ ราย แบ่งเป็นเข็มที่ ๑ จำนวน ๑๑,๘๕๙ ราย และเข็มที่ ๒ จำนวน ๔,๔๑๗ ราย 

นายองอาจ คณุตม์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท ได้นำเสนอข้อมูลประเด็นการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัด
ชัยนาทว่า โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการ  
มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เพื่อลดปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่สาธารณประโยชน์  
ที่ราชพัสดุ หรือที่ดิน ส.ป.ก. เป็นการจัดระเบียบของคนที่ได้อยู่อาศัยอยู่ก่อนอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและกระจายการถือครองที่ดิน โดยเป็นการจัดที่ดินให้กับชุมชน ไม่ได้ให้เป็น
รายบุคคล โดยชุมชนรวมกลุ่มกัน มีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่  



๕๔ 

ที่ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ 
พื้นที่ คทช. ที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนแล้ว ประกอบด้วย (๑) พื้นที่เป้าหมายปี ๒๕๕๙ ได้แก่  
ที่สาธารณประโยชน์ แปลง “เขาพลอง” ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จำนวน ๓๔๘ แปลง จำนวน 
๓๔๔ ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ ๑๙๙-๐-๐๔ ไร่ ซึ่งได้อนุญาตให้กลุ่มเกษตรกรเขาขยายพัฒนาเข้าอยู่อาศัย 
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (๒) พื้นที่เป้าหมายปี ๒๕๖๒ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าเขาราวเทียน ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา และตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม เนื้อที่ประมาณ ๒๓๘-
๑-๑๖ ไร่ คทช. จังหวัดชัยนาท ได้พิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว จำนวน ๒๐ ราย 
๖๐ แปลง เนื้อที่ ๑๕๐-๓-๙๔ ไร่ ตัดสิทธิ์ ๓ ราย เนื่องจากไม่ได้ทำประโยชน์ด้วยตนเอง และขาด
คุณสมบัติ ส่วนราษฎรอีกจำนวน ๕ ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันรายชื่อที่ถูกต้องครบถ้วนต่อไป 
(๓) พื้นที่ คทช. ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช่องลมและป่าเขาหลัก 
อำเภอหนองมะโมง เนื้อที่ ๓๐๑-๐-๒๘ ไร่ มีราษฎรถือครองทำประโยชน์ จำนวน ๒๔ ราย ๒๖ แปลง 
นอกจากนี้ ยังมีพื ้นที่ คทช. ที่อยู ่ระหว่างดำเนินการเตรียมเสนอเป็นพื้นที่ เป้าหมาย ประกอบด้วย  
(๑) แปลง “ดอนเขารัก” ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๒๙๙๕๑ (บางส่วน) หมู่ที ่ ๑ ตำบล 
หนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง เนื้อที่ประมาณ ๔๕-๒-๙๙.๗ ไร่ จำนวนผู้ครอบครอง ประมาณ ๖๓ 
ครัวเรือน ได้จัดส่งรายชื ่อผู ้ครอบครองที ่ดินให้กรมที ่ดินแล้ว เพื ่อให้กรมที ่ดินจั ดส่งรายชื ่อให้
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน กรมป่าไม้  (๒) แปลง "ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓" ตามหนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวง เลขที่ ชน ๐๖๓๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เนื้อที่ประมาณ ๙ -๒-๓๐ ไร่ 
จำนวนผู้ครอบครองประมาณ ๑๖ ครัวเรือน ได้จัดส่งรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินให้กรมที่ดินแล้ว เพื่อให้
กรมที่ดินจัดส่งรายชื่อให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน กรมป่าไม้ (๓) แปลง "ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ 
(ริมแม่น้ำเจ้าพระยา)" ออกเป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแล้ว เลขที่ ชน ๐๘๐๔ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบล
บางหลวง อำเภอสรรพยา เนื้อที่ประมาณ ๖-๐-๖๔.๑ ไร่ จำนวนผู้ครอบครองประมาณ ๒๖ ครัวเรือน 
ได้วางผังแนวเขตการครอบครองที่ดินเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินให้กรมที่ดิน
แล้ว เพื ่อให้กรมที ่ด ินจัดส่งรายชื ่อให้คณะอนุกรรมการจัดหาที ่ด ิน กรมป่าไม้ และ (๔) แปลง  
"ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา)" ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา เนื้อที่
ประมาณ ๑๓-๐-๐๐ ไร่ จำนวนผู้ครอบครองประมาณ ๔๙ ครัวเรือน จัดทำแผนที่ออกหนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวงและวางผังแนวเขตการครอบครองที่ดิน และจัดทำเอกสารรายงานการรังวัดที่ดิน แต่ยัง
ไม่ได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 

ในส่วนของการติดตามผลในพื้นที่จัดที่ดินทำกินแล้ว สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท ได้ประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ หน่วยงานในท้องที่ และผู้นำท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง พบว่าไม่มีการบุกรุกที่ดินเพิ่มเติม และไม่มีการเปลี่ยนมือ หรือแอบแฝงเข้าทำประโยชน์จาก
ผู้อื่น ส่วนปัญหาอุปสรรค ในพื้นที่แปลงที่สาธารณประโยชน์ “เขาพลอง” ตำบลเขาท่าพระ เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ที่ฝนตกน้อย มีสภาพแห้งแล้ง ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาการเพาะปลูก 



๕๕ 

พืชผลทางการเกษตรที่ได้ผลไม่ดีนัก ซึ่งประชาชนในพื้นที่เขาพลองและพื้นที่เขาขยายต้องการแหล่งน้ำ 
ในพื้นที่เพื่อใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตร 

นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู ้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาท  นำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับรายงานการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการสนับสนุนน้ำตามนโยบายคณะกรรมการ 
คทช. จังหวัดชัยนาท ซึ่งได้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่บ้านเขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง
ชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภคและการเลี้ยงสัตว์ 
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับราษฎร และสามารถใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาการขาด
แคลนน้ำสำหรับ การเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘ บ้านเขาขยายและ
พื้นที่ใกล้เคียง รวมพื้นที่ประมาณ ๒๐๐ ไร่ ลักษณะกิจกรรมที่จะดำเนินการแบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรม 
ได้แก่ (๑) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ๑ แห่ง พร้อมติดตั้งเครื ่องสูบน้ำด้วย ไฟฟ้า ขนาดอัตราสูบน้ำ 
ไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมีเครื่องหลัก ๑ เครื่อง และเครื่องสำรอง ๑ เครื่อง (๒) 
งานก่อสร้างท่อสูบน้ำขนาดประมาณ ๑-๐.๔ เมตร รวมความยาว ๑,๐๐๐ เมตร และ (๓) งานขุดลอก
และขุดขยายพร้อมปรับปรุงสระไฮเวย์ พื้นที่ประมาณ ๘ ไร่ สามารถเก็บกักน้ำให้ได้อย่างน้อย ๕๐ 
ลูกบาศก์เมตรและเป็นรางน้ำให้กับภายในพื้นที่ ซึ่งได้มีการออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทั้ง ๓ กิจกรรม
ได้ประเมินงบประมาณไว้ทั้งหมด ๓๐ ล้านบาท และเมื่อมีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำแล้วเสร็จจะต้องมีการ
ส่งมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่กลุ่มเกษตรกรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ ทั้งนี้ ก่อนที่จะบรรจุเข้าแผนงานก่อสร้าง และก่อนดำเนินการ
ก่อสร้าง จะต้องมีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ถึงปัญหาที่ดินและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างและหลังก่อสร้าง ซึ่งโครงการนี้มีการลงทุนสูงและ
มีความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์ค่อนข้างต่ำ แต่เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ
เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

นายสุรินทร์ พลเสน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท  นำเสนอข้อมูลเกี ่ยวกับ
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดชัยนาท ดังนี้ จังหวัดชัยนาทมีโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย (๑) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเ วณชุมชน
หนองหลวงพัฒนา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท อยู่ในเขตผังเมืองรวมเมืองชัยนาท และ (๒) 
โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณชุมชนเทศบาลรุ่งเรือง ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา อยู่ในพื้นที่เขต  
ผังเมืองรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์ ทั้งนี้ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้ นที่ที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว  
คือ โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพื้นที่
โครงการทั้งหมดประมาณ ๑๓๔ ไร่ บนที่ดินจำนวน ๒๗ แปลง มีเจ้าของที่ดิน จำนวน ๓๐ ราย และ 
เข้าร่วมโครงการฯ ครบทุกราย โดยแนวทางการดำเนินโครงการคือนำที่ดินทุกแปลงมาจัดรูปแปลงใหม่ 
โดยมีเงื่อนไขว่าที่ดินทุกแปลงจะต้องอยู่ติดถนนที่เกิดขึ้นในโครงการ ซึ่งก่อนดำเนินโครงการมีพื้นที่  
ถนนสาธารณะ ๒ งาน ๖๙ ตารางวา หลังดำเนินโครงการมีพื้นที่ถนนสาธารณะ ๙ ไร่ ๒ งาน ๒๖ ตารางวา  



๕๖ 

มีพื ้นที ่สวนสาธารณะ จำนวน ๒ แห่ง เนื ้อที ่ ๓ งาน ๔ ตารางวา และพื ้นที ่หนองหลวง ๘ ไร่ ๒ งาน  
๖๘ ตารางวา ซึ ่งได้ทำการ Re-Shape เพื ่อพัฒนาให้เป็นพื้นที ่นันทนาการแห่งใหม่ของประชาชน 
ชาวจังหวัดชัยนาท และมีที่ดินจัดหาประโยชน์ที่จะทำการขายเพื่อนำเงินมาใช้พัฒนาและบริหารโครงการ 
จำนวน ๓ แปลง รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๑ ไร่ ๓ งาน ๔๖ ตารางวา ซึ่งมีผู้เสนอราคา จำนวน ๑ ราย และคณะ 
ที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินฯ มีมติเห็นชอบให้จำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งจะ
ได้เงินก้อนนี้มาชำระหนี้กับกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และนำเงินส่วนที่เหลือมาพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะต่อไป 
ทั้งนี้ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนหนองหลวงพัฒนา ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนโครงการ
สำเร็จ คือ ประกาศสิ้นสุดโครงการในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  

นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท  นำเสนอข้อมูลเกี ่ยวกับการ 
จัดพื้นที่เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที ่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทว่า  
ทาง ส.ป.ก. ชัยนาท ไม่มีที ่ด ินที ่เป็นพื ้นที ่เป้าหมายในการจัดที ่ด ินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที ่ด ินแห่งชาติ (คทช.) มีเพ ียงที ่ด ินของ รัฐที ่นำมาจัดสรรให้เกษตรกร 
เข้าทำประโยชน์ โดยเป็นการมอบหนังสืออนุญาตสปก ๔-๐๑ และที่ดินเอกชนที่ทาง ส.ป.ก. จัดซื้อโดยใช้
เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินที่ขึ้นทะเบียนกับส.ป.ก. ได้เช่าหรือ
ว่าเช่าซื้อ โดยการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ชัยนาท แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

๑. การจัดที่ดิน พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๖๕ ,๖๗๕ ไร่แบ่งเป็น (๑) ที่ดินของ
รัฐโดยได้ดำเนินการจัดที่ดินไปแล้ว ๔ อำเภอ ๙ ตำบล เนื้อที่ ๔๙ ,๒๗๔ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทำกินให้แก่
เกษตรกร จำนวน ๒,๖๕๒ ราย ๓,๒๖๔ แปลงเนื้อที่ประมาณ ๔๘,๓๘๙ ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยในที่ชุมชน 
จำนวน ๗๒๕ ราย ๗๓๑ แปลงเนื้อที่ ๗๗๔ ไร่ และพื้นที่กิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิรูปที่ดิน เช่น การสร้างวัด สร้างอ่างเก็บน้ำ สร้างอาคารสำนักงานของ อบต. เป็นต้น มีจำนวน  
๙ ราย ๓๗ แปลง เนื้อที่ ๓๑๑ ไร่ และ (๒) ที่ดินของเอกชน ในพื้นที่ ๒ อำเภอ ๙ ตำบล ผลการจัดที่ดิน
เอกชน มีเนื้อที่ ๑๖,๑๖๕ ไร่ มีพื้นที่ที่เกษตรกรทำสัญญาเช่า จำนวน ๑๒๗ ราย ๑๓๔ แปลง เนื้อที่
ประมาณ ๒,๙๐๗ ไร่ พื้นที่ที่เกษตรกรทำสัญญาเช่าซื้อ จำนวน ๓๒๕ ราย ๓๕๔ แปลง เนื้อที่ประมาณ 
๖,๗๘๔ ไร่ พื้นที่ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเกษตรกรไปแล้ว จำนวน ๒๘๑ ราย ๓๑๕ แปลง เนื้อที่ 
๗,๒๑๐ ไร่ และยังมีพื ้นที ่สำหรับโครงสร้างสาธารณูปโภคให้กับเกษตรกร อาทิ ทางสาธารณะ  
สระกักเก็บน้ำ จำนวน ๙ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๗๔ ไร่  

๒. การพัฒนาในพื้นที่ นอกเหนือจากการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรแล้ว ส.ป.ก. ชัยนาท  
มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรเพื่อให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถ 
อยู่ในพื้นที่ได้ โดย ส.ป.ก. ชัยนาท มีการดำเนินการดังนี้ (๑) การพัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกร เช่น  
การฝึกอบรม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเกษตรกรในเขต



๕๗ 

ปฏิรูปที่ดิน ผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน การสร้างเกษตรกร
ต้นแบบ เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาด้านการเกษตร ผ่านศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 
ผ่านกระบวนการรวมกลุ่ม โดยเน้นการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร ผ่านโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน และโครงการฝึกอบรมศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน การส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ผ่านโครงการส่งเสริมการเกษตร  
แบบแปลงใหญ่ การเพิ่มพื้นที ่สีเขียวโดยการสร้างระบบนิเวศที่สมดุล ผ่านโครงการส่งเสริมระบบ  
วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน การส่งเสริมพันธุ์ไม้ให้เกษตรกรปลูกทั้งไม้เศรษฐกิจและไม้ผลเพื่อเพิ่มรายได้ 
ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดิน ผ่านโครงการพัฒนารณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื ่องมาจากพระราชดำริฯ (๒) การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน มีการปรับปรุงโดยขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน์และก่อสร้างฝาย ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว ๓ แห่ง และมีการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ 
ในเขตปฏิรูปที่ดินอีกจำนวน ๔ แห่ง และ (๓) การให้บริการเนื่องจากพื้นที่ ส.ป.ก. มีทั้งที่ดินของรัฐและ
ที่ดินเอกชน ทำให้มีคำร้องเกี่ยวกับการโอนสิทธิ์หรือการตกทอดทางมรดกสิทธิ์กรณีที่เกษตรกรเสียชีวิต 
ไปแล้ว การแก้ไขปัญหาเรื่องข้อพิพาท การรับคำร้องรังวัดระวางแนวเขต การรับคำร้องขอกู้ยืมเงิน การรับ
ชำระเงินกู้สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การรับชำระค่าเช่า ค่าเช่าซื้อ รับหนังสือ
อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนา และ
เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้แก่ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา  
นุเคราะห์ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” การจัดศูนย์บริการประชาชน
เคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Mobile Unit) และเปิดศูนย์บริการประชาชน ณ สำนักงาน ส.ป.ก. ชัยนาท  

พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที ่สอง  ได้สอบถามเกี ่ยวกับที ่ดิน
สาธารณประโยชน์แปลง “เขาพลอง” ก่อนที่จะมีการจัดแปลงให้ราษฎรเข้าทำประโยชน์และอยู่อาศัย
แล้วนั้น ได้มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นแหล่งน้ำหรือไม่ เนื่องจากทราบว่าเกษตรกรในพื้นที่ประสบ
ปัญหาไม่มีแหล่งน้ำ และเห็นว่า ก่อนที่จะแบ่งแปลงให้แก่ราษฎร ควรกันพื้นที่ส่วนกลางสำหรับใช้ทำเป็น
แหล่งน้ำ หรือเป็นพื้นที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดสร้างแหล่งน้ำ เช่น การขุดบ่อน้ำบาดาล เป็นต้น  

นายองอาจ คณุตม์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท ชี้แจงว่า  โครงการชลประทานชัยนาทได้มีโครงการจัดสร้างแหล่งน้ำ 
ในพื้นที่เขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ ซึ่งอยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ "เขาพลอง" โดยมีพื้นที่เดิมเป็น 
บ่อลูกรัง ซึ่งโครงการชลประทานชัยนาทมีแผนขุดลอกและขยายเป็นสระไฮเวย์และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ  
เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในชุมชนและพื้นที่โดยรอบ 

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการ ได้สอบถามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณประโยชน์
แปลง “เขาพลอง” ว่า พื้นที่ป่าส่วนกลางที่ยังเป็นพื้นที่ป่าไม้อยู่นั้น ได้มีโครงการป่าชุมชนและมีการ
ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชนหรือไม่  



๕๘ 

นายองอาจ คณุตม์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท ชี ้แจงว่า ชาวบ้านในพื้นที ่ได้รวมกลุ่มกันในการดูแลและรักษาป่า  
ซึ่งมีของป่าที่ชาวบ้านเก็บมาใช้สอยและใช้ประโยชน์ อาทิ หน่อไม้ เห็ดโคน โดยนำมารับประทานและ
ขายเป็นรายได้เสริม 

พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สอง สอบถามปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท
ว่า ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเมื่อมีการจัดแปลงที่ดินแล้วเสร็จ ได้มีการจัดสรรพื้นที่ไว้สำหรับทำเป็นแหล่งน้ำ
ด้วยหรือไม่ เพราะว่าแหล่งน้ำปัจจุบันนั้นมีทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำจากการขุดบ่อบาดาล ทั้งนี้ 
จากการติดตามข้อมูลทราบว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีโครงการเจาะน้ำบาดาล กระทรวงพลังงาน 
มีโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้น หน่วยงานเหล่านี้สามารถเข้ามาสร้างแหล่งน้ำ
ให้กับเกษตรกรได้หากมีการกันพื้นที่รองรับไว้แล้ว 

นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ชี้แจงว่า ในส่วนที่ดินของรัฐที่อยู่
ในพื้นที่ ส.ป.ก. นั้น เป็นพื้นที่ที่จัดที่ดินทำกินให้ราษฎรมานานแล้ว ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน 
จะใช้เกษตรน้ำฝนหรือน้ำตามลำคลองธรรมชาติเป็นหลัก โดย ส.ป.ก. ชัยนาทมีการสนับสนุนการขุดสระน้ำ 
ขนาดเล็ก เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรกรรม ส่วนเรื่องขุดบ่อน้ำบาดาลโซล่าเซลล์แบบหอถังสูงนั้น 
ค่อนข้างมีปัญหา เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณน้ำที่จะสูบขึ้นมาไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน ในส่วนที่ดิน
เอกชนที่ ส.ป.ก. จัดซื้อ โดยก่อนที่จะดำเนินการจัดที่ดินวางผังแบ่งแปลง มีการกันพื้นที่ส่วนหนึ่ งเพื่อมา
ทำแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรไว้แล้ว 

นายปัญญา งานเลิศ กรรมการ กล่าวถึงโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ว่าคณะกรรมาธิการ
การบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ได้มีการพิจารณาศึกษาและรับทราบข้อมูลกองทุนการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองมาอย่างต่อเนื่อง และเห็นว่าโครงการจัดรูปที่ดินนั้น 
มีมานานตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ และได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น 
(ไจก้า) ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณ ๔๘ โครงการ ใน ๔๙ จังหวัด และเห็นว่าการ
ริเริ่มโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนานั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงจะประสบผลสำเร็จ  
ในส่วนของคณะกรรมาธิการฯ ได้เร่งรัดให้แต่ละจังหวัดดำเนินการให้ทั่วถึงเพราะเป็นเรื่องที่ดีในการ
แก้ปัญหาเรื่องที่ดินตาบอด และทำให้ราคาที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น และได้ชื่นชมสำนักงานโยธาธิการและ  
ผังเมืองจังหวัดชัยนาทที่ดำเนินโครงการจนสำเร็จใกล้จะปิดโครงการแล้ว ทั้งนี้ ได้สอบถามว่าสำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท ตั้งแต่ริเริ่มโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ การดำเนินงานมีปัญหา
อุปสรรคอย่างไรบ้าง  

นายสุวิทย์ พลเสน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท ชี้แจงว่า การดำเนินโครงการ 
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งพื้นที่เป้าหมายจะกำหนดอยู่
ในพื้นที่ของผังเมืองรวม ซึ่งได้กำหนดเส้นทางถนนในผังเมืองไว้แล้ว ในส่วนของการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา



๕๙ 

พื้นที่ ที่ดำเนินการสำเร็จแล้วในชุมชนหนองหลวงพัฒนา ทางกายภาพค่อนข้างจะทำงานลำบากเช่นกัน 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มลึก ต้นทุนในการก่อสร้างสาธารณูปโภคค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการพัฒนาคันทา ง 
ปัจจัยความสำเร็จ คือ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในงาน สามารถอธิบายชี้แจงให้กับประชาชนเข้าใจ
และตัดสินใจเข้าร่วมโครงการได้ ความร่วมมือร่วมใจระหว่างเจ้าของที่ดินที่ยอมเสียสละที่ดินเพื่อนำมา
ทำถนนสาธารณะและพื้นที่จัดหาประโยชน์ของโครงการ ตลอดจนการได้รับความร่วมมือจากเทศบาล
เมืองชัยนาทและส่วนราชการต่าง ๆ ในส่วนการดำเนินงานพบปัญหาอุปสรรคทั้งจากสภาพพื้นที่รกชัฏ 
การเจรจาต่อรองกับเจ้าของที่ดิน ปัญหาข้อกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน รวมทั้ง
ข้อจำกัดในการตั้งงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้เพียง ๔๐ ล้านบาท  
ทำให้โครงการยังขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าและประปา ซึ่งเดิมทีคาดการณ์ว่าถ้าขายที่ดิน
จัดหาประโยชน์ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จะสามารถนำเงินส่วนต่างมาขยายเขตไฟฟ้าและระบบประปาได้ 
ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะต้องใช้งบประมาณประมาณ ๔ ล้านบาท 

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการ สอบถามเกี่ยวกับมาตรการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโรคไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดชัยนาท และการบริหารจัดการเตียงทั้งในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาล
สนามว่ามีเพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ นอกจากนี้ ยังได้สอบถามและ
ฝากให้จังหวัดชัยนาทติดตามการดำเนินงานในประเด็นเชิงพื้นที่เกี่ยวกับ (๑) สภาองค์กรชุมชนตำบล
จังหวัดชัยนาทมีสภาองค์กรชุมชนตำบลทั้งหมดมีกี่แห่ง และแต่ละแห่งได้มีส่วนร่วมในการทำแผนของ
ชุมชนหรือไม่ และเห็นว่าสภาองค์กรชุมชนตำบลมีความสำคัญและมีบทบาทในการทำแผนความต้องการ
ของคนในพื้นที่ ซึ่งรวบรวมความต้องการและประมวลผลมาเป็นแผนของภาคประชาชน และช่วยหนุน
เสริมทำให้แผนของ อบต. มีความสมบูรณ์และตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่ และ (๒) สภาองค์กร
ของผู้บริโภค ปัจจุบันมีการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคเรียบร้อยแล้ว จังหวัดชัยนาทมีการผลักดันให้มี
สภาองค์กรของผู้บริโภคโดยภาคประชาชนหรือไม่ ทั้งนี้ เห็นว่าองค์กรนี้รัฐบาลได้ให้การสนับสนุน
งบประมาณและมีการจัดตั้งสาขาเฉพาะทางทั้งหมด ๘ สาขาซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ และขอฝาก
ให้ติดตามสาขาการเงินการธนาคาร เพราะว่ามีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
เช่น กรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในประเทศ แต่ธนาคารพาณิชย์ไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทำให้
ปัญหาของลูกหนี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ซึ่งประเด็นนี้อยู่ในวาระการปฏิรูประบบการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ซึ่งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้ มครองผู้บริโภค วุฒิสภา มีการ
พิจารณาศึกษาและติดตามเร่ืองนี้อยู่และมีความคืบหน้าไปพอสมควร 

ว่าที่ร้อยตรี ดนัย พิทักษ์อรรณพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อจากโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ว่า จังหวัดชัยนาทมีการตรวจคัดกรอง
ให้กับประชาชนหลายกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด กลุ่มเสี่ยงที่มีการสัมผัสหรือใกล้ชิด  
กับผู้ติดเชื้อ รวมทั้งมีการตรวจเชิงรุก (Active case finding) ซึ่งมียอดสะสมประมาณ ๖,๔๔๓ ราย  
พบผู้ติดเชื้อ ๑๑๒ ราย ในส่วนเรื่องการบริหารจัดการเตียงในโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จำนวนเตียงรวม
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มีประมาณ ๓๐-๔๐ เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วย แต่ปัจจุบันมีผู้ป่วยครองเตียงประมาณ ๑๘ ราย โดยภาพรวม
ยังรองรับได้ ส่วนโรงพยาบาลสนาม มีเตียงรอบรับได้จำนวน ๙๐ เตียง สถานะปัจจุบัน พร้อมเปิด
ให้บริการ และได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากภายใน ๒ - ๓ วันนี้มีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกิน ๑๐ ราย 
นอกจากนี้ ในส่วนของการฉีดวัคซีนเป้าหมายของจังหวัดชัยนาทตั้งไว้ที่ ๗๐% ของประชากรทั้งหมด 
หรือประมาณ ๒ แสนกว่าคน แต่ปัจจุบันฉีดวัคซีนได้ประมาณ ๑ หมื่นกว่าราย ปัญหาหลัก คือ ได้รับ
วัคซีนค่อนข้างล่าช้าและมีจำนวนน้อย ซึ่งนโยบายจาก ศบค. ส่วนกลาง จะเน้นจัดสรรไปยังจังหวัดที่มี
การระบาดสูงก่อน แต่ถ้าจังหวัดชัยนาทได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น ทางสาธารณสุขจังหวัดจะเร่งฉีด  
ให้ประชาชนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยเร็ว 

หม่อมหลวงสกุล  มาลากุล  กรรมการ ได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการว่า พบผู้ติดเชื้อในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง สูงสุด
พบผู้ติดเชื้อไม่ต่ำกว่า ๘๐๐ คนต่อวัน ซึ่งเป็นภาวะวิกฤติที่โรงพยาบาลต้องรับมือและไม่มีทีท่าว่าจะ
สิ้นสุดลงเมื่อใด ในส่วนการบริหารจัดการของจังหวัดสมุทรปราการ ได้แยกผู้ป่วยที่มีอาการหนักและ
จำเป็นต้องใช้เครื่องออกซิเจนให้อยู่ในโรงพยาบาล ส่วนผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย  
ไปอยู่โรงพยาบาลสนาม พร้อมนี้ ได้ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และทุกภาคส่วนในการรับมือกับ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และขอให้กำกับดูแลให้ประชาชนปฏิบัติตาม
มาตรการในการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดต่อไป 

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง  
นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที ่หนึ ่ง ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน  
ราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียน เป็นผู้รับมอบ 

จากนั ้น เวลา ๑๔.๑๕ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะ
สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ “ชุมชนหนองหลวงพัฒนา” ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
เพื่อติดตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนหนองหลวงพัฒนา โดยมี นางศุภรินทร์ เสนาธง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ พลเสน โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดชัยนาท และนายปกรณ์ เทพจร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดชัยนาท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนหนองหลวงพัฒนา 
ซึ่งขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการขายที่ดินจัดหาประโยชน์ เพื่อชำระหนี้เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ ทั้งนี้ เทศบาลเมืองชัยนาทกำลังดำเนินการออกแบบสวนสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าและ
ประปาในพื้นที่โครงการดังกล่าว 
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โอกาสนี ้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ให้ความเห็นว่าโครงการจัดรูปที ่ดินเพื ่อพัฒนาพื้นที่  
เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สามารถเพิ่มมูลค่าที่ดินให้สูงขึ้น ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์จากการใช้ที่ดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น 

ต่อมา เวลา ๑๕.๐๕ นาฬิกาคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิก
วุฒิสภา ลงพื้นที่ “ชุมชนเขาพลอง” ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตาม
โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ชุมชนเขาพลอง โดยมี นางศุภรินทร์ เสนาธง รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดที่ดิน
ทำกินชุมชนเขาพลอง ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท สำนักงาน
ที่ดินจังหวัดชัยนาท กำนันตำบลเขาท่าพระ โดยได้พูดถึงปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ และการจัดหาแหล่งน้ำ
เพื่อการปศุสัตว์ 

โอกาสนี ้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวแสดงความยินดีกับประชาชนในพื ้นที ่ รวมทั้ง  
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งน้ำให้กับชุมชน โดยขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องบูรณาการ
ความร่วมมือในการจัดหาแหล่งน้ำให้กับชุมชน รวมทั้งการนำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) มาใช้
ประโยชน์ 

จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้มอบถุงยังชีพ ไข่ไก่ และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชน  
ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับ
ผู้แทนชุมชน จำนวน ๑๐๐ ชุด อีกด้วย 

............................................. 
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จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเรือจำลองจักรีนฤเบศร ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน  

วิธีการดำเนินกิจกรรม จัดประชุมเวทีเสวนา และการถาม - ตอบ พร้อมการลงพื้นที่ศึกษา 
ดูงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหา/ข้อร้องเรียนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน เกษตรกร ผู้แทนภาคการท่องเที่ยว ผู ้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาค
ประชาชน และสื่อมวลชนจากจังหวัดชุมพร รวมจำนวน ๒๔๙ คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้  
วันพฤหัสบดีที่ ๑ – วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔  ณ จังหวัดชุมพร 
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ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ สมาพันธ์เกษตรกรรม
ยั่งยืนชุมพร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยมี โดย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดชุมพร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการประมง ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาค
ประชาชน และสื่อมวลชน รวมจำนวน ๑๓๖ คน ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา และได้กล่าว
นำเสนอคลิปวีดิโอบทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภาและวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน โดย พลตรี กลชัย  สุวรรณบูรณ์สมาชิกวุฒิสภา/ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ พร้อมได้เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำเสนอข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับสมาชิกวุฒิสภา เพื่อที่สมาชิกวุฒิสภาจะได้รับทราบ
ข้อมูลของสภาพความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชน รวมทั้งได้เสนอปัญหา และ  
ข้อร้องเรียนให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบเพื่อจะได้นำไปดำเนินการแก้ไขตามบทบาทหน้าที่ต่อไป  
โดยมีประเด็นต่าง ๆ  พอสรุปได้ดังนี้ 

สรุปประเด็นปัญหา เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

๑. ปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการประมงพาณิชย์ของประชาชนในพื้นที่อำเภอหลังสวน 
ได้แก่ ปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว ปัญหาเรื่องขาดเงินทุน ขาดแหล่งสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำ และปัญหาเรื่องร่องน้ำปากน้ำหลังสวนตื้นเขินทำให้ออกเรือไม่ได้ 

๒. การบังคับใช้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพราะปัญหาในเรื ่อง Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) ซึ่งเป็นการร้องเรียนจากสหภาพยุโรป ทำให้
ต้องการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว และมีการควบคุมการประมงอย่างเข้มงวดมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหา  
ต่อการประมงของไทยซึ่งสภาพความเป็นจริงของการทำการประมงรูปแบบปัจจุบันได้ดำเนินการ  
รูปแบบนี้มา ๕๐ ปีแล้ว การบังคับใช้กฎหมายประมงฉบับนี้ไม่สอดคล้องกับบริบทของไทย เนื่องจากการ
ออกกฎระเบียบอย่างไม่เป็นธรรมต่อชาวประมงเมื่อเทียบกับกฎหมายของอาชีพอื่น การปฏิบัติจริง  
ทำได้ยาก และมีค่าใช้จ่ายมากหากต้องการให้ถูกระเบียบทั้งหมด อีกทั้งค่าปรับต่าง ๆ  กรณีทำผิดสูงเกิน
สภาพความเป็นจริงของผู้ประกอบอาชีพประมงจะชำระได้ และเมื่อเรือทำผิดเพียง ๑ ลำ ลำอื่น  ๆ   
ที่ครอบครองไว้จะไม่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ รวมถึงควรยกเลิกระบบติดตามเรือประมง Vessel 
Monitoring System (VMS) ที ่สร้างค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากให้แก่ชาวประมง ควรออกกฎหมาย  
ที่เหมาะสมกับบริบทการประมงไทยอย่างแท้จริง 

๓. ขอความช่วยเหลือให้กับผู ้ประกอบการประมงพื้นบ้าน และประมงชายฝั่ง เรื ่องที่  
ไม่สามารถเดินทางออกไปซื้อน้ำมันเขียวได้เหมือนประมงพาณิชย์ จึงขอสนับสนุนน้ำมันเขียวซึ่งรัฐบาล
จำหน่ายเป็นนำมันที่มีราคาถูกไว้ใช้ในการเดินเรือเพื่อประกอบอาชีพ และป้องกันไม่ให้กลุ่มประมงไปเติม



๖๔ 

น้ำมันเถื่อนนอกทะเล และได้เสนอแนะว่าควรผลักดันแนวทางการจัดซื้อเรือประมงพาณิชย์ที่ปลดระวาง 
เพื่อทำปะการังเทียม เป็นจุดดำน้ำ ตกปลา และควรมีท่าเทียบเรือปากน้ำหลังสวนเพื่อส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยว 

๔. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหลังสวน โดยควรแก้ไขปัญหาที่ทำได้ก่อนเป็น
วาระเร่งด่วน ได้แก่ เรื่องไฟฟ้า แสงสว่าง ป้ายบอกเส้นทางการท่องเที่ยว หรือศูนย์เรียนรู้ทุกแห่งอย่าง
จริงจัง และควรสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรการท่องเที่ยวทุกแห่งด้วย 

๕. ชาวชุมชนพื้นที่บ้านเกาะพิทักษ์ หมู่ที ่ ๑๔ ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร ซึ่งถูก
ผู้รับเหมาทิ้งงานโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ ศูนย์หมู่บ้าน และหอเก็บน้ำ นอกจากนี้ ประชาชน
ในพื้นที่ยังมีความต้องการป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสู่เกาะพิทักษ์ พร้อมไฟส่องสว่างตลอด
เส้นทาง รวมทั้งต้องการเขื่อนกันคลื่นบริเวณหน้าเกาะพิทักษ์ทางทิศเหนือเพื่อชะลอความรุนแรงของ
คลื่นในช่วงฤดูมรสุม 

๖. ปัญหาด้านการเกษตรและการจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอหลังสวน ได้แก่ แม่น้ำหลังสวน 
มีตลิ่งพังหลายจุดทำให้แม่น้ำตื้นเขิน ปัญหาทุเรียนขาดน้ำ เนื่องจากไม่มีระบบชลประทาน และมีการ  
ใช้สารพิษแก้ปัญหาโรคและแมลง ปัญหาเรื ่องการใช้สารพิษในสวนทุเรียน ควรมีการแก้กฎหมาย  
เรื่อง สารชีวภัณฑ์ สารในการทำเกษตรอินทรีย์ ให้กฎหมายรองรับสารเหล่านั้น ปัญหาเรื่องราคาผลไม้ 
ในชุมพร โดยเฉพาะมังคุดที่ล้นตลาดในจังหวัดชุมพรที่ไม่ได้แก้ไขอย่างยั่งยืน ควรมีการกระจายสินค้า  
ให้รวดเร็ว และให้มีราคาคุ้มกับต้นทุนการผลิต  ตลอดจนปัญหาน้ำประปาที่ผลิตจากแม่น้ำหลังสวน  
มีความเค็มสูงขึ้นในฤดูแล้ง ทำให้น้ำประปาที่ใช้บริโภคมีความเค็มสูง 

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และหัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องการประมง ปัญหาเรื่องร่องน้ำ การพาณิชย์ และการแรงงานได้ร่วมกันตอบ
ประเด็นปัญหาและข้อร้องเรียนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอ และจะได้นำประเด็นปัญหาที่อยู่ในศักยภาพ 
ของจังหวัดที่จะจัดการได้ไปดำเนินการแก้ไข ภายใต้การติดตามของคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ต่อไป 

ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 

ข้อเสนอแนะและเรื ่องร้องเรียนที่เกินศักยภาพการแก้ไขปัญหาของจังหวัด โดยเฉพาะ  
ในเรื่องการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง จะได้นำข้อเสนอแนะที่เป็นโยชน์ไปดำเนินการตาม
บทบาทหน้าที่ต่อไป 

 

จังหวัดชุมพร ณ สมาพันธ์เกษตรกรรมย่ังยืนชุมพร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม  



๖๕ 

วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ สมาพันธ์เกษตรกรรม
ยั่งยืนชุมพร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยมี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชุมพร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร 
ผู้ประกอบการด้านการประมง ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน 
และสื่อมวลชน รวมจำนวน ๑๓๖ คน ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา และได้กล่าวนำเสนอคลิปวิดีโอ
บทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภาและวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
โดย นายสมชาย เสียงหลาย รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคใต้ คนที่สาม พร้อมได้เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และ
ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับสมาชิกวุฒิสภา เพื่อที่สมาชิกวุฒิสภาจะได้รับทราบข้อมูลของสภาพ
ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชน รวมทั้งได้เสนอปัญหา และข้อร้องเรียนให้
สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบเพื่อจะได้นำไปดำเนินการแก้ไขตามบทบาทหน้าที่ต่อไป โดยมีประเด็นต่าง ๆ  
พอสรุปได้ดังนี้ 

สรุปประเด็นปัญหา เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

๑. ในปัจจุบันสถานการณ์ที่ดินของจังหวัดชุมพร ซึ่งมีกฎหมายที่ดิน และมติคณะรัฐมนตรี 
เรื่องที่ดินหลายฉบับที่เป็นอุปสรรค ยังไม่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรรายย่อย ที่อยู่ในพื้นที่ 
ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แม้บางพื้นที่ได้รับการอนุโลมให้เป็นที่ทำกินได้ แต่ยังไม่มีกฎหมายรองรับที่แน่นอน  
จึงขอเสนอให้มีการกระจายอำนาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง  ๆ  ควรเร่งปฏิรูป
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินให้มีลดจำนวนประเภทลงให้เหลือป่าอนุรักษ์กับป่าใช้ประโยชน์  ที่สำคัญ 
การแก้ไขปัญหาที่ดินหลุดมือจากนายทุนนั้น เฉพาะการแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดไม่พอ ต้องมีแรงหนุน
เพิ่มจากแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และติดตามกำกับแผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ
ของวุฒิสภา นอกจากนี้ ในเรื่องน้ำ รัฐควรมีการจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อการบริหาร
จัดการน้ำอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  

๒.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชุมพร ดังนี้ 

- ในพื ้นที ่ป ่าสงวนแห่งชาติที ่เข้ าสู ่กระบวนการแก้ไขปัญหาแล้ว ควรให้กรมป่าไม้  
เสนอพื้นที่ตามเขตป่าทั ้งหมดไปแยกจัดสรรเป็นรอบ ๆ  โดยให้แก้ไขปัญหาที่ดินให้ครบทั้งเขตป่า  
โดยทำร่วมกันระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกันสำรวจใหม่ทั้งหมด 

- พื ้นที ่อ ุทยานและเขตรักษาพันธุ ์ส ัตว ์ป ่าที ่ได ้แก้ไขกฎหมายให้เจ ้าหน้าที ่สำรวจ 
ตามพระราชบัญญัติอ ุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในพื ้นที ่ท ี ่ประชาชนอาศัยทำกินแล้ว การออก 
ข้อกำหนดการอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ให้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ก่อนการประกาศ  
ใช้ข้อกำหนดดังกล่าว 



๖๖ 

- เมื ่อมีการแก้ไขที ่ด ินทำกินตามนโยบายของรัฐบาลแล้วให้กระจายอำนาจพื ้นที่  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นผู ้ขอใช้พื ้นที ่ในการบริหารจัดการ รวมทั ้งพื ้นที ่นิคมสหกรณ์  
ควรให้ขอเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนอยู่อาศัยทำประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป 

๓. ปัญหาของการท่องเที่ยวชุมชนในปัจจุบันซึ่งยังมีข้อจำกัดทางกฎหมายและการเข้าถึง
ทรัพยากร ขาดโอกาสการพัฒนาจากภาครัฐและเอกชน ดังนั้น จึงขอเสนอให้เร่งรัดส่งเสริมให้รวมกลุ่ม
เครือข่ายและสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่บุคลากร พร้อมเครื่องมือ
ดำเนินการ รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงเกษตร สนับสนุนให้สถ าบันวิชาการ  
หนุนเสริมชุมชนท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนา  
โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งจากฐานชุมชนสู่การบริหารและนโยบาย  

๔. ปัญหาเรื่องธนาคารต้นไม้ โดยได้กล่าวว่าแท้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลจะมีนโยบายส่งเสริม 
ให้เกษตรกรที่ปลูกไม้ยืนต้นมีค่าทางเศรษฐกิจนำมาจดทะเบียนเพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้  
หรือเรียกว่า “ธนาคารต้นไม้” (พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.๒๕๕๘ กระทรวงพาณิชย์ 
กำหนดกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้) รวมทั้ง ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้อนุมัติให้กลุ่มเกษตรกรใช้ต้นไม้เป็นหลักทรัพย์  
เพื่อขอสินเชื่อนำเงินมาลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งในปัจจุบัน ธ.ก.ส.อนุมัติสินเชื่อแล้วหลายกลุ่ม ทั้งนี้ 
สภาพความเป็นจริง คือ ธนาคารต้นไม้นับตั้งแต่ก่อตั้งแห่งแรกที่จังหวัดชุมพรในปี ๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลา  ๑๕ ปีแล้ว แต่ยังขับเคลื่อนต่อได้ไม่มากนักเพราะยังมีข้อติดขัดและอุปสรรคหลายประการ  
จึงควรดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา ดังนี้ 

- อนุญาตให้เกษตรกรที่ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์สามารถตัดต้นไม้เพื่อนำ  
มาแปรรูปขายหรือใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีการตัดไม้มาสวมหรือตัดไม้จากที่อื ่นมาใช้ 
เพราะในการขึ้นทะเบียนต้นไม้กับ ธ.ก.ส. จะต้องมีการตรวจสอบ และจับพิกัดต้นไม้ด้วย GPS เพื่อระบุ
ตำแหน่งของต้นไม้แล้ว   

- รัฐบาลควรส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนำต้นไม้จากธนาคารต้นไม้มาแปรรูปเพื่อ
สร้างมูลค่าให้สูงขึ้น แต่ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบวิถีชีวิตชุมชน ไม่ใช่โค่นหรือตัดต้นไม้แบบการตลาด 

- ในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แต่ทางราชการหรือกรมป่าไม้ หรือ คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน อนุญาตให้ประชาชนเข้าทำกินแล้ว หรืออยู่ใน
ระหว่างการตรวจสอบที่ดินนั้น ให้หน่วยงานรัฐ เช่น ธ.ก.ส. รับรองการปลูกต้นไม้ในพื้นที่นั้น  ๆ  หรือ
รับรองการขึ้นทะเบียนต้นไม้เพื่อเป็นทรัพย์สินหรือนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

- กรณีการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นบำนาญหรือรองรับสังคมสูงวัยนั้น สำหรับประชาชนที่ไม่มี
ที่ดินเป็นของตัวเอง ควรจะอนุญาตให้ปลูกในที่ดินสาธารณะ เช่น พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม พื้นที่ริมถนน 
โรงเรียน หรือวัด เป็นต้น และรับขึ้นทะเบียนเพื่อให้ผู้ปลูกนำมาใช้เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ 
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- หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน ไม่ใช่ต่างหน่วยงานต่างทำ 
และใช้เรื่องการปลูกต้นไม้ส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจของชาวบ้านและชุมชน   

- ขอให้ทางสมาชิกวุฒิสภารับร่างพระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้ และให้มีการ เสนอ
เกษตรกรรายย่อยให้มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น 

๕. ข้อคิดเห็นในการแก้ปัญหาเรื่องการเกษตร การจัดการน้ำ การจัดการปัญหาที่ดินทำกิน
ของประชาชน และการแก้ไขกฎหมายให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ดังนี้ 

- การจัดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรคนส่วนใหญ่ของประเทศ คือ การจัดการ
ให้พืชผลการเกษตรของเกษตรกรมีราคามากพอที่จะเลี้ยงชีวิตได้เพียงพอกับการมีปัจจัยสี่ครบถ้วน 

- การจัดการตลาดให้เป็นของเกษตรกร โดยไม่ถูกครอบงำ เอารัดเอาเปรียบ 
- การจัดการน้ำที่ต้องฟังเสียงความเห็นของประชาชน ให้มีการจัดประโยชน์อย่างสมดุล 

เข้าใจระบบนิเวศน์อย่างแท้จริง 
- การจ ัดที ่ด ินทำกินให ้ประชาชนสามารถอยู ่และจัดการทรัพยากรป่าไม ้และ

ทรัพยากรธรรมชาติอื่นร่วมกันกับรัฐ รวมตลอดถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
- การจัดการแก้ไขกฎหมายที ่ตกยุค ล้าสมัย ให้มีการบูรณาการ กฎหมาย ให้เป็น

ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประชาชนในการจัดการทรัพยากร เช่น การแก้ไขกฎหมาย
สหกรณ์ ให้สามารถสร้างเครือข่าย กำหนดทุน และมีมืออาชีพในการบริหารสหกรณ์ โดยอาจดำเนินการ
จัดการให้มีสหกรณ์รูปแบบใหม่ที่มีทุน มีเครือข่าย มีมืออาชีพในการบริหาร โดยบูรณาการกฎหมาย
กองทุนหมู่บ้าน กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดสหกรณ์ของ
ประชาชนที่มีความเข้มแข็งต่อไป 

๖. ปัญหายางพาราราคาตกต่ำในปัจจุบัน และความกังวลในเรื่องราคาและผลผลิตของ
ทุเรียนจังหวัดชุมพรซึ่งต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นเหมือนยางพารา รวมทั้งได้กล่าวสนับสนุนแนวคิดเกษตร
อินทรีย์จังหวัดชุมพรซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนด้านการเกษตรในจังหวัดได้เป็นอย่างดีภายใต้เครืองมือ  
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) ซึ่งมีกลไกดำเนินงาน ๔ กลไก ได้แก่ 
กลไกการตรวจแปลง กลไกพัฒนาข้อมูล กลไกรับรองมาตรฐาน และกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม 

๗. เสนอความคิดเห็นว่าในส่วนของการดำเนินงานแบบบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ  กับ
เกษตรแปลงใหญ่ ยังมีข้อระเบียบที่แปลงใหญ่ไม่สามารถรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานนั้น ๆ  
ได้ โดยเฉพาะชลประทาน จึงควรให้มีการแก้ไขกฎระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว สำหรับในส่วนของ  
การลดต้นทุนของเกษตรกร เช่น ปุ ๋ย และสารเคมีต่าง ๆ ซึ ่งมีราคาแพงมาก เราจึงควรตั ้งกองทุน 
เพื่อช่วยเหลือเรื่องนี้ เพื่อเกษตรกรจะได้ซื้อปุ๋ยและวารเคมีต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในราคาถูก 

๘. จังหวัดชุมพรกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการขยายผลในเรื่องเกษตรอินทรีย์วิถีชุมพร  
ให้บรรลุเป้าหมายจังหวัด จำนวน ๘,๐๐๐ ไร่ จึงอยากให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน  
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โดยเร่งรัดพัฒนาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในแปลงเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น โรงเรือนผักอินทรีย์ 
สร้างนวัตกรรม ได้แก่ สารชีวภัณฑ์  ระบบน้ำ  และโซล่าเซลล์ และสนับสนุน ห้องเย็น เพื่อเก็บรักษา
ผลผลิต ห้องคัดแยก ตู้อบบรรจุภัณฑ์ในระดับจังหวัด และการพัฒนาตลาดออร์แกนิคฟาร์ม เอาท์เลท 
ชุมพร พัฒนาสู่รูปแบบอาหารปลอดภัย นอกจากนี้ ยังควรส่งเสริมให้ปลูกกัญชานำร่อง ครัวเรือนละ  
๖ ต้น ภายใต้การทำข้อตกลงร่วม ระหว่าง ม.แม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร สจล.ชุมพร โรงพยาบาล รพ.สต. 
วิสาหกิจชุมชน บริษัทออร์แกนิคชุมพร วิสาหกิจชุมพร และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนชุมพร 

ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 

การพัฒนาศักยภาพด้านเกษตรกรรมของจังหวัดชุมพรตามแนวคิด “ชุมพรมหานครเกษตร
อินทรีย์” มุ่งหวังผลสำเร็จในการเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน  
ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด ซึ ่งเป็นแนวคิดที ่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในจังหวัด  
โดยคณะสมาชิกวุฒิสภาจะได้นำปัญหาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  
ไปดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป 
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จังหวัดสตูล ณ  ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล  

วิธีการดำเนินกิจกรรม  

จัดเวทีสัมมนาโดยประชุมผ่านสื ่อออนไลน์ (Video Conference) และการถาม - ตอบ  
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ และรับฟังความ
คิดเห็นปัญหา/ข้อร้องเรียนร่วมกับผู ้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที ่จังหวัดภาคใต้ หรือผู ้แทน จำนวน  
๑๔ จังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ หรือผู้แทน จำนวน ๑๔ จังหวัด เข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่อออนไลน์ (Video Conference)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้  
วันศุกร์ที่ ๒๔ – วันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดสตูล 
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ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ 

วันศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๑ โต๊ะพญาวัง 
ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับคณะสมาชิก
วุฒิสภา นำโดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ คนที่หนึ่ง พร้อมได้เปิดเวทีกล่าวนำการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ และสรุปผลงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และแนะนำสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ หรือผู้แทน จำนวน ๑๔ จังหวัด และประชาสัมพันธ์
จังหวัดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ หรือผู้แทน จำนวน ๑๔ จังหวัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์ (Video 
Conference) โดยมีประเด็นต่าง ๆ พอสรุปได้ดังนี้ 

สรุปประเด็นปัญหา เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

๑. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

 ๑.๑ จังหวัดชุมพร นำเสนอโดย นายสมพร  ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 

   - ขอให้ทางวุฒิสภาช่วยผลักดันโครงการต่าง ๆ  เพื่อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคใต้ (SEC) เชื่อมฝั่งอันดามันและอ่าวไทย รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังเขตเศรษฐกิ จภาคตะวันออก 
(EEC) ได้แก่ ท่าเรือน้ำลึกชุมพร และระนอง ถนน และรถไฟทางคู่ 

   - เสนอว่าควรจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร  
เพื่อที่ประชาชนจะรวมกลุ่มกันมาพบกับสมาชิกวุฒิสภาได้อย่างใกล้ชิด 

 ๑.๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอโดย นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   - ประเด็นการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอยู่ในระหว่าง
จัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งดำเนินการเป็นไปตามกำหนดการ 

   - จังหวัดได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องคุณภาพของผลผลิต การขนส่ง 
และราคาพืชผลทางการเกษตร 

 ๑.๓ จังหวัดพัทลุง นำเสนอโดย นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 

   - ขอให้ช่วยผลักดันเรื่องการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกิน
ของประชาชน 

   - ขอให้ช่วยผลักดันเรื่องการขยายถนน เส้นทางจากชุมพร - พัทลุง - หาดใหญ่  
เป็น ๖ ช่องจราจรเพื่อประโยชน์ในด้านการคมนาคมและเศรษฐกิจ 
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 ๑.๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเสนอโดย นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

   - นำเสนอการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ทางจังหวัดได้ดำเนินการแล้ว ได้แก่  
การแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์รวมในสวนยางพารา และน้ำมันปาล์ม
เพื่อลดต้นทุนของเกษตรกร การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ๑๙ 
และแผนงานสมุยพลัส โมเดล การได้รับงบประมาณสนับสนุนของกลุ่มแปลงผักแปลงใหญ่ท่าข้าม  
เพื่อปรับโครงสร้างของการผลิต โดยเฉพาะในเร่ืองการแปรรูปพริกเพื่อการจำหน่าย 

  - ขอให้ช่วยผลักดันโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทาง สุราษฎร์ธานี – พังงา –  
ท่านุ่น การก่อสร้างทางรถไฟเส้นทาง ดอนสัก-สุราษฎร์ธานี การก่อสร้างโรงพยาบาลเมืองสุราษฎร์ธานี 
(โรงพยาบาลทุติยภูมิ) และการผลักดันพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมัน 

 ๑.๕ จังหวัดสงขลา นำเสนอโดย นางมุจรินทร์  ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 

   - ขอให้ช่วยผลักดันเรื่องการจัดหาวัคซีนโควิด ๑๙ สำหรับประชาชน เนื่องจาก 
ทางจังหวัดสงขลามีแผนที่จะเปิดเมือง ๒ เมือง ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ๑๙ 
คลี ่คลาย ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ (หาดใหญ่แซนด์บ็อกซ์) และด่านสะเดา เพื ่อประโยชน์ในเรื ่อง  
การท่องเที่ยว และการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ 

๒. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 ๒.๑ จังหวัดตรัง นำเสนอโดย นายภูวนัฐ  สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

  - กล่าวเกี ่ยวกับความคืบหน้าเรื ่องการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานในเกาะลิบง  
ทางจังหวัดได้รับงบประมาณกลางในการก่อสร้างท่าเรือบ้านพร้าว เกาะลิบง จำนวน ๙ ,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
และยังได้รับงบประมาณกลางล่าสุดสำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกาะลิบงเพิ่มเติมด้วย  

  - เรื่องการขอความอนุเคราะห์ค่าธรรมเนียมการขอฮาลาลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ทางจังหวัดได้ส่งเรื่องหารือกับทางองค์การกลางอิสลามแห่งประเทศไทยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ
สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้า 

 ๒.๒ จังหวัดพังงา นำเสนอโดย นายนพสิทธิ์  อุดมสุวรรณกุล ปลัดจังหวัดพังงา 

  - ชี้แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเกาะปันหยี ในเรื่องการให้ความ
ช่วยเหลือเนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ทั้งในเรื่องของการสร้างอาชีพทดแทน การสนับสนุนต่าง ๆ และ
สิ่งสำคัญที่สุดอีกประเด็นหนึ่ง ที่พี่น้องประชาชนชาวเกาะปันหยีเรียกร้อง ก็คือการดำเนินการสร้างระบบ
ไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้น้ำทดแทนการปั่นไฟ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕  
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  - การช่วยเหลือในเรื่องการขาดแคลนบ้านพักครู อุปกรณ์การแพทย์ ยานพาหนะ 
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่เกาะปันหยี  ขณะนี้อยู ่ระหว่าง 
การประสานงาน 

  - เรื ่องการขาดเอกสารสิทธิ ์ในที ่ดินทำกินและที่อยู ่อาศัยบริเวณทุ่งเลี ้ยงสัตว์  
ในเขตตำบลเกาะปันหยี ประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้  
ซึ่งทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ประชาชนได้ยื่นคำร้องเพื่อขอ
อนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  

  - เรื่องของการสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ให้กับสินค้าทางการเกษตรของจังหวัด
พังงา ขณะนี้ทางจังหวัดได้รับการรับรองสิทธิ์ของสินค้าทางการเกษตร ในระบบ GI เพิ่มขึ้น ๒ รายการ 
ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์สาลิกา และข้าวไร่ดอกข่า ทั้งนี้ จังหวัดจะมีโครงการสนับสนุนส่งเสริมให้มีพื้นที่ในการ
ปลูกเพิ่มขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบในเร่ืองสินค้าอัตลักษณ์ทางการเกษตร 

 ๒.๓ จังหวัดภูเก็ต นำเสนอโดย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต 

  - รายงานโครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ต
ขอขอบคุณทางรัฐบาลที่ได้สนับสนุน โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ถึง ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนรวมมากกว่า ๓๐,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
อิสราเอล สหราชอาณาจักร เยอรมนี และฝรั่งเศส โครงการฯ ดังกล่าว ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจสามารถช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี   

 ๒.๔ จังหวัดระนอง นำเสนอโดย นายสมจิตร์  เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 

  - ขอให้ทางวุฒิสภาช่วยผลักดันโครงการต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคใต้ (SEC) เชื่อมฝั่งอันดามันและอ่าวไทย รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) ได้แก่ ท่าเรือน้ำลึกระนอง และชุมพร ถนน และรถไฟทางคู่ 

  - ขอให้ช่วยผลักดันโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนากีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
ระดับประเทศ   

 ๒.๕ จังหวัดสตูล นำเสนอโดย นายเอกรัฐ หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 

  - ชี ้แจงความคืบหน้าจากประเด็นปัญหาของประชาชนในเรื ่องการให้ความ
ช่วยเหลือและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจากผลกระทบของโรคโควิด ๑๙ โดยได้จัดตั้งศูนย์ให้ปรึกษา
ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ มีการออกแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ และจัดทำแผนการท่องเที่ ยวภายใต้
สถานการณ์ของโรคโควิด ๑๙ รวมทั้งมีมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรม
โดยเฉพาะบนเกาะหลีเป๊ะ 
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  - ข้อร้องเรียนเรื่องการเปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เกาะหลีเป๊ะส่งผลกระทบต่อ  
การท่องเที่ยวในตัวเมืองสตูลนั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีความเห็นสอดคล้องกันว่า การยกเลิก
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาะหลีเป๊ะเป็นการตัดเส้นทางการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ และไม่มีข้อมูลยืนยัน
ว่าการปิดด่านจะทำให้เศรษฐกิจและการท่องเที ่ยวในตัวเมืองฟื ้นตัวได้ ประกอบกับข้อมูลของ  
ด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูลแสดงให้เห็นว่าสถิติการเดินทางเข้าประเทศไทยของชาวไทยและชาวต่างชาติ
ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล (ด่านตำมะลัง) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าได้มีการเปิดด่านตรวจคนเข้าเมือง
บนเกาะหลีเป๊ะ และสถิติเป็นไปทิศทางเดียวกันทั้ง ๒ ด่านจนถึงปัจจุบัน ทั ้งนี ้ การปิดด่านตรวจ  
คนเข้าเมืองเกาะหลีเป๊ะควรพิจารณาผลกระทบในมิติต่าง  ๆ อย่างรอบคอบ และควรพิจารณาเพิ่ม
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ตัวเมือง หรือพื้นที่อื่น ๆ มากขึ้น 

  - ประเด็นการติดตามเรื่องสะพานเชื่อมโยงจังหวัดสตูล - รัฐเปอร์ลิส  (Andaman 
Gateway) โครงการนี ้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดชุมพร 
นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ผลักดันให้มีการศึกษาแล้ว หลังจากนั้น ได้นำเรื่องเข้าสู่การประชุมใน
ระดับต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม สุดท้ายแล้วจะอยู่ที่มติระหว่างสองประเทศ และระดับพื้นที่ชายแดน 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้บรรจุไว้ในโครงการสำคัญ ๑๐ โครงการของ
จังหวัดสตูล 

 ๒.๖ จังหวัดกระบี่ นำเสนอโดย นายศักรินทร์ ปุรินทราภิบาล ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดกระบี่ 

  - ขอให้ช่วยผลักดันเรื่องการจัดสรรวัคซีนโควิด ๑๙ ให้กับประชาชนเพื่อรองรับการเปิด
เมืองเพื่อรองรับการท่องเที่ยว  

  - จังหวัดกระบี่ขณะนี้ มีความพร้อมสำหรับการเป็นเมืองกีฬา  เนื่องจากมีสถานที่
พร้อมสำหรับการฝึกซ้อมของทีมฟุตบอลระดับโลก หากเปิดเมืองได้จะสามารถรองรับนักกีฬาต่างชาติได้ 
และเนื่องจากมีพื้นที่สีเขียวมาก จึงทำให้สามารถรองรับกีฬาวิ่งเทรล และการวิ่งมาราธอนได้อีกด้วย  

๓. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

 ๓.๑ จังหวัดนราธิวาส นำเสนอโดย นายชินวุฒิ ขาวสำลี  รองผู ้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส 

  - ขอให้ช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ หรือขาดสารอาหารของ
เด็กอายุระหว่าง ๐ - ๕ ปี ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งพบสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ส่งผลให้
ร่างกายเตี้ยแคระแกร็น นอกจากนี้ ยังพบว่าเด็กแรกเกิดในพื้นที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ถึง ๕ เท่า รวมถึง
แม่ที่ตั้งครรภ์มีปัญหาได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ เนื่องจากความยากจน และเรื่องปัญหาความมั่งคง 
ทำให้ความเป็นอยู่ของเด็กไม่ดี อยู่อย่างหวาดระแวง ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับผู้สูงอายุ 
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 ๓.๒ จังหวัดปัตตานี นำเสนอโดย นางปรัศนี หมัดหมาน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
อำนวยการ สำนักงานจังหวัดปัตตานี 

  - นำเสนอปัญหาของจังหวัด ได้แก่ ปัญหาอุทกภัยเป็นประจำบริเวณลุ่มแม่น้ำ
ปัตตานีและแม่น้ำสายบุรี ซึ ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่การเกษตร การประมง และปศุสัตว์  รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ส่งผลให้เกิดการว่างงานเป็นจำนวนมาก ปัญหาราคาผลผลิตด้าน
การเกษตรตกต่ำ ได้แก่ ยางพารา ลองกอง และทุเรียน  

 ๓.๓ จังหวัดยะลา นำเสนอโดย นางพาตีเมาะ สะดียามู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 
  - นำเสนอความคืบหน้าจากการลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน

เรื่องโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ซึ่งการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยา 
จะใช้เวลาก่อสร้าง ๓ ปี  

  - เรื ่องความเป็นรูปธรรมของโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ ง 
ยั่งยืน” จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยอำเภอเบตงเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยว พื้นที่เบตงมีความพร้อมแล้วหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย จะจัดทำเป็นลักษณะ  Sandbox  
สำหรับท่าอากาศยานเบตง ทางกระทรวงคมนาคมเองอยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อที่จะขยายทางวิ่ง
ของท่าอากาศยานจาก ๑,๘๐๐ เมตร เป็น ๒,๑๐๐ เมตร เพื่อเพิ่มศักยภาพทั้งด้านการท่องเที่ยว และ
การขนส่งด้านการเกษตร ซึ่งมีความประสงค์ขอให้ทางสมาชิกวุฒิสภาช่วยผลักดันเรื ่องการพัฒนา
ศักยภาพของสนามบินเบตงด้วย 

  - ความคืบหน้าด้านนวัตกรรมการศึกษา ทางจังหวัดได้มีการขับเคลื่อนสถานศึกษา
ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัดในแต่ละ
ด้านเพื่อขับเคลื่อนเรียบร้อยแล้ว 

  - กล่าวว่าโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทำให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของวุฒิสภา ได้ใกล้ชิดกับสมาชิกวุฒิสภา และได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อนำไปสู่ 
การแก้ไข 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 

ผลสำเร็จจากการดำเนินการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี การลงพื้นที่พบส่วนราชการและประชาชนในครั้งนี้ของสมาชิกวุฒิสภา  
ทำให้มีโอกาสได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ดำเนินการด้านนิติบัญญัติและการกลั่นกรองกฎหมาย ตลอดจนเป็นข้อมูลตามภารกิจด้านการติดตาม
การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ ที่บัญญัติ  
ให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับ  



๗๕ 

การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนเสนอแนะ และเร่งรัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และตามที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ  
ทั้งนี ้ สิ ่งสำคัญ คือ สามารถนำปัญหา เรื ่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที ่ไป
ดำเนินการสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา นอกจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท
หน้าที่และภารกิจของวุฒิสภา ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สมาชิกวุฒิสภา ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

 

............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๖ 

 
 
 
 

วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔  

วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการอำนวยการโครงการ 
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  
ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำคณะสมาชิกวุฒิสภา 
ลงพื ้นที ่พบคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที ่ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เยี ่ยมชมสถานที่ก่อสร้าง 
อาคารรังส ีร ักษา ซ ึ ่งเป ็นอาคารที ่ใช ้สำหรับการรักษาผู ้ป ่วยโรคมะเร ็งด้วย ว ิธ ีการร ังส ีร ักษา 
โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมให้การต้อนรับและนำคณะฯ เยี่ยมชม  

 

  
  

  

๗. รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
วันศุกร์ที่ ๒ – วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดเชียงราย 



๗๗ 

จากนั ้น เป็นกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภา ร่วมสนทนา แลกเปลี ่ยน และรับฟังความคิดเห็น  
รวมทั้งข้อเสนอแนะจากคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับคณะฯ สรุปความ 
ได้ว่า จังหวัดเชียงรายมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่มาพบปะประชาชน
จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ การที่จังหวัดเชียงรายจะมีการจัดตั้งศูนย์รังสีรักษาที่ โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ข้อมูลที่ได้รับ
จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทำให้ทราบว่า หากการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา
ดำเนินการโดยเสร็จสมบูรณ์ และมีอุปกรณ์รวมทั้งบุคลากรที่พร้อมแล้ว จะไม่ต้องส่งตัวผู้ ป่วยโรคมะเร็ง
ไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่อีกต่อไป ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชน  
ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก
วุฒิสภา เพื่อให้การจัดตั้งศูนย์รังสีรักษาเป็นไปโดยเสร็จสมบูรณ์ต่อไป  

จากนั้น นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์กล่าว
ต้อนรับคณะฯ สรุปความได้ว่า โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การ
ต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา ขอเรียนให้ทราบว่า การดำเนินการจัดตั้งศูนย์รังสีรักษาเป็นไปอย่างราบรื่น
เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ในการนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที ่ให้ความสำคัญกับเรื ่องสุขภาพของประชาชนที ่ได้มาเยี ่ยมเยียน
โรงพยาบาลในครั้งนี้  

ลำดับต่อมา นางเสาวคนธ์  จันทร์ผ่องศรี กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการโครงการ 
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  ได้ทำหน้าที ่พ ิธ ีกรในการแนะนำสมาชิกวุฒิสภา และกรรมการ 
ในคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน รวมทั้งนำเสนอเกี่ยวกับบทบาท 
หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา  

ต่อจากนั้น พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ซึ ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนภารกิจหลักของวุฒิสภา  
ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันได้แก่ การพิจารณาและการกลั่นกรองกฎหมาย 
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  การติดตาม เสนอแนะ และเร่งร ัดการปฏิร ูปประเทศ  
โดยการลงพื้นที่พบปะประชาชนจะทำให้ทราบข้อมูลที่แท้จริง เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามภารกิจหลักดังที่กล่าวมา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนประกอบด้วย 
คณะกรรมจำนวน ๘ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื ้นที่  
จังหวัดภาคต่าง ๆ จำนวน ๗ คณะ และคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ซึ่งคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคต่าง  ๆ จะเน้นการพบปะ



๗๘ 

ประชาชนและส่วนราชการ ส่วนคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจะเน้น
การพบปะกับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ โครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนเป็นโครงการที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องมาจากโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
พบประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่มีขึ้นในช่วงที่มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศูนย์รังสีรักษานั้น มีที่มาจากการลงพื้นที่ของสมาชิก  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ซึ ่งจากการลงพื ้นที ่ในจังหวัดเชียงรายทำให้ทราบข้อมูลว่า ประชาชนในจังหวัดเชียงรายป่วย  
ด้วยโรคมะเร็งเป็นจำนวนมาก การรักษาผู ้ป่วยด้วยการฉายรังสี ประชาชนต้องเดินทางเพื ่อไปรับ  
การรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดลำปางหรือจังหวัดเชียงใหม่ ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เป็นจำนวนมาก นำมาซึ่งความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีการนำเรียนเรื่องดังกล่าวต่อพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เพื่อทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงนำไปสู่
โครงการจัดตั้งศูนย์รังสีรักษาในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ประชาชนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับคณะแพทย์ 
พยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านในการรักษาผู้ป่วย และขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่ง
เช่นนี้ต่อไป  

จากนั้น นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่หนึ่ง  ได้รายงาน
ความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์รังสีรักษา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  

การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง มี ๓ วิธีการ ได้แก่ การผ่าตัด เคมีบำบัด และรังสีรักษา โดยโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีการรังสีรักษาได้ ซึ่งต้องมีการส่งผู้ป่วย 
ที่ต้องรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือศูนย์มะเร็งลำปาง  
โดยข้อมูลอัตราการเสียชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงรายพบว่า มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งติดอันดับ 
๑ ใน ๑๐ ของการเสียชีวิตทั้งหมด ซึ่งโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดคือโรคมะเร็งปอด โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
พบว่า จังหวัดเชียงรายมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง จำนวน ๓,๓๑๗ คน จากข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
มีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งจากจังหวัดเชียงรายถูกส่งตัวไปรักษาด้วยวิธีการรังสีรักษาที่โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่และศูนย์มะเร็งลำปาง รวมจำนวน ๑,๖๒๗ ราย ทั้งนี้  การจัดตั้งศูนย์รังสีรักษามีการ
ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างอาคารรังสีรักษา 
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับความพร้อม
ด้านบุคลากร ได้มีการวางแผนและจัดสรรอัตรากำลังบุคลากร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิดบริการรังสีรักษา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  



๗๙ 

จากนั ้น เป ็นการร ับฟังความคิดเห ็นและข้อเสนอแนะของคณะแพทย์และผู ้บร ิหาร  
ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

นายแพทย์ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิและหัวหน้ากลุ่มเวชกรรม
สังคม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันหรือลดอุบัติเหตุบนท้องถนน กล่าวคือ การเกิดอุบัติเหตุ  
บนท้องถนน ซึ่งเกิดขึ้นกับประชาชนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะประชากรในวัยหนุ่มสาว จึงเสนอให้มีการ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรอย่างเคร่งครัด อาทิ กรณีผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย บุคคลที่ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎจราจร โดยมีความเห็นว ่า หากมีการบังค ับใช ้กฎหมายอย่างเคร ่งคร ัด จะทำให้อ ุบ ัติ  
บนท้องถนนเหตุลดลง ซึ่งเป็นการลดภาระของแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วย ที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ 
จากอุบัติเหตุดังกล่าว รวมทั้งยังเป็นการลดปัญหาทางสังคมด้วย   

นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่หนึ่ง  แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน กล่าวคือ ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ อุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่  
จะเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วไปขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ นำมาซึ่งความสูญเสีย  
ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ดื่มเองและผู้ที่ไม่ได้ดื่มซึ่งได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุดังกล่าว จึงเสนอให้มีการบังคบัใช้
กฎหมายในการควบคุมไม่ให้ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่า  
ที่กฎหมายกำหนดไปขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ โดยให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  
และมีการลงโทษกระผู้ที่กระทำความผิดอย่างจริงจัง 

 ประเด็นดังกล่าว พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ ่ง  ได้ให้ข้อมูล 
ต่อผู ้แสดงความคิดเห็นว่า ในประเด็นเกี ่ยวกับความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภามีคณะกรรมการ  
และคณะกรรมาธิการที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยตรง จึงจะรับเรื่อง เพื่อประสานส่งเรื่องให้
คณะกรรมการและคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป 

นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และแพทย์
หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์  แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบรรจุนักศึกษาแพทย์ที่จบการศึกษาให้เป็นข้าราชการ กล่าวคือ โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์เป็นศูนย์แพทย์ สามารถผลิตบัณฑิตแพทย์ ตามโครงการแพทย์เพื่อชาวชนบท โดยผลิต
แพทย์ได้ปีละประมาณ ๔๕ คน โดยข้อมูล ณ ปัจจุบัน มีมติคณะรัฐมนตรีให้บรรจุแพทย์ได้เป็นช่ วง ๆ 
โดยล่าสุดเป็นการพิจารณาแพทย์ที่จบการศึกษาภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอยู่  
ในระหว่างการสำรวจข้อมูลเพื่อเสนอเรื ่องผ่านสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  
เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีในการบรรจุแพทย์ที่จบการศึกษาเป็นข้าราชการ ทั้งนี้ หลักการโดยทั่วไป
เกี่ยวกับการบรรจุแพทย์ที่จบการศึกษาเป็นข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ได้กำหนดแนวทางโดยให้กระทรวงสาธารณสุขบรรจุแพทย์เป็นข้าราชการตามตำแหน่งที่ว่าง  
โดยไม่มีการกำหนดตำแหน่งใหม่ จึงมีความกังวลว่า หากแพทย์ที่จบการศึกษาไม่ได้รับก ารบรรจุเป็น



๘๐ 

ข้าราชการ แพทย์ดังกล่าวอาจเลือกทำงานในโรงพยาบาลของเอกชนแทนที่จะเป็นแพทย์ในโรงพยาบาล
ของรัฐ จึงมีความเห็นว่า เพื่อให้โรงพยาบาลของรัฐมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอต่อการบริการ
ประชาชน จึงควรมีแนวทางในการบรรจุแพทย์ที ่จบการศึกษาเป็นข้าราชการในสังกัดกร ะทรวง
สาธารณสุขต่อไป 

จากนั ้น พลเอก โปฎก บุนนาค สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อมูลเกี ่ยวกับสาเหตุของการเกิด 
โรคทางเดินหายใจต่าง ๆ ซึ่งมีสาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือ ปัญหาคุณภาพอากาศ ซึ่งปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปี มีสาเหตุมาจากฝีมือมนุษย์ โดยการแก้ไขปัญหาต้องได้รับความร่วมมือ  
จากประชาชน จะอาศัยการดำเนินการของเจ้าหน้าที ่แต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ ทั ้งนี ้ ขอชื ่นชมและ 
เป็นกำลังใจให้กับบุคลาการทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่าง  ๆ  

นายสมศักดิ ์ โชติร ัตนะศิริ  สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้คำแนะนำเกี ่ยวกับหลักเกณฑ์ในการ 
ของบประมาณเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์รังสีรักษา รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบรรจุบุคลากร
ทางการแพทย์ โดยเสนอแนะให้กระทรวงสาธารณสุขทำการตกลงหรือทำความเข้าใจกับสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อไป  

 พลอากาศเอก อดิศ ักดิ ์  กลั ่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา ได้แสดงความคิดเห็นเก ี ่ยวกับ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข คือ ควรมีการสนับสนุนการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ เนื่องจากในสายตาของต่างประเทศ มีความเชื่อถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบ 
การสาธารณสุขที่ดีประเทศหนึ่ง  

นายสมเดช นิลพันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวชื่นชมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ในการ
วางแผนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานของศูนย์รังสีรักษา รวมทั้งได้เสนอแนะ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยหนาแน่นในโรงพยาบาล ซึ่งสามารถทำได้โดยการออกตรวจผู้ป่วยเชิงรุก 

ทั้งนี ้ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้กล่าวสรุปในช่วงท้ายว่า 
ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังมาทั้งหมดนั้น มีประโยชน์อย่างยิ่ง โดยจะได้มีการ  
นำข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปประกอบการดำเนินงานตามหน้าที ่และอำนาจ 
ของวุฒิสภาต่อไป  

ในเวลาต่อมา พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้นำคณะสมาชิก
วุฒิสภาเยี่ยมและให้กำลังใจ รวมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ หอผู้ป่วยเคมีบำบัด 

 



๘๑ 

  
  

จากนั้น ในเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  
ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำคณะสมาชิกวุฒิสภา  
ลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ ศาลาประชาคมบ้านสมบูรณ์ดี ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย 
จังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอพญาเม็งราย กล่าวต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาและกล่าวรายงาน 
โดยมีรายละเอียดสรุปได้ว ่า อำเภอพญาเม็งรายแยกการปกครองออกมาจากอำเภอเทิง  เมื ่อปี  
พ.ศ. ๒๕๒๔ ประกอบด้วย ๕ ตำบล ๗๒ หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรประมาณ ๔๔,๑๒๔ คน ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง มะม่วง 
ยางพารา สำหรับสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ปัญหาภัยแล้งทำให้ประชาชน
ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค โดยในช่วงระยะเวลา ๒ – ๓ ปี ที่ผ่านมามีฝนตกในพื้นที่น้อยมาก 
ป ัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ป ัญหาเก ี ่ยวก ับเอกสารส ิทธ ิในท ี ่ด ินของประชาชน  
และปัญหาประชาชนไม่มีที่ดินทำกิน ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สมาชิกวุฒิสภาได้มีการลงพื้นที่เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชน ในนามประชาชนอำเภอพญาเม็งรายขอขอบคุณ
สมาชิกวุฒิสภาทุกท่านที่มาลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนในครั้งนี้  

 ลำดับต่อมา นางเสาวคนธ์  จันทร์ผ่องศรี กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  ได้ทำหน้าที ่พ ิธ ีกรในการแนะนำสมาชิกวุฒิสภา และกรรมการ 
ในคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน รวมทั้งนำเสนอเกี่ยวกับบทบาท 
หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา 



๘๒ 

 ต่อจากนั้น พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  ได้กล่าวเปิดกิจกรรม 
และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ 
กล่าวคือ เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มีพื้นที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไร  
ก็ตามสมาชิกวุฒิสภาในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย อาทิ การพิจารณาและการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน จึงต้องมีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
ตามหน้าที่และอำนาจดังกล่าว ในกรณีที่มีประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จะมีการเสนอ
เรื ่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาที่เกี ่ยวข้อง หรือส่งเรื ่องไปยังหน่วยงาน  
ที่มีหน้าที่และอำนาจโดยตรง สำหรับหน้าที่และอำนาจที่สำคัญของวุฒิสภาอีกประการหนึ่ง ซึ่งกำหนดไว้
ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คือ การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ ทั้งนี้ จากการที่ได้มีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมโครงการศูนย์รังสีรักษาที่โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัด
ใกล้เคียง เมื่อการก่อสร้างอาคารรังสีรักษาเสร็จสมบูรณ์ มีอุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์ครบถ้วน
แล้ว ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องรักษาด้วยวิธีการฉายรังสี ก็จะไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัด
เชียงใหม่หรือจังหวัดลำปางอีกต่อไป  

จากนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งนำเสนอ
ประเด็นสภาพปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ 

นายอธิปไตย ศิลปกรรม อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๕๑ หมู่ที ่ ๖ ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย 
จังหวัดเชียงราย แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

๑. ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ประสบปัญหา
การขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค จึงเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนดังกล่าวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

๒. ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน กล่าวคือ ในพื ้นที ่ไม่มีสถานที ่ที ่จะนำขยะชุมชนไปทิ้ง  
โดยสถานที่ทิ้งขยะในปัจจุบันเป็นต้นน้ำ ในกรณีที่ขยะที่นำไปทิ้งมีเชื้อโรคจะทำให้เกิดผลกระทบและ
ความเสียหายอย่างมากต่อประชาชนในพื้นที่ จึงเสนอความเห็นว่า ควรมีการจัดการขยะในชุมชนโดยการ
คัดแยกขยะและขอสนับสนุนเตาเผาขยะ  

๓. ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ซึ่งอาจนำไปสู่การแพร่กระจายของเชื้อโรค จึงเสนอให้หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

๔. ปัญหายุงชุกชุม เนื่องจากในปีที่ผ่านมาไม่มีการฉีดพ่นยาจำกัดยุง เนื่องจากไม่มีงบประมาณ  
ในการจัดซื้อน้ำยา จึงเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในเร่ืองดังกล่าว 



๘๓ 

๕. เสนอให้ชุมชนมีมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) โดยการจำกัดเวลาในการเข้า – ออก ของคนในชุนชุมและบุคคลภายนอก  

๖. ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากแม้ในพื้นที่จะมีคลองส่งน้ำ แต่ ไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ 
ข้ามปีได้ จะแก้ไขอย่างไรกับปัญหาดังกล่าว 

สำหรับความคิดเห็นดังกล่าว พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  ได้ให้
ข้อมูลต่อผู้แสดงความคิดเห็นว่า ในประเด็นสภาพปัญหาตามข้อที่ ๑ – ๕ เป็นเรื่องที่จังหวัดสามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ ส่วนปัญหาในข้อที่ ๑ เฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำ 
ในการอุปโภค บริโภคในระยะยาว และปัญหาในข้อที่ ๖ เกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร
เป็นปัญญาที่ต้องบริหารจัดการหรือแก้ไขในภาพรวม จึงขอรับปัญหาในเรื่องดังกล่าวเพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตามหน้าที่  
และอำนาจต่อไป 

นายศราวุธ จันทร์แว่น อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๓๒๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย 
จังหวัดเชียงราย แสดงความคิดเห็นด้วยวาจา พร้อมทั ้งยื ่นหนังสือ ลงวันที ่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔  
ในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย สรุปความได้ว่า ราษฎร ตำบลเม็งราย ตำบลแม่เปา 
อำเภอพญาเม็งราย ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย มีความเดือดร้อนในเรื ่องที่อยู ่อาศัย  
และที่ทำกินไม่มีเอกสารสิทธิ ซึ่งที่ดินในบริเวณดังกล่าวอยู่ในระดับคุณภาพลุ่มน้ำ ชั้น ต.๔ และ ๕ ไม่มี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และรังวัดแปลงที่ดิน ตามโครงการการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้   
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สามารถดำเนินการเป็นที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน ตามนโยบายของรัฐบาล  
แต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและความช่วยเหลือจากภาครัฐ ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ เป็นเหตุให้ชุมชน  
ในตำบลเม็งรายที่มีอาชีพการทำการเกษตรและปศุสัตว์ ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดเอกสารสิทธิที่จะ
นำมาแปลงเป็นทุนทรัพย์ในการขอรับสิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ ในการดำรงชีพ ด้วยเหตุดังกล่าวกลุ่มราษฎร 
ตำบลเม็งราย มีข้อเสนอ ต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมที่ดิน กรมป่าไม้ สำนักงานบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ เชียงราย สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร นายอำเภอพญาเม็งราย  และผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าร่วมปรึกษาทางออกในการออกเอกสารสิทธิที่ดิน ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่อยู่
อาศัยและที่ทำกินเป็น น.ส. ๓ ก เนื่องจากประชาชนในตำบลเม็งรายไม่ต้องการเอกสารประเภท คทช. 
เนื่องจากลิดรอนสิทธิในที่อยู่อาศัย และที่ทำกินที่มีอยู่เดินและมีมานาน ประการสำคัญที่ดินดังกล่าว
สามารถออกเอกสารสิทธิ์ นส. ๓ ได้ เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว ได้อพยพเข้ามาอาศัยตั้งถิ่นฐาน
ทำกินก่อนมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  และไม่ได้รับความเป็นธรรม
และเหลียวแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาเป็นเวลา ๖๕ ปี จึงขอความอนุเคราะห์ต่อคณะกรรมการ



๘๔ 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในการประสานงานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับ
ประชาชนต่อไป 

นายพยงุ แก้วจำปา กำนันตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย แสดงความคิดเห็น
ดังนี้ 

๑. ปัญหาหมอกควันที ่เกิดจากไฟป่า ซึ ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก  
แต่กลับไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำหนดบทลงโทษผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการเผาป่า ซึ่งตามข้อเท็จจริง
เคยจับกุมผู้กระทำความผิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรากฏว่า สามารถลงโทษผู้กระทำผิดได้เพียงโทษปรับ 
โดยปรับไปเพียง ๓๐๐ บาท ซึ่งเป็นบทลงโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับทางหลวง จึงเสนอให้มีบทบัญญัติ  
ที่ควบคุมเกี ่ยวกับเรื ่องดังกล่าวโดยเฉพาะ โดยมีการกำหนดบทลงโทษผู้กระทำความผิดเกี ่ยวกับ  
การเผาป่าไว้อย่างชัดเจนและมีการกำหนดโทษที่เหมาะสมกับสภาพความผิด ซึ่งจะทำให้การบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าได้ต่อไป 

๒. ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณเพื่อนำมาใช้ในการดับไฟป่า 

๓. ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภค 

นายมนตรี วลัยสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
แสดงความคิดเห็นโดยนำเสนอปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้ 

๑. ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภค โดยในหมู่บ้านจะมีคลองชลประทาน แต่ยัง
ไม่มีน้ำใช้ อุปสรรคที่ไม่มีน้ำ เนื่องจากไม่มีฝายที่จะกั้นแม่น้ำอิง จึงเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
ในการจัดทำฝายกั้นแม่น้ำอิง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ต่อไป 

๒. เสนอให้มีการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำน้ำมาใช้ในการเกษตร โดยครอบคลุมพื้นที่ ๓๐ ไร่  
ต่อน้ำบาดาล ๑ บ่อ หรือ ๘๐ ไร่ ต่อน้ำบาดาล ๑ บ่อ โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมู่บ้าน ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าว
ได้รับแจ้งจากพัฒนาการอำเภอว่าจะมีโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในระบบโซล่าเซลล์ จึงขอให้  
มีการติดตามการดำเนินโครงการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำบาดาลเพื่อนำมาใช้ในการทำการเกษตร
ต่อไป 

ร้อยตำรวจเอก เฉลิมพล ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเม็งราย  อำเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย ได้ยื ่นหนังสือโรงเรียนผู ้สูงอายุตำบลเม็งราย ลงวันที ่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔  
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สู งอายุตำบล 
เม็งราย สรุปความได้ว่า โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย ดำเนินการจัดการเรียนรู้
ทักษะชีวิตทักษะอาชีพสำหรับผู้สูงอายุแต่ยังขาดงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ ในเขต
พื้นที่ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็ง โดยโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเม็ งราย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ



๘๕ 

พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ชีพสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย 
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว 

นายอุดม จันทร์ต๊ะวงศ์ กำนันตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ยื่นหนังสือ 
ที่ทำการตำบลแม่เปา ที่พิเศษ/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอประสานโครงการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง สรุปความได้ว่า ราษฎรตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน 
ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน จึงขอความอนุเคราะห์ในการประสานโครงการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เสนอโครงการจำนวน ๒๒ โครงการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จากนั ้น นายสมเดช นิลพันธุ์  สมาชิกวุฒิสภา ได ้กล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนน้ำ โดยการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ  
ซึ่งผู้นำท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ควรร่วมมือและปรึกษาหารือการเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้  
สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน คือ การดำเนินชีวิต  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งผู้ปกครองควรอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานมีแรงบันดาลใจและดำเนินชีวิต  
ตามหลักปรัชญาดังกล่าว  

พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง 
ในการจัดการปัญหาขยะ โดยเห็นว่าการจัดการปัญหาขยะควรดำเนิ นการโดยใช้เตาเผาขยะที ่มี 
การควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษ ซึ่งน่าจะดีกว่าการจัดการโดยวิธีฝังกลบที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ  
ต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนการแก้ไขปัญหายุงชุกชุมสามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
สำหรับปัญหาที ่ด ินทำกินจะเกี ่ยวข้องกับการเพิ ่มขึ ้นของประชากร เมื ่อประชากรเพิ ่มมากขึ้น  
ความต้องการที ่ดินทำกินจึงเพิ ่มขึ ้น ทำให้เกิดการบุกรุกพื ้นที ่ป่าซึ ่งเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำ  
จึงก่อให้เกิดผลกระทบ กล่าวคือ ประชาชนมีความต้องการใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภคหรือทำการเกษตร
มากขึ้น แต่ในทางกลับกันพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำกลับมีน้อยลง ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่นั ้น พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้  
มีคณะกรรมการลุ่มน้ำประจำในแต่ละลุ่มน้ำ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตลุ่มน้ ำนั้นเป็นกรรมการ 
โดยตำแหน่ง 

จากนั้น ในเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  
ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำคณะสมาชิกวุฒิสภา  
ลงพื ้นที่ เพื ่อศ ึกษาดูงานเกี ่ยวกับการดำเนินชีว ิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  



๘๖ 

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านขนิษฐา ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

นางขนิษฐา มะโนสมบัติ หรือครูร ุ ่ง เจ้าของศูนย์เร ียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านขนิษฐา  
กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา พร้อมทั้งรายงานเกี ่ยวกับความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมี
รายละเอียด สรุปได้ดังนี้  

นางขนิษฐา มะโนสมบัติ หรือครูรุ ่ง เป็นปราชญ์ชาวบ้าน เป็นลูกชาวนา ไม่ได้มีอาชีพครู  
หรืออาจารย์แต่อย่างใด แต่ที่มาของการเรียกว่าครู เนื่องจากเป็นอาจารย์สอนพิเศษเกี่ยวกับการทำบัญชี
ครัวเรือน และเคยได้รับรางวัลครูบัญชีดีเด่นระดับประเทศจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จึงเป็นที่มาของการเรียกว่าครู ในอดีตครูรุ่งเคยเป็นคนที่ไม่รู้จัก เก็บหอมรอมริบ ทำให้มี
ฐานะยากจน โดยสามีไปทำงานที่ต่างประเทศ จึงต้องเลี้ยงดูบุตร ๓ คน เพียงลำพัง มีรายได้จากเงิน 
ที่สามีส่งมาให้จากการทำงานที่ต่างประเทศ แต่กลับใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายและไม่มีการวางแผนการ 
ใช้จ่ายเงินแต่อย่างใด ต่อมาได้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า เนื่องจากเงินที่สามีส่งมาให้ไม่มีการเก็บออมไว้  
แต่อย่างใด เมื ่อสามีกลับมาอยู่ที ่บ้านหลังจากที่ไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นระยะเวลา ๑๐ กว่าปี  
โดยหวังว่าภรรยาจะมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัว ปรากฏว่า ไม่มีเงินเหลือเก็บแต่อย่างใด จนเป็นที่มา
ของการเป็นโรคซึมเศร้า แต่สิ่งที่ทำให้หายจากการเป็นโรคซึมเศร้าได้คือ การที่ครูรุ่งได้ศึกษาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร จึงได้เริ ่มทำการเกษตรตามศาสตร์พระราชา จนทำให้มีฐานะที ่มั ่นคงและนำไปสู ่การเป็น 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านขนิษฐาในปัจจุบัน  

จากนั้น นายสมเดช  นิลพันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นตัวแทนสมาชิกวุฒิสภา ในการกล่าวขอบคุณ
นางขนิษฐา มะโนสมบัติ  และได้กล่าวชื ่นชมว่า ครูร ุ ่ง คือบุคคลที ่เป็นแบบอย่างในการพัฒนา  
และขับเคลื่อนชุมชนอย่างแท้จริง  

จากนั้น นางขนิษฐา มะโนสมบัติ นำคณะสมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านขนิษฐา 

  
  



๘๗ 

  

  
 วันเสาร์ที ่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก
เชียงราย ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการอำนวยการโครงการ 
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  
ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำคณะสมาชิกวุฒิสภา 
ลงพื้นที่พบปะประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 นายสุทธิรัตน์ แสงเพ็ญจันทร์ ปลัดอำเภอแม่จัน กล่าวต้อนรับสมาชิกวุฒิสภา สรุปความได้ว่า 
ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่จันมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน ได้กำหนดให้นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงรายเป็นสถานที ่ในการ 
จัดโครงการฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของนิคมฯ และเพื่อรังฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ของทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนับเป็น
โอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้นำเสนอสภาพปัญหา ความต้องการ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบข้อมูล
และนำไปใช้ประกอบการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและ
สามารถยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

 จากนั้น ว่าที่ร้อยตรีหญิง นพวรรณ สิงห์ทอง รองหัวหน้านิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก
เชียงราย ทำการแทนหัวหน้านิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย กล่าวรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ 
นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ว่า นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก



๘๘ 

เชียงราย ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน ตำบลปงน้อยและตำบลหนองป่าก่อ อำเภอ
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร่ ที่ดินดังกล่าวได้รับจากคณะกรรมการจัดที่ดิน
แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาจัดสรรให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหาร  
นอกประจำการที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้นำ
ที่ดินมาจัดสรร โดยบรรจุทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เป็นสมาชิก
นิคมฯ มีจำนวนทั้งสิ ้น ๒๒๔ ครอบครัว โดยได้รับการจัดสรรที่ดินประมาณ ๑๐ – ๒๕ ไร่ ต่อราย  
และได้มีการจัดให้มีสาธารณูปโภคให้แก่ผู้อยู่อาศัย เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา สระกักเก็บน้ำ เพื่อทำ
การเกษตร เป็นต้น สำหรับพื้นที่อีกส่วนหนึ่งได้มอบให้แก่ส่วนราชการ เช่น โรงเรียน สถานีอนามัย วัด 
เป็นต้น โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้แก่
สมาชิกนิคมฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้  
อย่างมั่นคง ทั้งนี้ ขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียน พบปะ และให้กำลังใจแก่สมาชิก
นิคมฯ และประชาชนในพื้นที่ในครั้งนี้  

 ต่อจากนั้น นางเสาวคนธ์  จันทร์ผ่องศรี กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน ได้ทำหน้าที่พิธีกรในการแนะนำสมาชิกวุฒิสภา และกรรมการในคณะกรรมการ
อำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน รวมทั้งนำเสนอเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของ
วุฒิสภา 

 ลำดับต่อมา พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  ได้กล่าวเปิดกิจกรรม 
และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการลงพื้นที่ 
กล่าวคือ รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มีพื้นที่รับผิดชอบ
เช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยสมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที ่และอำนาจตามที่กำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้แก่ การพิจารณาและการกลั ่นกรองกฎหมาย การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การลงพื้นที่พบปะประชาชนจะทำให้ทราบข้อมูลต่าง  ๆ เพื่อนำมาประกอบ 
การดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ หน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน เมื่อลงพื้นที่และรับฟังข้อมูลหรือสภาพปัญหาต่าง ๆ จากประชาชน อาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ในการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่และอำนาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ภารกิจที่สำคัญ  
อีกประการหนึ่งของวุฒิสภาชุดแรก ซึ่งกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ คือ การติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ จึงเป็นเหตุผลที่จำเป็นต้องมี
การลงพื ้นที ่เพื ่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ดังเช่นที ่ได ้ม ีการลงพื ้นที่  
นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงรายในครั้งนี้  

 อย่างไรก็ตามสมาชิกวุฒิสภาไม่มีหน้าที่และอำนาจโดยตรงในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้น 
การดำเนินการเกี่ยวกับสภาพปัญหาความเดือดร้อน หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชน ตามกลไก



๘๙ 

ของวุฒิสภา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงทำได้โดยการส่งเรื่อง  
ไปยังคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวหรือส่งเรื่องไปยัง
รัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ซึ่งจะทำให้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้รับการแก้ไขต่อไป 

 จากนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
นำเสนอประเด็นสภาพปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ 

 อาสาสมัครทหารพราน ชูชาติ ญาติธรรม อาศัยอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย แสดงความคิดเห็นโดยนำเสนอปัญหาเกี่ยวกับการได้รับความเดือดร้อนของประชาชน 
ในพื้นที่ จากการไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภค จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในเรื่องดังกล่าว 

 จ่าสิบตำรวจประสิทธิ ไชยอินถา  แสดงความคิดเห็นโดยเสนอให้มีการก่อสร้างสะพาน 
ข้ามแม่น้ำกกบริเวณพื้นที่บ้านผาเรือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
เชื่อมไปยังบ้านวังเขียว หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้มีสะพาน  
ใช้สำหรับขนส่งพืชผลทางการเกษตรเพื่อนำออกไปจำหน่ายสู่ท้องตลาด 

 ผู้ใหญ่บ้านผาเรือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย แสดงความ
คิดเห็นเกี ่ยวกับปัญหาที่ดินทำกิน กล่าวคือ ประชาชนในพื้นที ่ซึ ่งได้มีการร่วมพัฒนาที่ดินร่วมกับ  
นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งนิคมฯ โดยเป็นราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ดั้งเดิม  
แต่ปัจจุบันที่ดินยังไม่มีเอกสารสิทธิแต่อย่างใด จึงขอให้สมาชิกวุฒิสภาประสานหน่วงงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 นางชูศรี ทิพพา อาศัยอยู ่หมู ่ที ่ ๘ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  
แสดงความคิดเห็นโดยนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากการขาดแคลนน้ำสำหรับ
ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค 

 นายเรือน บันดิ อดีตกำนันตำบลปงน้อย อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๒๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงน้อย 
อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย แสดงความคิดเห็นโดยนำเสนอประเด็นปัญหา ดังนี้ 

๑. ปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทั้งที่ได้มีการครอบครองและร่วมพัฒนาพื้น
ที่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ แต่ทหารผ่านศึกกลับได้รับเอกสารสิทธินี่ดินครบทุกครัวเรือน ดังนั้น เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน จึงเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ประชาชน 
ในพื้นที่ได้รับเอกสารสิทธิในที่ดินตามสิทธิที่พึงจะได้รับเช่นเดียวกับทหารผ่านศึก  

๒. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่ เสนอให้มีการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อให้
มีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร รวมทั้งการสร้างฝายชะลอน้ำในแม่น้ำกก 



๙๐ 

 นายสมชัย โพธิ์ลังกา อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยเสนอให้มีการสร้างฝาย
ชะลอน้ำในแม่น้ำรัว 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นพวรรณ สิงห์ทอง รองหัวหน้านิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชี ยงราย  
ทำการแทนหัวหน้านิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย ยื่นหนังสือนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก
เชียงราย ที่ กห ๕๑๑๐.๓.๓/๑๐๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยผลักดัน
โครงการ (การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำกก) สรุปความได้ว่า นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเ ชียงราย  
ขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในการผลักดันโครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำกกบริเวณพื้นที่บ้านผาเรือ หมู่ที ่ ๑๑ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย เชื่อมไปยังบ้านวังเขียว หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จั งหวัดเชียงราย 
และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำที่จะนำมาใช้สำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่
ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และตำบลหนองปาก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัด
เชียงราย 

พลทหารสมชาติ คำดี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๑๑ บ้านผาเรือ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้แสดงความคิดเห็นโดยนำเสนอปัญหา ดังนี้ 

๑. ปัญหาการไม่ได้รับการแต่งตั้งยศกรณีพิการจากปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔  
พลทหารสมชาติ คำดี เป็นทหารเกณฑ์ ส ังกัด ร.๔ พัน ๒ ค่ายจิรประวัต ิ จ ังหวัดนครสวรรค์  
ปลดประจำการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้สมัครเป็นทหารพราน (ลูกจ้างชั่วคราว) 
ค่ายปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๗ – ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ร่วมรบ 
ที่สมรภูมิช่องบกจังหวัดอุบลราชธานี และได้รับบาดเจ็บจนขาขาดในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยพลทหารสมชาติ 
คำดี ให้ข้อมูลว่า หากตนเป็นทหารเกณฑ์แล้วเข้าร่วมรบและขาขาด จะได้รับยศชั้นร้อยตรี (ในช่วงที่เป็น
ทหารเกณฑ์ได้ชั้น ๔) แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่ตนร่วมรบและบาดเจ็บขาขาดในขณะที่เป็น
ทหารพราน ตนกลับไม่ได้รับการแต่งตั้งยศแต่อย่างใด ในขณะเดียวกันทหารคนอื่น ๆ ที่ร่วมรบกับตน
กลับได้รับการแต่งตั ้งให้มียศสิบโท สิบเอก หรือจ่า โดยเรื ่องดังกล่าวสมาคมทหารผ่านศึกพิการ  
แห่งประเทศไทยไม่ได้ดำเนินการเพื่อให้ตนได้รับยศและเงินตกเบิกตามที่สมควรจะได้รับ จึงขอความ 
เป็นธรรม เพื่อให้คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้พลทหารสมชาติ คำดี ต่อไป  

๒. ปัญหาการได้รับเงินจากโครงการ “ม. ๓๓ เรารักกัน” ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ พลทหารสมชาติ 
คำดี เป็นพนักงานโครงการพิเศษของเซเว่น – อีเลฟเว่น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับ
สิทธิตามโครงการ “ม. ๓๓ เรารักกัน” ซึ่งตนจะต้องได้รับเงินจำนวน ๔,๐๐๐ บาท แต่ในปัจจุบัน  



๙๑ 

(วันเสาร์ที ่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔) ได้รับเงินเพียง ๒,๐๐๐ บาท จึงมีความประสงค์ที ่จะให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องช่วยประสานงานใหไ้ด้รับเงินครบถ้วนตามสิทธิที่ควรจะได้รับต่อไป 

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตอบชี้แจงต่อประชาชนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ประเด็นการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำกก 

๑. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ชี้แจงว่า เรื่องการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น้ำกก มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสำรวจแล้ว ส่วนงบประมาณในการก่อสร้างจะมีการตั้งไว้
ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี ้ รองผู ้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รับว่าจะติดตาม 
เรื่องดังกล่าวให้  

๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิง นพวรรณ สิงห์ทอง รองหัวหน้านิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย  
ทำการแทนหัวหน้านิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย ได้ชี้แจงว่า การดำเนินเกี่ยวกับการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น้ำกก  ผู้อำนวยการองค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้มีการทำหนังสือเพื่อประสานงาน 
ในเรื่องดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้ว   โดยโครงการดังกลางมีแขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
เชียงรายเป็นผู้รับผิดชอบ โดยได้รับแจ้งข้อมูลเบื้องต้นว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมีการออกแบบสะพาน  
และในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะมีการดำเนินการก่อสร้างสะพาน อย่างไรก็ตาม จะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้
จะต้องได้รับงบประมาณเสียก่อน 

ประเด็นการดำเนินการออกเอกสิทธิที่ดินให้กับประชาชน 

ว่าที ่ร้อยตรีหญิง นพวรรณ สิงห์ทอง รองหัวหน้านิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย   
ทำการแทนหัวหน้านิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย ชี้แจงว่า ความคืบหน้าในการออกเอกสารสิทธิ
ให้กับสมาชิกนิคมฯ และประชาชนในพื้นที่ ขณะนี้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้ตั้งงบประมาณในสว่น
ของการสำรวจพื้นที่ทั้งหมด ๑๒,๐๐๐ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจะมีการออกเดินสำรวจร่วมกับกรมที่ดิน 
ทั้งในส่วนของทหารผ่านศึกและของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เช่นเดียวกัน 

ประเด็นปัญหาการขาดแคลนน้ำ 

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดเชียงราย  ได้ชี ้แจงว่า เรื ่องดังกล่าว 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับทราบปัญหาและให้
ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้มีการเชิญช่างจากทุกท้องถิ่นไปร่วมประชุมและอบรม
เกี่ยวกับการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ส่วนการขุดเจาะน้ำบาดาล เทศบาลได้มีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
อยู่แล้ว ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจะมีการเชิญผู้นำท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อรับนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวต่อไป 

จากนั้น พลเอก โปฎก  บุนนาค สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อมูลแก่ประชาชน สรุปได้ว่า เรื่องสำคัญ
ที่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ คือ เรื่องยุทธศาสตร์ชาติและ



๙๒ 

การปฏิรูปประเทศ โดยยุทธศาสตร์ชาติมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งการ
พัฒนาประเทศต้องใช้เวลา ส่วนเรื่องการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย จะต้องมี
การแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์หรือบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทั้ง ๒ เรื่อง 
เป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีเรื ่อง
ร้องเรียนที่ได้รับจากการลงพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑,๔๐๐ เรื่อง มีทั้งเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือและร้องเรียน
ด้วยวาจา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกิน การไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน ปัญหา
การขาดแคลนน้ำ การขอให้มีการก่อสร้างถนน ก่อสร้างสะพาน ซึ่งการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ทำให้
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เช่น กรณีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการคมนาคมของประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย จนนำไปสู่การก่อสร้างถนน เป็นต้น ส่วนการดำเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดิน 
ทำกิน คือ การจัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินในลักษณะแปลงรวม ทั้งนี้ ขอชื่นชมและขอบคุณ
ทหารผ่านศึกทุกท่านที่ได้เสียสละเพื่อชาติ และขอให้สมาชิกนิคมฯ ช่วยกันดูแล พัฒนาพื้นที่เพื่อให้ตนเอง 
ครอบครัว และลูกหลานได้มีชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป 

จากนั ้น พลอากาศเอก อดิศักดิ ์ กลั ่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อมูลแก่ประชาชน  
โดยกล่าวถึงที่มาของสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ดินทำกิน กล่าวคือ เมื่อมีการ
นำที่ดินป่าไม้มาจัดสรรให้ประชาชนใช้เป็นที่ดินทำกินมากขึ้น จึงทำให้พื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นต้นกำเนิด  
ของแหล่งน้ำมีพื้นที่ลดลง นำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งการบริหารจัดการน้ำเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น
อย่างยิ ่งสำหรับประเทศไทย ซึ ่งคณะกรรมการที ่มีหน้าที ่และอำนาจเกี ่ยวข้องกับเรื ่องดังกล่าว  
คือ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการจัดทำ
โครงการต่าง ๆ เพื ่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ของคณะกรรมการดังกล่าว ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เนื่องจากในปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับ  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจึงต้องปรับเปลี่ยน 
ไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  

ในช่วงท้าย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับ 
การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ซึ่งมีการตรากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาเกี่ยวกับ  
การบุกรุกป่าไม้ ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เช่น พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น 

จากนั้น เวลา ๑๖.๔๕ นาฬิกา คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และเวลา 
๒๐.๐๐ นาฬิกา เดินทางถึงสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยสวัสดิภาพ 

............................................. 
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จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ฝายชำเลี้ย บ้านหนองกวาง ตำบลนายาง อำเภอพิชัย   
 ณ ฝายห้วยผาลาด บ้านหลวงป่ายาง ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน    

จังหวัดลำปาง   ณ ฝายบ้านนาบ้านไร่ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน  
 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง  

จังหวัดเชียงราย  ณ ฝายบ้านขวากใต้ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น  
 ณ ฝายบ้านศรีบุญเรือง ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง                 
 ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลรอบเวียง 

วิธีการดำเนินการ/เป้าหมาย   

กิจกรรมการเยี่ยมชมฝาย และพื้นที่การเกษตรโดยรอบ 
ดำเนินการโดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างสมาชิกวุฒิสภาร่วมกับประชาชน  

และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่จริง โดยมีเป้าหมาย  
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการสร้างฝายชุมชนร่วมใจประชารัฐในแต่ละแห่ง อีกทั้งเพื่อติดตามผลสำเร็จ  
ว่าฝายดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้หรือไม่ เพียงใด และเกิดประโยชน์จริงตามที่ประชาชนคาดหวัง 
หรือไม่   

กิจกรรมมอบอุปกรณ์และวัสดุสิ่งของทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล 
ดำเนินการโดยวิธีการพบปะ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 

ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) รวมทั้งการมอบอุปกรณ์ และวัสดุสิ่งของทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุน  
การดำเนินการของโรงพยาบาล และให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ 

 
เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ฝายชำเลี ้ย บ้านหนองกวาง ตำบลนายาง อำเภอพิชัย  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
พลเอกสิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที ่หนึ ่ง นายศุภชัย  สมเจริญ  

รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และคณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางถึงองค์การบริหารส่วนตำบล นายาง 
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายผล  ดำธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการ ผู ้นำท้องถิ ่น ผู ้นำท้องที ่ให้การต้อนรับคณะ ในโอกาสนี ้ พลเอกสิงห์ศึก  สิงห์ไพร  

๘. รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
วันศุกร์ที่ ๒๔ – วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔  

ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงราย 



๙๔ 

รองประธานวุฒิสภา คนที ่หนึ ่ง ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา  
พบประชาชน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และบทบาท หน้าที่และ
อำนาจของวุฒิสภา รวมทั้งได้กล่าวถึงเป้าหมายของการลงพื้นที่ครั ้งนี ้ก็เพื ่อติดตามความก้าวหน้า  
การสร้างฝายชุมชนร่วมใจประชารัฐในแต่ละแห่ง อีกทั้งเพื่อติดตามผลสำเร็จว่าฝายดังกล่าวสามารถ  
กักเก็บน้ำได้หรือไม่ เพียงใด และเกิดประโยชน์จริงตามที่ประชาชนคาดหวัง หรือไม่ เพียงใด 
 

 
 
 
 
 
 
 
เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา ณ ฝายชำเลี้ย บ้านหนองกวาง ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัด

อุตรดิตถ์ 
พลเอกสิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที ่หนึ ่ง นายศุภชัย  สมเจริญ  

รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และคณะสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางไปพบปะประชาชน เยี่ยมชมฝาย 
และพื้นที่การเกษตรโดยรอบ ณ ฝายชำเลี้ย บ้านหนองกวาง ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดยฝายดังกล่าว เกิดจากชาวบ้านหนองกวางประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมาเป็นเวลานาน และขณะนั้น
ได้มีกรมทหารม้าที่ ๒ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เข้าไปยึดพื้นที่ขอคืนผืนป่าของบ้านหนองกวาง ซึ่งชาวบ้าน
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กรมทหารม้าที่ ๒ ได้เล็งเห็นว่าลำห้วยชำเลี้ยมีน้ำไหลอยู่ตลอดแต่ไม่มีฝายกั้น
น้ำ ถึงแม้จะมีฝายเล็ก ๆ แต่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีสภาพที่ผุพัง เมื่อถึงฤดูแล้งชาวบ้านจึงไม่มีน้ำ
ใช้ในการอุปโภคและทำการเกษตร 

 ต่อมากรมทหารม้าที่ ๒ ได้หารือกับ นายประยูร หมื่นพรมอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหนองกวาง 
หมู่ที่ ๒ ตำบลนายาง อำเภอพิชัย ว่ามีบุคคลที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ คือ อาจารย์เพทาย 
ประทุมทอง จากนั้นจึงมีการติดต่อประสานงานกัน โดยผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านได้มีการทำประชาคม และ
ร้องขอว่าต้องการให้อาจารย์เพทาย ประทุมทอง มาช่วยดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำขนาดใหญ่ขึ้นที่
ภูเขาเหนือหมู่บ้าน แต่ตรวจสอบพื้นที่แล้ว พื้นที่จะดำเนินการสร้างฝายอยู่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ส่วน
พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์อยู่ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์เพทาย ประทุมทอง แนะนำให้จัดทำเอกสาร
ให้ถูกต้อง ตามเงื่อนไขและระเบียบของการก่อสร้างฝายในเขตพื้นที่ป่า หลังจากนั้นอีก ๑ ปี จึงได้มีการ
จัดทำข้อตกลง MOU ระหว่างหน่วยงานป่าไม้และชาวบ้านหนองกวาง จึงเกิดการก่อสร้างฝายชำเลี้ยขึ้น 
โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางและชาวบ้าน รวบรวมเงินและระดมทุนเพื่อจัดซื้อ



๙๕ 

อุปกรณ์และช่วยกันจัดหาไม้ไผ่ หลังจากนั้นได้รับการสนับสนุนปูนซีเมนต์จากผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาผาจุก และระหว่างดำเนินการก่อสร้างพลเอกชยุติ สุวรรมาศ สมาชิกวุฒิสภา และมูลนิธิ
ช้าง ได้เดินทางมาให้กำลังใจ ต่อผู้นำชุมชนและชาวบ้านหนองกวางถึงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง 

ฝายดังกล่าวใช้เวลาในการดำเนินการก่อสร้างเป็นเวลา ๗ เดือน มีภาคประชาชนชาวอำเภอ
พิชัย และหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันดำเนินการสร้างฝาย ขนาด สูง ๑๙ เมตร  
ฐานกว้าง ๒๕ เมตร ฐานฝายด้านบนกว้าง ๖ เมตร กักเก็บน้ ำตั ้งแต่หน้าฝายเข้าไปถึงเขตจังหวัด
พิษณุโลก ยาวประมาณ ๓ กิโลเมตร ถึงแม้มวลน้ำมีปริมาณจำนวนมากเข้ามา ฝายสามารถรับน้ำได้
เพราะมีความแข็งแรงทนทาน ความคงทนของฝายสามารถอยู่ได้นาน และภาคประชาชนสามารถ
ดำเนินการซ่อมแซมได้เองเมื่อเกิดการชำรุด 

เมื่อฝายแล้วเสร็จ และเกิดการชำรุดต้องบำรุงรักษา ชาวบ้านยินดีและเต็มใจที่จะดำเนินการ
ซ่อมแซมกันเองเพราะใช้งบประมาณไม่มาก สามารถช่วยเหลือกันได้ โดยฝายก่อให้เกิดประโยชน์  
คือสามารถทำให้น้ำกระจายไปสู่พื้นที่เพาะปลูกบนพื้นที่สูง อย่างไรก็ตาม การที่จะทำให้มีการบริหาร
จัดการน้ำในพื้นที ่อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรที่จะมีฝายเล็ก ๆ เพิ ่มเติมอีกประมาณ ๒๐๐ แห่ง  
เพื่อความสมบูรณ์ในการกระจายน้ำให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จจำนวนเพียง  
๙ แห่ง เท่านั้น เพราะสาเหตุจากสถานการณ์โควิด-๑๙ และการขาดงบประมาณในการจ้างเครื่องจักร
เพื่อช่วยในการทำงาน เพราะพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ ดังนั้น จึงไม่สามารถ
ดำเนินการสร้างต่อได้ 

เวลา ๑๕.๔๕ นาฬิกา ณ ฝายห้วยผาลาด ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
พลเอกสิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที ่หนึ ่ง นายศุภชัย  สมเจริ ญ  

รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และคณะสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางไปพบปะประชาชน เยี ่ยมชม 
ฝายห้วยผาลาด ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ทำให้ทราบถึงความเป็นมา และปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินการ ดังนี้ 

ฝายห้วยผาลาดเป็นการริเริ่มดำเนินการของนายดำเนิน นันเขียว นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลน้ำอ่าง และนายสนอง ชมภู ผู้ใหญ่บ้านหลวงป่ายาง หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำอ่าง โดยได้มองเห็น  
ถึงความเดือดร้อนของประชาชน ที่มีพื้นที่ทำกินอยู่บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำที่เรียกว่า “อ่างน้ำชำ” ขึ้นไป 
ที่ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร แต่ยังพอมีลำห้วยเรียกว่ า “ห้วยผาลาด” ที ่สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่างได้ประสานกับอาจารย์เพทาย ประทุมทอง เพื่อขอ
ความช่วยเหลือให้กับประชาชน เมื ่อลงสำรวจพื ้นที ่แล้ว ประชาชนยืนยันว่าจะร่วมกันสร้างฝาย  
ตามที่อาจารย์เพทาย แนะนำ ต่อมานายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในขณะนั้น 
ได้ทราบเรื่องและอาจารย์เพทายได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงอนุมัติงบประมาณในการ
สร้างฝายจำนวน ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่สุดท้ายงบประมาณจำนวนดังกล่าวไม่สามารถเบิกจ่ายได้และ



๙๖ 

ต้องคืนคลังไป เนื ่องจากเอกสารการอนุมัติโครงการระบุว่าเป็นโครงการที ่จะดำเนินในเขตพื ้นที่  
อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ แต่ในความเป็นจริงแล้วพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอ
ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ การดำเนินการสร้างฝายจึงได้หยุดดำเนินการไปประมาณ ๖ เดือน 
จนกระทั่งธนาคารออมสิน ภาค ๗ ได้เล็งเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์กับชาวบ้านหลวงป่ายางและกำลัง
จะเป็นต้นแบบของระบบชลประทานนอกเขตชลประทาน จึงอนุมัติงบประมาณจำนวน ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อให้สามารถเริ่มการก่อสร้างโครงการอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว
จำเป็นต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จึงจะสามารถดำเนินการ 
แล้วเสร็จ ปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างการจัดหางบประมาณในส่วนที่ขาดเพิ่มเติม 

 

    
 
  
 
   
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

เวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา ณ ฝายบ้านนาบ้านไร่ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 
พลเอกสิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที ่หนึ ่ง นายศุภชัย  สมเจริญ  

รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และคณะสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางไปพบปะประชาชน เยี ่ยมชม 
ฝายบ้านนาบ้านไร่ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ทำให้ทราบถึงความเป็นมา และปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินการ ดังนี้ 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้างฝาย มีขนาดสูง ๒๐ เมตร แต่เดิมจะสร้างเพียง ๑๔ เมตร เพื่อสามารถ 
กักเก็บน้ำไว้ใช้ได้อย่างทั่วถึง โดยชาวบ้านได้ร้องขอไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด เนื่องจาก  
เป็นฝายขนาดใหญ่ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอดไม่มีงบประมาณที่จะสนับสนุน จึงติดต่อ
ประสานงานขอความช่วยเหลือไปยังอาจารย์เพทาย ประทุมทอง อาจารย์ได้ลงพื ้นที ่ตรวจสอบ
สภาพแวดล้อม มีความเห็นว่าประชาชนทั้ง ๙ หมู่บ้าน ต้องช่วยกันก่อสร้างโครงสร้างไว้ก่อน โดยได้เชิญ
ชาวพิษณุโลก และชาวอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มาช่วยเป็นวิทยากรในการสร้างโครงสร้าง  
จนสำเร็จ แต่เนื ่องจากเป็นฝายที่มีขนาดใหญ่และลึก ภูมิประเทศไม่อำนวยต่อการใช้แรงงานคน  
จึงได้ประสานขอความช่วยเหลือจาก พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ สมาชิกวุฒิสภา เพื่อประสานต่อไปยัง
ชลประทาน แขวงลำปาง นำเครื่องจักรเข้ามาช่วยดำเนินการ จึงสามารถเทปูนในการที่จะยึดพื้นที่
รากฐานของฝายไว้ได้ แต่ฝายนี้ต้องหยุดดำเนินการไว้ระยะหนึ่งเนื่องจากปูนไม่เพียงพอ  

ต่อมา พลเอก สกล  ชื่นตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ได้รวบรวมเงินและสนับสนุนปูน จำนวน 
๓,๔๐๐ ถุง ชาวบ้านจึงได้ดำเนินการเทปูนต่อและแล้วเสร็จหนึ่งระดับ ฝายแห่งนี้แต่เดิมชาวบ้านสูบน้ำได้
วันละ ๑ ชั่วโมง และต้องรออีก ๑๐ วัน ถึงจะสูบน้ำได้อีกครั้ง แต่ปัจจุบันชาวบ้านสามารถสูบน้ำได้วันละ 
๘ ชั่วโมง และรอไม่ถึง ๑ สัปดาห์ ระดับน้ำก็ขึ้นมาเต็มเหมือนเดิม ฝายแห่งนี้มีจุดรั่วซึมอยู่หลายจุ ด 
เนื่องจากขั้นตอนการเทปูนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางขาดความรู้ความเข้าใจ ทำให้เกิดรอยรั่ว
บริเวณที่เท ทั้งนี้ หากได้รับปูนอีกประมาณ ๑,๐๐๐ ถุง จะสามารถดำเนินการปิดรอยรั่วได้อย่างเรียบร้อย 
และน้ำก็จะล้นฝายเข้าสู่คลองที่ชาวบ้านขุดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย 
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

พลเอกสิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที ่หนึ ่ง นายศุภชัย  สมเจริญ  
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และคณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายศรัณยู  มีทองคำ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ตลอดจนผู้แทนบริษัท 
อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด (นายชนะ บูรมินเหนทร์) ให้การต้อนรับคณะ    

ในโอกาสนี้ พลเอกสิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธาน
กรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน และเป้าหมายของการลงพื้นที่ สรุปได้ดังนี้  

การที่สมาชิกวุฒิสภาได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมเยือน พบปะในวันนี้  เป็นความตั้งใจอันดีที่วุฒิสภา 
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานในการเข้าถึงพื้นที่ เข้าถึงพี่น้องประชาชน สร้างเวทีในการ
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
กลั ่นกรองกฎหมาย อันจะนำผลให้การดำเนินการตามกลไกของวุฒิสภาเกิดประสิทธิภาพ บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับชาติ  
ทำให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ ยังผลให้เกิดความผาสุกต่อพี่น้อง
ประชาชน ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ ที่แพร่กระจายไปทั่ว
ประเทศ ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายอย่างเป็นวงกว้างในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
รวมถึงการสาธารณสุขด้วย การดำเนินงานทางด้านสาธารณสุขถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้เรา  
ฝ่าฟันวิกฤตครั ้งนี ้ไปได้ วุฒิสภามีความตระหนักและความห่วงใยพี ่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก  
การมีบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการมีวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่พร้อมจะเพิ่ม  
ขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการดูแลพี่น้องประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 

วันนี้ทางวุฒิสภาได้รับมอบรถกระบะพร้อมหลังคา จำนวน ๑ คัน จากบริษัท อุตสาหกรรม 
ท่อน้ำไทย จำกัด ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลแสดงความประสงค์ เพื่อส่งมอบต่อให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ในพื้นที่ตำบลทุ่งฝายแห่งนี้ เพื่อช่วยสนับสนุน อำนวยความสะดวก และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการดูแลรักษาพยาบาลพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙  
ในนามสมาชิกวุฒิสภา ขอขอบคุณและแสดงความชื่นชมต่อบริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด  
ที่ได้ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ 
ในการดูแลรักษาพี่น้องประชาชนตำบลทุ่งฝาย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



๙๙ 

 หลังจากนั้น พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ  
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และคณะสมาชิกวุฒิสภา ได้มอบรถยนต์ และวัสดุสิ่งของทางการแพทย์
แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก และได้พบปะประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อรับฟังและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ 

เวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา ฝายบ้านขวากใต้ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
พลเอกสิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที ่หนึ ่ง นายศุภชัย  สมเจริญ  

รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และคณะสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางไปพบปะประชาชน เยี ่ยมชม 
ฝายบ้านขวากใต้ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

การดำเนินการฝายชุมชนบ้านขวากใต้ ณ ลำน้ำขวาก บ้านขวากใต้  
ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ปรึกษาหารือกับกำนันและนายกเทศมนตรีตำบล

ท่าข้าม เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ร.อ. สวัสดิ์ นาคสุขมูล ได้เข้ามาร่วมรับฟังปัญหาและ  
ได้แนะนำ อาจารย์ เพทาย ประทุมทอง ให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ได้ข้อสรุปว่า  



๑๐๐ 

ถึงแม้น้ำในลำน้ำจะมีน้ำไม่มากนักแต่ก็มีน้ำไหลโดยตลอด ถึงจะไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร  
แต่ถ้าหากรู้จักกักเก็บน้ำไว้ ก็จะเป็นผลดีในช่วงฤดูแล้ง 

ทางอำเภอเวียงแก่นได้หารือภายในกับหน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่ทราบว่า จุดดำเนินการสร้าง
ฝายชุมชน อยู่ในพื้นที่ที ่ได้รับอนุมัติป่าชุมชนจากกรมป่าไม้ พื้นที่ดำเนินโครงการป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าแม่น้ำอิงฝั่งขวาและป่าแม่น้ำงาว รวมเนื้อที่ ๓,๔๐๓-๓-๘๐ ไร่ เพื่อเป็นการดูแลป่าอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน คณะกรรมการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนบ้านขวากใต้ จึงได้ดำเนินการขออนุญาตสร้างฝาย
ชุมชนในพื้นที ่ป่าชุมชนบ้านขวากใต้ ตามมาตรา ๒๖ (๕) และมาตร ๖๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ  
ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลท่าข้ามขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์  
ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 

การดำเนินการของอาจารย์ เพทาย ประทุมทอง 
๑. วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ อาจารย์เพทาย ประทุมทอง ได้เดินทางมาพบกับผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยให้ข้อคิดกับชุมชน ดังนี้ 
 - ชาวบ้านเป็นแกนหลักในการแก้ไขปัญหา 
   น้อมนำทฤษฎีการทำฝายหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรภูมิพล  

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ 
 - ทุกฝ่ายต้องช่วยกันบูรณาการ ให้เป็นต้นแบบของอำเภอเวียงแก่น 
๒. วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ อาจารย์เพทาย ประทุมทอง พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้าน 

ออกสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการสร้างฝาย 
  ๓. วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ อาจารย์เพทาย ประทุมทอง ร่วมประชาคมรับฟังความคิดเห็น
ของชาวบ้านขวากใต้ มติที่ประชุมเห็นชอบที่จะทำฝาย 
  ๔. วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เริ่มลงมือจัดทำฝายชุมชน โดยการปรับพื้นที่ จัดหาไม้ไผ่  
และจัดทำโครงสร้างฝาย 
  ๕. วันที ่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะวุฒิสภา นำโดย พลเอกสิงห์ศ ึก ส ิงห ์ไพร  
รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ พลเอกชยุติ สุวรรณมาศ และคณะวุฒิสภา  
ได้เดินทางมาตรวจดูพื้นที่หน้าฝายบ้านขวากใต้ ในการนี้พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ให้เรียก “ฝายชุมชน” เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องป่าไม ้
 

 การดำเนินการของส่วนราชการ/หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ และภาคส่วนต่าง ๆ  
 ๑. วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่นสนับสนุนงบประมาณ  
ในการจัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน ๗๗๘ ถุง เป็นเงิน จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท 



๑๐๑ 

 ๒. วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เริ่มเทปูนครั้งแรกจำนวน ๖๐๐ ถุง โดยอาจารย์ เพทาย  
ประทุมทอง ได้ควบคุมดูแลการดำเนินงานเทปูนร่วมกับบ้านขวากใต้ 
 ๓. วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อสมทบทุนในการสร้างฝาย
ชุมชนบ้านขวากใต้ โดย พระอาจารย์ครูบาเหนือชัย โฆสิโต วัดถ้ำอาชาทอง อำเอแม่จัน 
 ๔. วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ธนาคารออมสิน ภาค ๙ ส่งมอบปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
จำนวน ๑,๒๐๐ ถุง และร่วมสร้างฝายชุมชนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ 
 ๕. การสนับสนุนรถแบคโฮจากองค์การบริหารจังหวัดเชียงราย (วันที่ ๕ – ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๔, ๒๑ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
 ๖. การสนับสนุนรถแบคโฮจากนายประธาน รวมจติร จำนวน ๓ วัน (๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
 ๗. การสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเบี้ยเลี้ยงในการสร้างฝายชุมชน จากเทศบาล
ตำบลท่าข้าม 
 ๘. การสนับสนุนจากบริษัท TPI โพลีน จำกัด (มหาชน) ช่วยเหลือในการลดราคาปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ จากราคาถุงละ ๑๕๐ บาท เหลือถุงละ ๙๐ บาท 
  การดำเนินการของชุมชน 
  ๑. การใช้แรงงานซึ่งเกิดจากความสามัคคีของชาวบ้านขวากใต้เป็นหลัก และมีสภาเด็กและ
เยาวชนระดับจังหวัด/อำเภอร่วมด้วย 
  ๒. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ไม้ไผ่ และอื่น  ๆ  
  ๓. การสนับสนุนเงินจากกองทุนหมู่บ้าน, คลังหมู่บ้าน และการร่วมบริจาคจากทุกครัวเรือน
ของชุมชนบ้านขวากใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

เวลา ๑๔.๑๐ นาฬิกา ณ ฝายบ้านศรีบุญเรือง ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง  
จังหวัดเชียงราย 

พลเอกสิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที ่หนึ ่ง นายศุภชัย  สมเจริญ  
รองประธานวุฒิสภา คนที ่สอง และคณะสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางไปพบปะประชาชน เยี ่ยมชม 
ฝายบ้านศรีบุญเรือง ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ในโอกาสนี้ นายนคร ดวงสนิท 
ผู้ใหญ่บ้านบ้านศรีบุญเรือง ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวต้อนรับ  
พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างฝายบ้านศรีบุญเรือง สรุปได้ดังนี้ 

การดำเน ินการก่อสร ้างฝายบ้านศร ีบ ุญเร ือง ได ้เร ิ ่มดำเน ินการโดยนางอทิตาธร  
วันไชยธนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประสานให้อาจารย์เพทาย  ประทุมทอง  
มาช่วยเรื ่องน้ำ เพื่อต้องการให้กักเก็บน้ำไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อาจารย์เพทาย  ประทุมทอง  
จึงลงพื้นที่สำรวจซึ่งพบปัญหาขาดแคลนน้ำมาโดยตลอด ตำบลหนองป่าก่อนั้นมีบ้านศรีบุญเรืองที่มี  
ทางหน่วยงานราชการเคยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื ่องการขาดแคลนน้ำ โดยมีการสร้างอ่างเก็บน้ำ  
ขนาดเล็ก จำนวน ๓ อ่าง แต่ปรากฏว่าไม่มีน้ำในอ่างเก็บน้ำเลย และบางอ่างก็พังทลาย อาจารย์เพทาย  
ประทุมทอง จึงเข้าไปดำเนินการแก้ไขบริเวณอ่างแรก แต่ก็ประสบกับปัญหาเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ชาวบ้านจึงได้ขอยืมปูนจากวัดดอยอินทรีย์
และขอความอนุเคราะห์น้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ในการดำเนินการเทปูนบนภูเขา
บางส่วนก่อน เพื ่อต้องการน้ำไว้สำหรับก่อสร้างส่วนที่เหลือ จากนั ้นนายอำเภอดอยหลวงพยายาม 
จะหาแนวทางด้านข้อกฎหมายในการขอใช้พื้นที่จากป่าไม้ และมีการระดมทุนหางบประมาณซื้อปูน  
ใช้สำหรับก่อสร้างเพื่อกักเก็บน้ำให้ได้มากขึ้น ในภาพรวมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ได้ส่งเครื ่องจักรกลมาช่วยพร้อมสนับสนุนน้ำมันเชื ้อเพลิง เพื ่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้างฝาย  
ดังกล่าวด้วย ปัจจุบันฝายดังกล่าวอยู่ระหว่างการระดมทุนจัดซื้อปูนซีเมนต์เพื่อดำเนินการก่อสร้าง  
ให้แล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ 



๑๐๓ 

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลรอบเวียง  
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

พลเอกสิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที ่หนึ ่ง นายศุภชัย  สมเจริญ  
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และคณะสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางไปพบประผู้บริหารและบุคลากร
ทางการแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อรับฟัง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้ง
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โรคโควิด – ๑๙ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์  
คำหล้า นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดเชียงราย และนายแพทย์ไชยเวช  ธนไพศาล ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ให้การต้อนรับคณะ  

พร้อมทั ้งนำเสนอข้อมูลเกี ่ยวกับความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรังสีร ักษา  
โครงการอาคารจอดรถเอกชนลงทุน และการให้การดูแลรักษาโรคโควิด – ๑๙ ของโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ 

โอกาสนี้ พลเอกสิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย  สมเจริญ  

รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และคณะสมาชิกวุฒิสภา ได้มอบสิ่งของที่จำเป็น ทุนสนับสนุน จำนวน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท อุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาล

เชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการสาธารณสุข ตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจให้กับ

บุคลากรทางการแพทย์ในการผ่านพ้นช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

 

   

 

............................................. 

 

 



๖ 



รายงานการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
และการให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์อุทกภัย ในภาคต่าง  ๆ  

(ระหว่างเดอืน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๔) 
 

ภาคเหนือตอนบน -  Senate Care “สว.เหนือบน ฮ่วมใจ๋ สู้ภัยโควิด” 

ภาคเหนือตอนล่าง -  กิจกรรม “การให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และ
ประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ และอุทกภัย”  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน -  กิจกรรม “การให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และ
ประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙”  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง -  วุฒิสภาห่วงใย ร่วมสู้ภัยโควิด-๑๙ 

ภาคกลาง -  กิจกรรม “การให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และ
ประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙”  

ภาคตะวันออก -  “กิจกรรมบริจาควัสดุอุปกรณ์ให้แก่โรงพยาบาลสนาม 
ในพื้นที่จังหวัด 

 -  สรุปรายงานการประชุม (ออนไลน์) ร่วมกับส่วนราชการ 
ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก  

ภาคใต้ -  กิจกรรม “การช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ระลอก ๓ ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้”  

 
 
 
 
 
 
 



 
 



๑๐๗ 

รายงานการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์อุทกภัย  

ในภาคต่าง ๆ  (ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๔) 
 

ภาคเหนือตอนบน 
Senate Care 

“สว.เหนือบน ฮ่วมใจ๋ สู้ภัยโควิด” 
---------------------------------- 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ได้กลับมาแพร่ระบาด 
อย่างกว้างขวางเป็นระลอกที่สาม มีตัวเลขของผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวลา
อันรวดเร ็วในช่วงเด ือนเมษายน ๒๕๖๔ และลุกลามเข้าไปในเร ือนจำกลางจังหวัดเช ียงใหม่ 
คณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื ้นที ่จ ังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ไม่นิ ่งนอนใจ  
เร่งส่งกำลังใจและความห่วงใยไปช่วยเหลือชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยการจัดส่งอุปกรณ์  
ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนามทั้ง ๓ แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมอบเงินให้แก่
โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อสนับสนุนในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ดังนี้ 
 - วันที ่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานกรรมการ คนที ่สอง  
พร้อมด้วย ร้อยตรี วงษ์สยาม เพ็งพานิชภักดิ์ มอบความช่วยเหลือเบื้องต้นประกอบด้วย เครื่องวัด  
ความดันไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
ให้กับโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งได้ไปสำรวจความต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติม
เบื้องต้นจากบุคลากรทางการแพทย์ ภายในโรงพยาบาลสนามในแต่ละแห่ง 
 - วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานกรรมการ คนที่สอง ลงพื้นที่
เพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนามในจังหวัดเชียงใหม่ตามความจำเป็น 
ของโรงพยาบาลสนามแต่ละแห่ง โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็น  
ผู้รับมอบ ดังนี้ 
  ๑. โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วุฒิสภามอบเกจ์ออกซิเจนแบบติดแท๊ง จำนวน  
๓๕ เครื่อง 
  ๒. โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ วุฒิสภามอบถุงมือไนโตร 
จำนวน ๑๒๐ กล่อง  
  ๓. โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิสภามอบอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ และ
ชุด PPE 



๑๐๘ 

   - วันที ่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มอบเงินให้แก่โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน  
๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนในการรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในการปรับปรุง 
หอผู้ป่วยโควิด-๑๙ การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วย 

 

 
 

  
 

      



๑๐๙ 

นอกจากนั้น คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 
(ตอนบน) ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จากทั้ง ๘ จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน โดยการประชุมออนไลน์กับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข้อคิดเห็น รวมทั้งประสานการช่วยเหลือที่เร่งด่วนต่าง ๆ เช่น การให้ข้อเสนอแนะและประสานงาน 
กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบาลได้สั่งการให้กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ ส่งหน่วย
เฉพาะกิจเข้าไปช่วยควบคุมการระบาด ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ การให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียม
ความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไปยังปลัดกระทรวง
มหาดไทยเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่จังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น  

ทั ้งน ี ้  ส ืบเน ื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ซึ ่งได้แพร่ระบาดไปในเรือนจำกลางเชียงใหม่ ซึ ่งจากการประสานงานและให้ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ไปยังรัฐบาล 
โดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั ้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ ่งกองทัพ  
ภาคที่ ๓ ได้จัดชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนามในเรือนจำกลางเชียงใหม่ และดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ต้องขังจนสามารถผ่านพ้น
สถานการณ์วิกฤติไปได้เป็นอย่างดี  
 

 
 
 
 

  
 

 

 



๑๑๐ 

 
 
 
 

    
 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เห็นว่า 
จากการบูรณาการในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวข้างต้น ควรมีการถอดบทเรียนการรักษาผู ้ต้องขัง  
ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวอย่างและถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการรับมือการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย คณะกรรมการฯ จึงได้เชิญรองเจ้ากรมแพทย์
ทหารบก รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พลเอก วุฒิไชย อิศระ) 
คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รศ.ดร.ภก. สุพัฒน์ จิระนุสรณ์กุล) และ ศ.ดร.นพ.
สมศักดิ์ วรคามิน ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิอโรคยาด้วยสมุนไพร ร่วมให้ข้อมูลเพื่อถอดบทเรียนเกี่ยวกับ
การรักษาผู้ป่วยโดยการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่มีอาการไม่รุนแรงได้ผลอย่างดี และ
ศึกษาจากเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสกัดออกมาเป็นการเรียบเรียงอย่างย่อเพื่อประโยชน์
ของการพัฒนาวิชาการต่อยอดความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมต่อไป โดยได้นำเสนอไป
ยังนายกรัฐมนตรีและส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 



๑๑๑ 

การใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในเรือนจำกลาง จังหวัดเชียงใหม่* 
----------------------------- 

ในช่วงการระบาดของโควิด-๑๙ ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ ที่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 
จนกระทั่งสงบลงเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ มีข่าวการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาผู้ติดเชื้อโควิด  
ที่มีอาการไม่รุนแรงอย่างได้ผลดี 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)  
ซึ่งมีส่วนประสานงานและสนับสนุนการควบคุมโรคครั้งนี้ เห็นว่าเป็นบทเรียนที่น่าสนใจและมีคุณค่ามาก 
จึงได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลและศึกษาจากเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สกัดออกมาเป็นบท
เรียนรู้อย่างย่อ เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาวิชาการต่อยอดความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและ
สังคมต่อไป 

 
การระบาดของโควิด-๑๙ ในเรือนจำกลางเชียงใหม่  
เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ต้องขังรวมทั้งสิ้น ๖,๙๕๐ คน เกิดการระบาดของโควิด-๑๙  

เมื่อต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (๘ เมษายน ๒๕๖๔) โดยติดมาจากผู้ต้องขังใหม่ และแพร่กระจายมากขึ้น
ตามลำดับ แม้ว่าเรือนจำได้จัดระบบรับมืออย่างเต็มที่แล้วก็ตาม มีการแยกแดนกักตัวผู้ติดเชื้อที่มีอาการ
แตกต่างกันออกจากผู้ต้องขังทั่วไปตามหลัก Bubble and seal เพื่อลดความรุนแรงของผู้ป่วย ป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิต ป้องกันการแพร่ระบาดวงกว้างและควบคุมการระบาดให้สงบ  

จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ มีผู้ต้องขังติดเชื้อรวม ๓,๙๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕ 
เสียชีวิต ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด 

ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาล
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 
(ตอนบน) ได้สั่งการให้กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ ส่งหน่วยเฉพาะกิจเข้าไปช่วยควบคุมการระบาด
ของโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่  

กองทัพภาคที ่ ๓ ได้ส่งรองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก รักษาการผู ้อำนวยการโรงพยาบาล  
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พล.ต.วุฒิไชย อิศระ) นำทีมจำนวน ๑๘ นาย ไปร่วมปฏิบัติการ 
ที่เรือนจำกลางเชียงใหม่  ในช่วงระหว่างวันที่ ๓-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จนสถานการณ์การระบาดสงบ
ลง  

ทีมงานจากกองทัพบกได้ร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายสาธารณสุข และฝ่ายอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยได้ทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางระหว่างกลไกสาธารณสุขระดับปฏิบัติกับกลไกระดับสูงและเชื่อมประสาน
กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ปรับกลยุทธ์การรับมือกับการระบาดจากการตั้งรับเป็นเชิงรุก เน้นแยกผู้ต้องขัง  

 
*ถอดบทเรียนโดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) กันยายน 

๒๕๖๔ 



๑๑๒ 

ที่ติดเชื้อออกจากผู้ต้องขังทั่วไป แยกผู้ติดเชื้อที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและที่มีอาการหนักออกจากผู้ติดเชื้อ 
ที่มีอาการน้อยมีการตั้ง Mini ICU ขึ้นมาดูแลผู้ป่วยอาการรุนแรงที่เกินขีดความสามารถในการรักษาก็ส่ง
ต่อไปยังโรงพยาบาลภายนอก 

สำหรับผู้ติดเชื้อที่เป็นกลุ่มเปราะบางและผู้ติดเชื้อที่มีอาการปอดบวมร่วมด้วย ก็ให้มีการรักษา
ด้วยยาฟาวิพิราเวียร์ต่อเนื่อง ๕ วัน  

ผู้ติดเชื ้อที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย (สีเขียว) ก็ให้ฟ้าทะลายโจรต่อเนื่อง ๕ วัน ทุกคน  
(ฟ้าทะลายโจรจากกรมควบคุมโรค เพื่อให้ได้สาร Andrographolide ๑๘๐ มิลลิกรัมต่อวัน) พบว่า 
ผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อยหายป่วยได้ดี มีที่เปลี่ยนแปลงมีอาการมากขึ้นเป็นส่วนน้อย  

เนื่องจากในช่วงปฏิบัติการข้างต้นเหมือนกับอยู่ในสภาวะสงครามที่ต้องหาทางเอาชนะข้าศึก  
ให้ได้ ด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์เท่าที่มีและพอหาได้ การจ่ายยาฟ้าทะลายโจรให้ผู้ต้องขังที่ติดเชื้อแล้ว  
ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย คาดว่ายาฟ้าทะลายโจรพอช่วยให้ ผ ู ้ป ่วยไม่พัฒนาอาการมากขึ้น  
แต่ไม่สามารถออกแบบทำการศึกษาวิจัยทางวิชาการได้ในขณะนั้น  

รศ.ดร.ภก สุพัฒน์ จิระนุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่า 
ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับฟ้าทะลายโจร “จากการทดลองพบว่า สารสกัดจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์  
ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้ในช่วงต้น แต่ไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์จาก 
การติดเชื้อ”  

จนถึงปัจจุบัน ผลการวิจัยของคลินิกการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยโควิด -๑๙  
ยังไม่เป็นที่ยืนยัน แต่เชื่อว่ามีแนวโน้มใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในการติดเชื้อระยะต้นได้ ซึ่งยังต้องอาศัย
การวิจัยที่มีขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยาฟ้าทะลายโจรได้ถูกกำหนดให้เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ  
ด้านสมุนไพรแล้ว โดยจำแนกออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร ๒) ยาจาก 
ผงฟ้าทะลายโจร  

 
ขยายผลถึงแม่ริม เชียงใหม ่
ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มีการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในพื้นที่ตำบลโป่งแยง อำเภอ 

แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านกองแหะ และกระจายสู่ชุมชน มีผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 
๑๓๗ คน ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยเชื้อลงปอด ๒ ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต  

ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสาธารณสุข และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว จัดระบบป้องกัน ค้นหาเชิงรุก แยกกัก และการดูแลรักษาเป็นอย่างดี 
เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีประสบการณ์อันเป็นบทเรียนมาก่อนแล้ว  



๑๑๓ 

ในการควบคุมโรคครั้งนี้ มีการจ่ายยาฟ้าทะลายโจรให้กับผู้ป่วยอาการไม่หนักตามคำสั่งแพทย์
และนายอำเภอแม่ริม (นายภัควัติ ขันธหิรัญ) ได้ให้แจกยาฟ้าทะลายโจรชนิดผงหยาบให้กับครอบครัว  
ผู้ติดเชื้อและผู้มีความเสี่ยงน้อยด้วย 

หลังจากการควบคุมโรคเป็นที ่ เร ียบร้อย นายอำเภอแม่ริ มได้จ ัดทำโครงการส่งเสริม 
ให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกฟ้าทะลายโจรทุกหลังคาเรือน โดยมุ่งเป้าหมายให้ประชาชนมีฟ้าทะลายโจร  
เป็นยาสมุนไพรประจำบ้านต่อไปด้วย  

 
ฟ้าทะลายโจร ดันสมุนไพรไทยเป็นกระแสสูง 
จากกรณีที่มีการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย              

และคาดว่าทำให้ผู้ป่วยลดการพัฒนาไปเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้ จึงมีการใช้กันอย่างกว้างขวาง  
ซึ่งเป็นไปตามที่ทางราชการสนับสนุนให้ใช้ กลายเป็นกระแสนิยมสมุนไพรไทยที่สูงมาก อย่างที่ไม่เคยมี
มาก่อน  

 
สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะ 
๑. กรณีศึกษาการใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ถือได้ว่า 

เป็นบทเรียนเล็ก ๆ ชุดหนึ่งที่มีคุณประโยชน์ ควรมีการศึกษาวิจัยทางวิชาการต่อยอดให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
๒. ในยามที่สถานการณ์โควิด-๑๙ ระบาดอย่างกว้างขวางทั่วโลก และประเทศไทยก็เผชิญการ

ระบาดที่ถือว่ายังหนักหน่วงไปอีกเป็นเวลานาน การส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ยาฟ้าทะลายโจรซึ่งเป็น
สมุนไพรไทยชนิดหนึ่งจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องและเหมาะสม แต่ทางราชการและฝ่ายสาธารณสุขจำเป็นต้อง
สื่อสารให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและใช้อย่างเหมาะสมอีกทั้ งไม่หวังผลเกินความ
เป็นจริง เพราะในอีกด้านหนึ่งหากใช้ไม่ถูกต้องก็เกิดผลเสียและเป็นอันตรายได้ด้วย  

๓. สมุนไพรไทยที่มีคุณประโยชน์สูงยังมีอีกมาก รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควร  
ถือโอกาสยกระดับคุณค่าสมุนไพรไทย ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบและ
จริงจัง ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และวิชาการ เพื่อเข้ามาทำงานร่วมกัน ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ลดทอนระเบียบต่าง  ๆ  
ที่ไม่เอื้อ โดยรัฐบาลควรถือเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่สำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ต่อไป  

 
---------------------------------- 

 
 
 
 



๑๑๔ 

ภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
กิจกรรม “การให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และอุทกภัย” 
ระหว่างเดอืน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๔ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และประชาชนได้รับ
ผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ๙ 
จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี 
และ อุตรดิตถ์  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
ได้มีการประสานการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสิ่งของจำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่และ
บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) และพื้นที่จังหวัดที่สมาชิก
วุฒิสภาอาศัย ซึ่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนโดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวของสมาชิกวุฒิสภา  

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ประมวลภาพกิจกรรมทั้งสองส่วน คือ ภาพข่าวและกิจกรรมการลงพื้นที่
ช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และภาพข่าว
และกิจกรรมการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์การอุทกภัย ของคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๔  

วันจันทร์ที ่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ว่าที ่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา 
กรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ร่วมประชุมสัญจร
หมู่บ้านร่วมกับกำนัน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เกี่ยวกับการรับมือ
สถานการณ์โควิด-๑๙ และได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๑ ,๐๐๐ ชิ ้น ให้กับกำนันผู ้ใหญ่บ้าน  
ทั้ง ๒๘ หมู่บ้าน เพื่อนำไปมอบให้กับลูกบ้านต่อไป 

    

 



๑๑๕ 

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น ณ อำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายเฉลียว 
เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา กรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 
(ตอนล่าง)  เปิดเผยว่าเนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ยังอยู่ในระดับที่ต้อง
ดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกด้านโดยเฉพาะในบางพื้นที่อาจมีการจำกัดการเดินทางและต้องอยู่ในชุมชน  
ไม่สะดวกต่อการ ดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งบางรายอาจขาดรายได้ ทำให้มีปัญหาในการซื้อสิ่งของที่จำเป็น
ด้านอาหาร การกิน โดยเฉพาะ เครื่องบริโภคที่สำคัญคือ “ข้าวสาร” จึงร่วมกับคณะทำงานประกอบด้วย
นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ตลอดจนผู้ช่วย
สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกันบริจาคข้าวสาร ๑๐ ตัน มูลค่า ๑๘๐ ,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
จำนวน ๒,๐๐๐ ถุง ๆ ละ ๕ กก.ภายใต้”โครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-๑๙″  
ผ่านสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อนำไปมอบต่อให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ที่มีความเดือดร้อนเพราะปัจจุบัน
ในบางชุมชนได้มีการเปิดโรงครัว ให้บริการประชาชนอยู่แล้วการบริจาคข้าวสารจะสามารถบรรเทา  
ความเดือดร้อนและจะช่วยเหลือได้อย่างดียิ่ง เพราะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพ ทั้งยังสามารถแจกจ่าย
แก่ประชาชนทั่วไปด้วยนายเฉลียว กล่าวต่อไปว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่การระบาดของ COVID-19  
ระยะที่ ๑ ถึงระยะที่ ๒ คณะทำงานได้มีการให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนรวมทั้ง เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรทางการแพทย์และ อสม.ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและประชาชนจังหวัดอื่นมาโดยตลอด  
ทั้งการบริจาค เจลล้างมือหน้ากากอนามัย ตลอดจนเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น มาอย่างต่อเนื่อง  
และในครั้งนี้ซึ ่งเป็นการระบาดในระยะที่ ๓ นอกจากการบริจาคข้าวสารครั้งนี ้แล้ว หากมีสิ่งอื่นใด  
ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยจาก COVID-19 เพิ่มเติมทางคณะทำงาน ก็พร้อมที่
จะให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป 

  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที ่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย  
พลอากาศเอก อดิศักดิ ์ กลั ่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที ่หนึ ่ง พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา 
ประกอบด้วย พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์ พลเอก โปฎก บุนนาค พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ นายเฉลียว 
เกาะแก้ว และนายจัตุรงค์ เสริมสุข ลงพื ้นที ่ให้กำลังใจและสอบถามสถานการณ์การแพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พร้อมมอบพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๖ ตัว และชุด PPE  
พร้อมสิ่งของจำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ  



๑๑๖ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายจุมพฏ  
วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การ
ต้อนรับพร้อมรับมอบอุปกรณ์และสิ่งของ  

พร้อมกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดตาก นายทรงเดช เสมอคำ และ  
ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และมอบพัดลม
อุตสาหกรรม จำนวน ๖ ตัว และชุด PPE พร้อมสิ่งของจำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัด
ตาก โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้าน
มหาดไทยจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายวรานนท์ ยิ้มมงคล 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และผู้แทนหัวหน้า 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปแจกจ่ายให้โรงพยาบาลสนามต่อไป 

   
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที ่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย  
พลอากาศเอก อดิศักดิ ์ กลั ่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที ่หนึ ่ง พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา 
ประกอบด้วย พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์ พลเอก โปฎก บุนนาค พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ นายเฉลียว 
เกาะแก้ว และนายจัตุรงค์ เสริมสุข ลงพื้นที่ให้กำลังใจและสอบถามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พร้อมมอบพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๖ ตัว และชุด PPE พร้อมสิ่งของ
จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุทัยธานี และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรับมอบอุปกรณ์และสิ่งของ 
ดังกล่าว 

   



๑๑๗ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป 
จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์
เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดย นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา 
กรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)  และนายอภิชาติ 
โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้แทนคณะกรรมการฯ ในการมอบข้าวสาร จำนวน ๖๐๐ ถุง ให้กับ 
บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการให้
ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่ต่าง ๆ  ตามโครงการเนชั่นปันน้ำใจ โดยมี นายฉาย บุนนาค 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ และกล่าวขอบคุณ
สมาชิกวุฒิสภาสำหรับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในครั้งนี้ 

ทั้งนี้ การประสานความร่วมมือระหว่างวุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม  
อันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา และบริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย 
กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการจัดกิจกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสังคมไทย 
จะผ่านพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ 

 
วันศุกร์ที ่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ 

คณะกรรมการโครงการ สว.พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย พลอากาศเอก  
อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์ พลเอก โปฎก บุนนาค 
นายเฉลียว เกาะแก้ว และนายจัตุรงค์ เสริมสุข ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุน  
บุคลากรทางการแพทย์ในภารกิจโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในการรักษาช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมอบพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๖ ตัว และชุด PPE พร้อมสิ่งของ
จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์ นายชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายนิติ เหตุนุรักษ์ 



๑๑๘ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับพร้อม
รับมอบอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปแจกจ่ายให้โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่อไป   

 
วันศุกร์ที ่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย พลเอก 
สำเริง ศิวาดำรงค์ นายทรงเดช เสมอคำ นายเฉลียว เกาะแก้ว และนายจัตุรงค์ เสริมสุข ลงพื้นที่มอบ
อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในภารกิจโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก ในการรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมอบพัดลมอุตสาหกรรม 
จำนวน ๖ ตัว และชุด PPE พร้อมสิ่งของจำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมี 
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู ้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู ้อำนวยการ
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกและผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับพร้อมรับ
มอบอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปแจกจ่ายให้โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่อไป 

 
วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายเฉลียว เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา 

กรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) พร้อมด้วย
คณะทำงาน ได้มอบอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมอบอาหารปรุงสุก เครื่องดื่มจำนวน ๔๐๐ ชุด 
ให้แก่โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู ้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์  
ให้การต้อนรับ 



๑๑๙ 

 
     

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  
ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา กรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ จนท.ป ฏิบัติหน้าที่ก่อสร้าง  
ต่อเติมห้องน้ำใหม่ ณ ศูนย์พักคอย(หอประชุมหลังเก่า) ที่ ว่าการอำเภอคลองลาน พร้อมมอบเงิน
ช่วยเหลือในการซื้อพัดลมจำนวน ๕๐ ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐ ,๐๐๐ บาท โดยมีนางสาวศุภาภรณ์ นุชนุ่ม 
ปลัดอาวุโสอำเภอคลองลาน นายสุทธิพงศ์ หนูเนตร ปลัดอำเภอคลองลาน นายศรัณยพงษ์ วงษ์นาคพงษ์ 
กำนันตำบลคลองน้ำไหล ให้การต้อนรับ 

 
 

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ โรงพยาบาลอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา กรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ภาคเหนือ (ตอนล่าง)  และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมมอบเงิน เจลล้างมือและ
หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่การดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนาม
ที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งขณะนี้มีจำนวนผู้รับการรักษา จำนวน ๔๙ ราย 
เสียชีวิต จำนวน ๑ ราย ทั้งนี้มีนายอำเภอสามง่าม และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามง่าม คณะแพทย์
พยาบาล กล่าวรายงานสถานการณ์ 

 



๑๒๐ 

 
 

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายเฉลียว เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา กรรมการ
ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื ้นที ่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) พร้อมผู ้เชี ่ยวชาญ 
ผู้ชำนาญการและผู้ช่วยฯ ตลอดจนคณะทำงาน ร่วมมอบข้าวกล่อง จำนวน ๕๐๐ ชุด เฉาก๊วยชากังราว 
จำนวน ๕๐๐ ถุง น้ำดื่ม จำนวน ๒๐๐ แพ็ค และชุด PPE จำนวน ๑๒๐ ชุด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ 
ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา กรรมการ
ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ช่วยเหลือประชาชนด้วย
การแจกข้าวกล่อง 

 



๑๒๑ 

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา กรรมการ
ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)  มอบหมายให้ผู ้แทน
เดินทางไปส่งมอบแอลกอฮอล์ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๘๐ ลิตร ให้กับโรงเรียนอนุบาลคลองลาน เพื่อมอบ
ให้กับครอบครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่เฝ้าระวังตามมาตรการควบคมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 
 

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ จังหวัด
สมุทรปราการ  นายจัตุรงค์ เสริมสุข สมาชิกวุฒิสภา กรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) พร้อมด้วย ดร.สังวาลย์ เกตุงาม นายกสมาคมนักข่าวฯ นายสมศักดิ์ 
ยศพยุงศักดิ์ ตัวแทน ปรม.พระปกเกล้า และหลักสูตร SML ๒ และนายประยุทธ์ ดำรงค์สุทธิพงศ์  
ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา มอบน้ำดื่ม จำนวน ๑๐๐ โหล และอาหาร
กลางวัน จำนวนวันละ ๑๐๐-๒๐๐ กล่องต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและเป็นกำลังใจแก่
บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งทุ่มเทสรรพกำลังฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนและดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 
 



๑๒๒ 

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  สว.ลงพื้นที่มอบอาหารและชุด PPE ให้โรงพยาบาลสนาม  
ณ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ ๒ จังหวัดอุตรดิตถ์  

นายพีระศักดิ ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ที ่ปรึกษากรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภา  
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) มอบอาหารและชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 
ณ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ ๒ ที่ตั้งอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตบึงกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 

 
 

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี นายจัตุรงค์ เสริมสุข 
สมาชิกวุฒิสภา กรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
และ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ที่ปรึกษา รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธร  
ภาค ๑ (บชภ.๑) ในพิธีปล่อยขบวนรถสถานีตำรวจในสังกัด บชภ.๑ รับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -๑๙ และ 
มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อให้ข้าราชการตำรวจนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อทั่วไป ประกอบด้วย  
ถังออกซิเจนพร้อมชุดประจำเครื่อง เครื่องวัดออกซิเจนผ่านปลายนิ้ว ยาฟ้าทะลายโจร ข้าวสาร และ
อาหารแห้ง 

    
 



๑๒๓ 

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สว. ร่วมจัดกิจกรรม "มอบถุงยิ ้ม บรรเทาทุกข์ คืนความสุข  
สู่ ชุมชน" เพื่อช่วยเหลือประชาชน จ.สมุทรปราการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด -๑๙ ณ พื้นที่ตำบล 
บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นายจัตุรงค์ เสริมสุข สมาชิกวุฒิสภา กรรมการ  
ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ร่วมกับ คุณสมศักดิ์ ยศพยุง
ศักดิ์ ตัวแทนนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปรม.๑๙ และหลักสูตรการบริหารความมั่นคง
สำหรับผู ้บริหารระดับสูง (ส.วปอ.) SML ดร.สังวาลย์ เกตุงาม นายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์  
ส่วนภูมิภาค (สมุทรปราการ) และเพื่อนสมุทรปราการ ร่วมจัดกิจกรรม "มอบถุงยิ ้ม บรรเทาทุกข์  
คืนความสุข สู่ชุมชน" โดยการจัดอาหารกล่อง และกล่องยังชีพ ประกอบด้วย อาหารกระป๋อง หน้ากาก
อนามัย ข้าวสาร อาหารแห้ง เจลแอลกอฮอล์ ไข่ไก่ มอบแก่ผู้เดือดร้อนเนื่องจากขาดรายได้หรือเจ็บป่วย
ในช่วงโควิด-๑๙ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง คนตกงาน คนเร่ขายของ เร่ขายล็อตเตอรี่ จำนวน ๖๕๐ ชุด 
โดยมีอาสาสมัครและฝ่ายปกครองตำบลบางพลีใหญ่ สมุทรปราการ ร่วมช่วยเหลือคัดกรองและอำนวย
ความสะดวก 

 
นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ กรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้ นที่จังหวัด

ภาคเหนือ (ตอนล่าง)  มอบเสื้อสีเหลือง ๑๐๐ ตัว มูลค่า ๑๘.๐๐๐ บาท ด้วยเงินส่วนตัวให้ตำรวจสถานี
ตำรวจภูธรโพทะเล จังหวัดพิจิตรไว้ใส่ทำกิจกรรมอาสา โดยมี พ.ต.อ.วิสุทธิ์ คล้ายแสง ผกก.โพทะเล 
พิจิตรเป็นผู้รับมอบ 

 



๑๒๔ 

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔  ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี กรรมการในโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทำบุญถวายหน้ากากอนามัย ๕๐๐ ชิ้น และ
แอลกอฮอล์ ๑๐ ลิตร แด่พระสงฆ ์

  

 
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี กรรมการในโครงการสมาชิก

วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ให้การสนับสนุนเตียงกระดาษ จำนวน ๑๐๐ ชุด 
เพื่อใช้ในศูนย์พักคอยในตำบลคลองน้ำไหล และอำเภอคลอง  

 
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สว. มอบเครื่องจ่ายอากาศปริมาณสูง (High Flow Oxygen) ให้แก่

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙  ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ 
นายอุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา ได้มอบเครื่องจ่ายอากาศปริมาณสูง (High Flow Oxygen) 
มูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับบริการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ ระยะวิกฤติ โดยมี พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์ 
สมาชิกวุฒิสภา กรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
พร้อมด้วย นพ.อายุส ภมะราภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และผู้บริหารโรงพยาบาล เป็นผู้รับ
มอบ จากนั ้น เวลา ๑๓:๓๐ นาฬิกา ได้เดินทางไปมอบเครื ่องจ่ายอากาศปริมาณสูง (High Flow 



๑๒๕ 

Oxygen) มูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ ๓๕ ในฐานะที่
เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อใช้สำหรับบริการผู้ป่วยโควิด-๑๙ โดยมี พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เป็นผู้แทนรับมอบ โอกาสนี้ พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์ สมาชิกวุฒิสภา  
ได้ร่วมบริจาคเครื ่องทำน้ำนาโนบับเบิ ้ลไฮโดรออกซิเจน มูลค่า ๓๐ ,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาล 
ค่ายพิชัยดาบหัก 

 
 

วันที ่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ว. ร ่วมพิธ ีเปิดโครงการหมู ่บ ้านสีฟ ้า ปลอด COVID-19  
ณ หอประชุมอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  นายธานี สุโชดายน และ ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  
เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา กรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านสีฟ้ า  
ปลอด COVID-19 และพิธีรับมอบธง ณ หอประชุมอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง
ต่อเนื ่อง อำเภอคลองลาน จึงได้ดำเนินการตามมาตรการเพื ่อรองรับสถานการณ์ โดยเริ ่มตั ้งแต่
กระบวนการคัดกรอง การตรวจหาผู้ป่วย และการส่งสู่กระบวนการรักษาทั้งส่วนพักคอย ระบบดูแล
ตนเองที่บ้าน (Home Isolation – HI) หรือระดับชุมชน (Community Isolation – CI) กระบวนการ
แยกผู้ที่ป่วยออกจากผู้ที่ไม่ป่วยได้เร็วขึ้น ลดจำนวนผู้ป่วย ผู้รอเตียงที่บ้าน รวมทั้งมีการจัดตั้งโรงพยาบาล
สนามอำเภอ เพื่อให้ทีมแพทย์และพยาบาลที่มีอยู่สามารถดูแลได้เพิ่มเติม ขณะเดียวกันอำเภอคลองลาน 
ได ้ดำเน ินการ “โครงการหม ู ่บ ้ านส ีฟ ้ าปลอด COVID-19” เพ ื ่ อ เสร ิมสร ้ าง ให ้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของ covid - ๑๙ โดยอำเภอคลองลาน  
ได้คัดเลือกหมู่บ้านภายใต้กฎเกณฑ์และมาตรการหลัก ประกอบด้วย ในหมู่บ้านไม่มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 
ถ้าเคยมี ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ต้องรักษาหายแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ D M T T A ของกระทรวง
สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด และต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ในหมู่บ้านอย่างยั่งยืน อำเภอคลองลาน 
แบ่งเขตการปกครอง เป็น ๔ ตำบล ๖๙ หมู่บ้าน มีหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด -๑๙ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม 
๒๕๖๔ จำนวน ๖๓ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓ ซึ่งจะได้มอบธงฟ้าให้แก่หมู่บ้านสีฟ้าปลอด COVID-19 
เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเข้มแข็งของหมู่บ้าน 



๑๒๖ 

 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔  ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี (สมาชิกวุฒิสภา) กรรมการ

ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) พร้อมด้วยคณะ ผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้ชำนาญการ ตลอดจนผู้ช่วยดำเนินงาน ได้เดินทางมาที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางรั กน้อย 
เพื่อมอบ ชุด ppe จำนวน ๓๐ ชุด แอลกอฮอล์ ปริมาณ ๓๕๐ ml จำนวน ๒๔ แกลลอน และหน้ากาก
อนามัยจำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลบางรักน้อยจังหวัดนนทบุรี โดยมอบผ่าน ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย 
เพื่อนำไปมอบและแจกจ่ายให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไป 

 
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา กรรมการในโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) มอบหมายให้คณะทำงานลงพื้นที่  
บ้านปางสังกะสี บ้านผาผึ้ง และบ้านหนองปลาไหล รวม ๑๑๖๙ ครัวเรือน ประชาชนรวม ๔๓๕๖ คน  
ไม่มีไฟฟ้าใช้ เพื่อหาทางช่วยเหลือประชาชนให้มีไฟฟ้าใช้ต่อไป 

 



๑๒๗ 

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายทรงเดช เสมอคำ และนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ  สมาชิกวุฒิสภา
และคณะ ลงพื้นที่ปักเสาต้นแรก ตำบลสูงเม่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

   
 

วันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔  ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร อ.โพทะเล จ.พิจิตร คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)  นำโดย พลเอก สิงห์ศึก  
สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ประธานกรรมการโครงการฯ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่
รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนภาคประชาชน จำนวน 
๕๐ คน โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และคณะให้การต้อนรับและ  
ร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ เช่น ปัญหาเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง
ของลุ่มน้ำพิจิตร การจัดการลุ่มน้ำของจังหวัดพิจิตร เป็นต้น หลังจากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้มอบ  
ถุงยังชีพให้ตัวแทนประชาชน   

  
วันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที ่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย  
นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ และคณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางไปรับฟังและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร พร้อมทั้งติดตามสอบถามและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเรื่องแผนแม่บทเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด และการใช้งบประมาณในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องโควิด-๑๙ กับสาธารณสุขจังหวัด อบจ. ศึกษาธิการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด จำนวน ๓๐ คน 
และเข้าเย่ียมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามบางมูลนาก อ.บางมูลนาก  



๑๒๘ 

  
 

วันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔  ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบึงสรรพงายและป่าดงกุรัง 
อ.โพทะเล จ.พิจิตร  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 
(ตอนล่าง)  นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ประธานกรรมการโครงการฯ 
พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและการบริหารจัดการ
น้ำบริเวณบึงสรรพงาย ติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการที่ดินทำกินในพื้นที่บริเวณป่าดงกุรัง และ
มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน จำนวน ๕๐ คน หลังจากนั้นเดินทางไปติดตามการบริหารจัดการเรื่องน้ำ
บริเวณบึงสีไฟ และการปรับภูมิทัศน์ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในจังหวัดพิจิตร โดยมีนายรังสรรค์  
ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบรรยายสรุปประเด็นที่มา  
ที่ไปและความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งทั้ง ๒ จุด นั้น คณะสมาชิกได้รับข้อเสนอแนะจากส่วนราชการ
และประชาชน ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำเรื่องที่ได้รับเข้าสู่กระบวนการและช่องทางตามหน้าที่และ
อำนาจของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

  
 

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดีสมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย  
ดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา ดร. เอกชัย แตงอ่อน ผู้ชำนาญการ
ประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางต่อไปที่จังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานเพื่อมอบสิ่งของให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลคลองลานและตรวจเยี ่ยมจุดพักคอยตำบลคลองน้ ำไหลและ
โรงพยาบาลสนามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรตลอดจนตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  
ที่ว่าการอำเภอคลองลาน 



๑๒๙ 

- ถุงยังชีพจำนวน ๑๓๐ ถุง   - หน้ากากอนามัยจำนวน ๓๐๐๐ ชิ้น 
- เตียงกระดาษจำนวน ๑๐๐ เตียง  - ข้าวกล่องจำนวน ๔๐๐ กล่อง 
- แอลกอฮอล์แบบพกพาจำนวน ๑๐๐๐ ชิ้น - น้ำดื่มจำนวน ๑๐๐ โหล 

 

  

  
 

วุฒิสภา จัดโครงการ "Senate Food จิตอาสาวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัยโควิด-๑๙" 
เพื่อมอบอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 

    

-------------------------------------- 

  

  

 
 
 
 



๑๓๐ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
กิจกรรม “การให้ความช่วยเหลือบุคลากรแพทย์และประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙” ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
 
นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำสิ่งของสำหรับอุปโภค บริโภคมอบให้กับ  
พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) อย่างต่อเนื่องระหว่างเดือน เมษายน – 
กันยายน ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 

สว. ร่วมสู้ภัยโควิด – ๑๙ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื ้นที ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ตอนบน) มอบเงิน จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน
บุคลากรณ์ทางการแพทย์และมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชน จำนวน ๓๐ ชุด 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

สว. ร่วมสู้ภัยโควิด – ๑๙ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื ้นที ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ตอนบน) มอบเงิน จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน
บุคลากรณ์ทางการแพทย์และมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชน จำนวน ๓๐ ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๓๒ 

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว มอบเงินและสิ่งของให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และพี่น้อง
ประชาชนชาวจังหวัดนครพนม 

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิก
วุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ในนามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) และ มูลนิธิ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้มอบเงินและหน้ากาก
อนามัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชน ชาวจังหวัดนครพนม 
เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบด้วย 

๑. เงินสด จำนวน ๑๓๕,๐๐๐ บาท 
๒. หน้ากากอนามัย จำนวน ๗๕,๐๐๐ ชิ้น มูลค่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
รวมมูลค่ากว่า ๒๘๕,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พล.ต. สามารถ จินตสมิทธ์  

ผบ.มทบ.๒๑๐ พล.ร.ต. จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผบช.นรข. พล.ต.ต. ธนชาติ รอดคลองตัน ผบก.ภ.จว.
นครพนม นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม , นายจรูญ เหง่าลา  
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนเป็นผู้แทนรับมอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สว.ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนครพนม  
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ 

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ จังหวัดนครพนม พลตำรวจเอก อดุลย์  
แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ในนามโครงการสมาชิก



๑๓๓ 

วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) และมูลนิธิพลตำรวจเอก อดุลย์  
แสงสิงแก้ว ได้สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนครพนม วันละ ๑๐๐ กล่อง 
เป็นเวลา ๑ เดือน จำนวน ๒,๑๐๐ กล่อง รวมเป็นเงิน ๑๐๖,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยบาท) 
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
โดยมี นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการ คณะแพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลนครพนม 
เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อแจกจ่ายตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ว. อดุลย์ แสงสิงแก้ว ร่วมกับภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และ
สิ่งของที่จำเป็นให้กับ รพ.ตำรวจ เพื่อใช้รักษาโควิด-๑๙ 

วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 
สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา ในนามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพื ้นที ่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) และ มูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว  
ได้ร่วมกับ บริษัท คิงส์แพค อินดัสเตรียล จำกัด บริจาคอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ของไวรัส COVID-19  
ให้โรงพยาบาลตำรวจ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล สำหรับมอบให้แก่ข้าราชการ
เกษียณอายุราชการจำนวน ๒๐๐ ชุด ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุขยะ จำนวน ๕๔ ,๐๐๐ ใบ อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) จำนวน ๑๐ ชุด เครื่องฉีดพ่นป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน ๑ เครื่อง 
รวมมูลค่ากว่า ๒๘๔,๐๐๐ บาท โดยมีพลตำรวจตรี สรวุฒิ เหล่ารตันวรพงศ์ รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาล
ตำรวจ เป็นผู้แทนรับมอบณ มูลนิธิพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 



๑๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ร่วมกับภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทาง

การแพทย์ และสิ่งของที่จำเป็นให้กับ รพ.ตำรวจ เพื่อใช้รักษาโควิด-๑๙ 
วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว  

สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา ในนามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) และ มูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิง
แก้ว ได้ร่วมกับ บริษัท คิงส์แพค อินดัสเตรียล จำกัด บริจาคอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ของไวรัส COVID-
19 ให้โรงพยาบาลตำรวจ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล สำหรับมอบให้แก่
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ จำนวน ๒๐๐ ชุด ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุขยะ จำนวน ๕๔,๐๐๐ ใบ 
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) จำนวน ๑๐ ชุด เครื่องฉีดพ่นป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 
๑ เครื่อง รวมมูลค่ากว่า ๒๘๔,๐๐๐ บาท โดยมี พลตำรวจตรี สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงศ์ รองนายแพทย์ใหญ่ 
โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ มูลนิธิพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 

 
ส.ว. พบประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ส่งมอบโรงพยาบาลสนาม

มหาวิทยาลัยนครพนม แห่งที่ ๒ ให้กับจังหวัดนครพนม 
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา 

ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา ในนามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพื้นที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้ส่งมอบโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนครพนม แห่งที่ ๒   
ให้กับจังหวัดนครพนม โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายแพทย์มานพ 
ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์สมโภชน์ ธีระตระกูลสุข ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ประสานตรี ร ักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม พลตำรวจตรี ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม 
พร้อมด้วย ผู ้แทนหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เป็นผู ้แทนประชาชนชาวนครพนม รับมอบ  
ณ โรงยิม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร (เนินสะอาด) 



๑๓๕ 

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว กล่าวว่า ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 ระลอก เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ของจังหวัดนครพนม พบว่า ก่อนมีมาตรการล็อคดาวน์  
มีผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่เพียง ๑ คน แต่หลังจากที่มีการล็อคดาวน์ ทำให้แรงงานเดินทางกลับบ้าน 
ส่งผลให้มีผู ้ติดเชื ้อเพิ ่มขึ ้น โดยเมื่อ ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผู ้ติดเชื ้อสะสม ๑,๓๔๔ ราย ในขณะ 
ที่มีสถานพยาบาลเพียง ๓๐ แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลของรัฐ ๑๒ แห่ง โรงพยาบาลสนาม ๖ แห่ง และ
ศูนย์พักคอย ๑๒ แห่ง ซึ่งมีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยทั้งหมด ๑,๒๗๙ เตียง ใช้ไปแล้ว ๘๖๒ เตียง คิดเป็น
เกือบร้อยละ ๗๐ ของจำนวนเตียงที่มี 

“ดังนั้น ในนามสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ
ฐานะชาวนครพนม จึงได้ร่วมกับ ผู ้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มหาวิทยาลัย
นครพนม ส่วนราชการ ภาคธุรกิจ และประชาชนชาวนครพนม ร่วมกันสร้างโรงพยาบาลสนาม  
ณ มหาวิทยาลัยนครพนมขึ้น จำนวน ๓๐๐ เตียง แยกเป็นสำหรับผู้ป่วยสีเขียว ๒๔๐ เตียง และผู้ป่วย 
สีเหลือง ๖๐ เตียง โดยมูลนิธิ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว และพันธมิตร ร่วมบริจาคทั ้งสิ้น 
๒,๙๑๓,๒๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) นับเป็นการร่วมแรงร่วมใจ 
ของทุกภาคส่วน ที่ใช้เวลาสร้างเพียง ๙ วัน ก่อนได้ส่งมอบให้พี่น้องชาวนครพนม เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ ที่ผ่านมา”  

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์การ
แพร่ระบาดยังคงทรงตัว ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการหากสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงขึ้นใน
อนาคต มูลนิธิ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว และพันธมิตร จึงได้ร่วมกับ ประชาชนจังหวัดนครพนม 
มหาวิทยาลัยนครพนม หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บริษัท เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ (CP) หอการค้าไทย-จีน บิ๊กซี บีเจซี คาราบาวแดง วิริยะประกันภัย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
บริษัท ปตท. จำกัด บริษัท คิง แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด คุณอิงอร แสงสิงแก้ว และครอบครัวแสงสิงแก้ว  
คุณนฤดี อรัณยกานนท์ และครอบครัวอรัณยกานนท์ คุณศศิวิมล โสภณจิตต์ อดีตผู ้บริหารบริษัท  
การบินไทย คุณภัทิรา กำภู ณ อยุธยา คุณนันทพล พัฒน์พงศ์พานิช นักธุรกิจกลุ่มโชคดี หอการค้า
นครพนม สมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม สมาคมไทย-เวียดนาม และ หจก. สง่านครพนม ได้ร่วมกันสร้าง
โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนครพนม แห่งที่ ๒ เพิ่มอีก จำนวน ๒๓๐ เตียง และมอบเตียงสนาม
พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเข้ารักษาตัวให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม  ๕๐ เตียง ซึ่งในครั้งนี้ มูลนิธิ  
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว และพันธมิตรได้บริจาคสมทบอีก ๑,๕๖๓,๒๖๖ บาท (หนึ่งล้านห้าแสน
หกหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) และส่งมอบให้จังหวัดนครพนม ในวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔  

ทั้งนี้ ยอดการบริจาครวมขณะนี้ มูลนิธิพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว และพันธมิตร  
ได้สร้างโรงพยาบาลสนามสำหรับพี่น้องชาวนครพนม รวมทั้งสิ้น ๒ แห่ง (รวมจำนวน ๕๘๐ เตียง) และ
บริจาคเงินและสิ่งของสมทบในการสร้าง ทั้งสิ้น ๔,๔๗๖,๔๖๖ บาท (สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบ
หกบาทถ้วน) 



๑๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายสุชัย บุตรสาระ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) เป็นผู้แทนมอบสิ่งของสำหรับอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ 
และผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
เป็นผู้แทนคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของเครื่องใช้สำหรับอุปโภคบริโภคให้กับบุคลากรทางการแพทย์จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม “การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัย การมอบถุงยังชีพ 
และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื ้นที ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำสิ ่งของสำหรับอุปโภค บริโภคมอบ 
ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ที่ประสบปัญหาอุทกภัยระหว่าง  
เดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
--------------------------------------------- 



๑๓๘ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
กิจกรรม วุฒิสภาห่วงใย ร่วมสู้ภัยโควิด-๑๙ 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ได้มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว โดยดำเนินการเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน และสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ดังนี้ 

 
๒.๑ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ รับมอบถุง

ขยะปลอดเช ื ้อชนิดหนาพิเศษเพื ่อนำไปมอบให ้กับ
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามในพื ้นท ี ่จ ังหวัด
อุบลราชธานี ยโสธร นครราชสีมา ศรีสะเกษ และสุรินทร์ 
จังหวัดละ ๓,๐๐๐ ใบ รวมมูลค่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๒.๒ จังหวัดนครราชสีมา 
➢  ว ันท ี ่  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มอบ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ (ชุดตรวจ COVID-19 Lapid Test) 
ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รวมมูลค่า 
๒๕๕,๕๐๐ บาท 

 
 

๒.๓ จังหวัดยโสธร 
➢ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ มอบเครื่อง

ทำน้ำดื ่ม จำนวน ๒ หลัง พัดลม จำนวน ๔๐ เครื ่อง  
น้ำดื ่มและถาดหลุมสแตนเลสสำหรับผู ้ป่วยโควิด-๑๙ 
ให้แก่โรงพยาบาลสนามวัดพระพุทธบาท รวมมูลค่า 
๖๐,๐๐๐ บาท 

 
 



๑๓๙ 

๒.๔ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 

➢  วันที ่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ มอบข้าวกล่อง จำนวน ๒๕๐ กล่อง พร้อมน้ำดื ่ม ให้กับ
โรงพยาบาลราศีไศล อำเภอราศีไศล รวมมูลค่า ๑๑,๕๐๐ บาท 

➢  วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ มอบข้าวกล่อง จำนวน ๑๕๐ กล่อง พร้อมน้ำดื่ม ให้กับ
โรงพยาบาลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ รวมมูลค่า ๖,๐๐๐ บาท 

➢  วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ มอบข้าวกล่อง จำนวน ๒๕๐ กล่อง พร้อมน้ำดื่ม ให้กับ
โรงพยาบาลราศีไศล อำเภอราศีไศล รวมมูลค่า ๑๑,๕๐๐ บาท 

➢  วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มอบข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์ จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม และ
รวบรวมจากเกษตรแปลงใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ ได้ข้าวสารประมาณ ๕ ตัน เพื ่อนำส่งมอบต่อ 
“โครงการตู้ปันสุข” รวมมูลค่า ๔๐,๐๐๐ บาท 

➢ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
 - มอบเง ินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เคร ื ่องว ัดออกซ ิเจนปลายนิ ้ว ๕ เคร ื ่อง  

เจลแอลกอฮอล์ขวดบีบ ๕๐๐ ml. ๕ ขวด แอลกอฮอล์สเปรย์ ขวดฉีด ๑๐๐ ml. ๕๐ ขวดหน้ากาก
อนามัย ๒๐ กล่อง พัดลม ๕ เครื่อง ขนมคุกกี้ ๕๐ กระปุก ให้กับโรงพยาบาลสนามของอำเภอราศีไศล  
รวมมูลค่า ๒๙,๗๕๐ บาท 



๑๔๐ 

 - มอบเงินสดจำนวน ๓,๐๐๐ บาท เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ๕ เครื่อง เจลแอลกอฮอล์ 
ขวดบีบ ๕๐๐ ml. ๒ ขวด แอลกอฮอล์สเปรย์ ขวดฉีด ๑๐๐ ml. ๑๐ ขวด หน้ากากอนามัย ๑๐ กล่อง  
ขนมคุกกี้ ๒๐ กระปุก ให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอศิลาลาด รวมมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท 

  - มอบเงินสดจำนวน ๓,๐๐๐ บาท ข้าวสาร ๑ กระสอบ ขนมคุกกี ้ ๓๐ กระปุก  
เจลแอลกอฮอล์ขวดบีบ ๕๐๐ ml. ๓ ขวด แอลกอฮอล์สเปรย์ ขวดฉีด ๑๐๐ ml. ๑๐ ขวด หน้ากาก
อนามัย ๑๐ กล่อง ให้กับศูนย์พักคอยตำบลดู่ อำเภอราษีไศล รวมมูลค่า ๘,๖๗๕ บาท 

➢ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔  
 - มอบเงินสดจำนวน ๔,๐๐๐ บาท ชุด PPE ๕ ชุด เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ๕ เครื่อง 

หน้ากากอนามัย ๑๐ กล่อง เจลแอลกอฮอล์ขวดบีบ ๔๕๐ ml. ๓ ขวด ขนมคุกกี ้แป้งข้าวอินทรีย์  
๕๐ กระปกุ ให้กับโรงพยาบาลศรีรัตนะ รวมมูลค่า ๑๒,๐๐๐ บาท 

 - มอบเงินสดจำนวน ๔,๐๐๐ บาท ชุด PPE ๕ ชุด เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ๕ เครื่อง 
หน้ากากอนามัย ๑๐ กล่อง เจลแอลกอฮอล์ขวดบีบ ๔๕๐ ml. ๓ ขวด ขนมคุกกี ้แป้งข้าวอินทรีย์  
๕๐ กระปุก ให้กับโรงพยาบาลสนามวัดสระกำแพงใหญ่ รวมมูลค่า ๑๒,๐๐๐ บาท 

➢ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มอบเงินสดจำนวน ๔,๐๐๐ บาท ชุด PPE ๕ ชุด เครื่องวัด
ออกซิเจนปลายนิ้ว ๕ เครื่อง หน้ากากอนามัย ๑๐ กล่อง เจลแอลกอฮอล์ขวดบีบ ๔๕๐ ml. ๓ ขวด  
ขนมคุกกี้แป้งข้าวอินทรีย์ ๓๐ กระปุก ข้าวสาร ๒ กระสอบ ให้กับโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย 
อำเภอขุขันธ์ รวมมูลค่า ๑๓,๒๕๐ บาท 

➢ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ มอบอาหารกล่อง จำนวน ๒๕๐ กล่อง ขนมคุกกี้แป้งข้าว
อินทรีย์ จำนวน ๒๕๐ กระปุก ข้าวสาร ๔ กระสอบ จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัม ให้กับโรงพยาบาลราษีไศล 
อำเภอราษีไศล รวมมูลคา่ ๒๑,๒๕๐ บาท 

➢ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ มอบเงินสด ๓,๐๐๐ บาท ชุด PPE ๕ ชุด เครื่องวัดออกซิเจน 
ปลายนิ้ว ๒ เครื่อง หน้ากากอนามัย ๕ กล่อง ขนมคุกกี้แป้งข้าวอินทรีย์ ๔๕ กระปุก ให้กับศูนย์พักคอย 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ รวมมูลค่า ๙,๕๐๐ บาท 

 

๒.๕ จังหวัดอุบลราชธานี 
➢ วันที ่  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มอบ

เคร ื ่องออกซ ิเจน High Flow ด้วยอ ัตราการไหลสูง 
จำนวน ๒ เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา และมอบชุดป้องกัน PPE 
จำนวน ๘๐๐ ชุด ให้ก ับโรงพยาบาลประจำอำเภอ 
ทั้ง ๒๕ อำเภอ รวมมูลค่า ๔๙๐,๐๐๐ บาท 

-------------------------------------------------- 



๑๔๑ 

จังหวัดภาคกลาง 
กิจกรรม “การให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) ตั้งแต่ 
ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นมา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ได้มี
ความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน 
คณะกรรมการฯ จึงได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจำเป็นมอบให้แก่
โรงพยาบาล ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง เพื่อรับมือกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ทั้งสิ้น ๑๕ จังหวัด รวมมูลค่า ๑,๙๗๖,๕๐๐ บาท  

๑. จังหวัดสมุทรสาคร 

 วันจันทร์ที ่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา  
(ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย  
นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการฯ คนที่หนึ่ง ได้ร่วมบริจาคเงิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ
สิ่งของจำเป็น เพื่อนําไปสนับสนุนการดำเนินภารกิจของโรงพยาบาลสนาม บุคลากรทางด้านสาธารณสุข 
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งพี่น้องประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาได้ให้การสนับสนุนเงินและสิ่งของ
บริจาค ประกอบด้วย เงินบริจาค จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ชุด PPE จำนวน ๑๐๐ ชุด หน้ากากอนามัย 
จำนวน ๒,๕๐๐ ชิ้น เฟซชิลด์ จำนวน ๓๐๐ ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๓๓๖ ขวด Leg Cover จำนวน 
๑,๐๐๐ คู่ ข้าวสาร จำนวน ๗๐ ถุง และน้ำดื่ม จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด โดยมี นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล 
สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้แทนรับมอบเงินและสิ่งของเพื่อนําไปมอบให้โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร
ต่อไป 

   



๑๔๒ 

   
๒. จังหวัดนนทบุรี 

 วันพฤหัสบดีที ่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา  
มอบเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) จำนวน ๑๕๐ เครื่อง ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม
จังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ถนนราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี  
นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดนนทบุร ี และนายแพทย์ร ุ ่งฤทัย มวลประสิทธิ ์พร  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พร้อมทีมแพทย์ ร่วมรับมอบ ซึ่งเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด 
(Pulse Oximeter) สามารถชี้ให้เห็นอาการที่ผู้ป่วยทรุดลงได้รวดเร็วและแม่นยำ หากพบว่าออกซิเจน 
ในเลือดต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ซึ่งอาจจะเกิดจากการหายใจไม่เพียงพอหรือปอดมีปัญหา หรือผู้ป่วย  
ความดันต่ำ อยู่ในภาวะช็อก ก็จะสามารถแก้ไขสาเหตุได้ทันท่วงที 

 

    
 



๑๔๓ 

๓. จังหวัดเพชรบุร ี

 วันจันทร์ที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณจุดแถลงข่าว ชั ้น ๑ อาคารรัฐสภา  
(ฝั่งวุฒิสภา) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพ 
จำนวน ๒๐๐ ชุด ให้แก่ นายไพโรจน์ พ่วงทอง สมาชิกวุฒิสภา เพื่อนำไปช่วยเหลือจังหวัดเพชรบุรี  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก 
สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิก
วุฒิสภา และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมในพิธี 

 ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า วุฒิสภามีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน จึงได้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยรับบริจาคเงินจากสมาชิกวุฒิสภา
เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ในเบื้องต้นได้นำ
เงินบริจาคในกองทุนดังกล่าวจัดเป็นถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนเพื่อบรรเทา  
ความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ จากการติดตามสถานการณ์และได้รับรายงานจากสมาชิกวุฒิสภา  
ในพื้นที่ ทำให้ได้รับทราบว่า ขณะนี้ จังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ประชาชน 
ในพื้นที่ประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีพจากสภาวการณ์แพร่ระบาดในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง 
ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน วุฒิสภาจึงได้จัดถุงยังชีพเพื ่อนำไปช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชนจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ จำนวน ๒๐๐ ชุด 
ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเค็ม และตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 

   

   



๑๔๔ 

๔. จังหวัดชัยนาท 

 วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ชุมชนเขาพลอง ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย 
นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ 
จำนวน ๑๐๐ ชุด พร้อมไข่ไก่ และน้ำดื่ม ให้แก่ผู ้แทนชุมชนเพื่อช่วย เหลือบรรเทาความเดือดร้อน 
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(โควิด-๑๙) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

๕. จังหวัดสมุทรปราการ 

 วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องพระเทพโมลี ตึกอำนวยการ ชั้น ๔ โรงพยาบาล
สมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื ้นที ่ภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ  
คนที่หนึ ่ง พร้อมด้วย หม่อมหลวงสกุล มาลากุล และนางสุนี จึงวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับ
คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา 
บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจำเป็น ประกอบด้วย ชุดให้อากาศผสมออกซิเจนอัตรา  
การไหลสูง จำนวน ๔๐ ชุด ชุด PPE จำนวน ๑,๔๐๐ ชุด ถุงขยะปลอดเชื ้อ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชุด  
วัสดุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็น เพื่อสนับสนุนภารกิจ
โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายแพทย์ปฏิว ัต ิ วงศ์งาม รองผู ้อำนวยการ  
ฝ่ายการแพทย์ และ แพทย์หญิงอุบล ชุณหชาติ หัวหน้าเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสมุทรปราการ  
เป็นผู้แทนรับมอบ 

 



๑๔๕ 

 

 

 

 

  

  

 

 

๖. จังหวัดปทุมธานี 

 วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายจเด็จ อินสว่าง ในฐานะที่ปรึกษา
คณะกรรมการ พร้อมด้วย พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ สมาชิกวุฒิสภา มอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ เครื่องผลิตออกซิเจน ๓ เครื่อง เครื่องดูดเสมหะ
เคลื่อนที่แบบเล็ก จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง ถุงมือตรวจโรค  
ไซส์ M จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ถุงมือตรวจโรค ไซส์ L จำนวน ๑๐๐ ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน ๓,๐๐๐ ชิ้น 
ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit จำนวน ๑๕๐ ชุด เฟซชิลด์ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น แอลกอฮอล์ ๗๕% 
ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๖ แกลลอน สบู่เหลว Dettol ขนาด ๕๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๔ ลัง ถุงขยะสีแดง
แบบหนา จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ ้น ถุงขยะสีดำ จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ ้น และถุงซิป จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น  
รวมมูลคา่ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ 

 

  

 

  

 

 

 

 



๑๔๖ 

๗. จังหวัดสระบุรี 

 วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล 
สมาชิกวุฒิสภา มอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสระบุรี ได้แก่ เครื ่องผลิต
ออกซิเจน จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องดูดเสมหะเคลื่อนที่แบบเล็ก จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องวัดออกซิเจน
ปลายนิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง ถุงมือตรวจโรค ไซส์ M จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ถุงมือตรวจโรค ไซส์ L จำนวน 
๑๐๐ ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน ๓,๐๐๐ ชิ้น ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit จำนวน ๑๕๐ ชุด เฟซ
ชิลด์ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น แอลกอฮอล์ ๗๕% ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๖ แกลลอน สบู่เหลว Dettol ขนาด 
๕๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๔ ลัง ถุงขยะสีแดงแบบหนา จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ถุงขยะสีดำ จำนวน ๑,๐๐๐ 
ชิ้น และถุงซิป จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น รวมมูลค่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยมี นายแพทย์อนันต์ กมลเนตร 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็นผู้รับมอบ 

  

   
 

 

 

 

 

 



๑๔๗ 

๘. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธาน
กรรมการ คนที ่หนึ ่ง พร้อมด้วย นายประมาณ สว่างญาติ สมาชิกวุฒิสภา มอบวัสดุและอุป กรณ์ 
ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน  
๓ เครื่อง เครื่องดูดเสมหะเคลื่อนที่แบบเล็ก จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน  
๓ เครื่อง ถุงมือตรวจโรค ไซส์ M จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ถุงมือตรวจโรค ไซส์ L จำนวน ๑๐๐ ชิ้น หน้ากาก
อนามัย จำนวน ๓,๐๐๐ ชิ้น ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit จำนวน ๑๕๐ ชุด เฟซชิลด์ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น 
แอลกอฮอล์ ๗๕% ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๖ แกลลอน สบู่เหลว Dettol ขนาด ๕๐๐ มิลลิลิตร จำนวน  
๔ ลัง ถุงขยะสีแดงแบบหนา จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ถุงขยะสีดำ จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น และถุงซิป จำนวน 
๑,๐๐๐ ชิ้น รวมมูลค่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นผู้รับมอบ 

  

  
 

๙. จังหวัดสุพรรณบุร ี

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา และ
ทีมเพื่อนหมอหน่อย ร่วมจัดกิจกรรมปันน้ำใจ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ
โควิด-๑๙ พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจำเป็น ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบ่ง
ออกเป็น ๗ จุด ได้แก่  



๑๔๘ 

จุดที่ ๑ ณ โรงพยาบาลสนาม อำเภอสามชุก มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี  
จุดที่ ๒ ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยคนสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

อำเภอเดิมบางนางบวช  
จุดที่ ๓ ณ โรงพยาบาลสนาม อำเภอเดิมบางนางบวช หอประชุม อำเภอเดิมบางนางบวช  
จุดที่ ๔ ณ โรงพยาบาลสนาม อำเภอด่านช้าง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองด่านช้าง  
จุดที่ ๕ ณ โรงพยาบาลสนาม อำเภอหนองหญ้าไซ หอประชุม อำเภอหนองหญ้าไซ 
จุดที่ ๖ ณ โรงพยาบาลสนาม อำเภอดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  
จุดที่ ๗ ณ โรงพยาบาลสนาม อำเภออู่ทอง ที่ว่าการอำเภอ อู่ทอง 
 

  

  
 

๑๐. จังหวัดราชบุรี 

 วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์  
พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ และนายเฉลา พวงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ในนามคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกว ุฒิสภาพบประชาชนในพื ้นที ่จ ังหว ัดภาคกลาง เด ินทางไปเยี ่ยมให้กำล ังใจ  
พร้อมมอบสิ่งของที่จำเป็นและเงินสนับสนุนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนาม ณ วัดเขาวัง 
ศูนย์พักคอยชุมชน ค่ายลูกเสือปิยมงคลและวัดท้ายเมือง ศูนย์คัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อ ณ สโมสรนายทหาร 
กรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี 



๑๔๙ 

  

  
 

๑๑. จังหวัดกาญจนบุรี 

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
ในพื ้นที ่จังหวัดภาคกลาง นำโดย พลเอก วัฒนา สรรพานิช ที ่ปรึกษาคณะกรรมการ พร้อมด้วย  
นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ ์ สมาชิกวุฒิสภานำวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ ่งของจำเป็น  
มอบให้กับ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้ในภารกิจในการดูแลผู้ป่วย  
ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และการควบคุมการแพร่ระบาดของจังหวัดกาญจนบุรี  

 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็น ประกอบด้วย เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 
๒ เครื่อง เครื่องวัดความดันดิจิทัล จำนวน ๖ เครื่อง เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน ๘๐ เครื่อง  
ปรอทวัดไข้ดิจิทัล จำนวน ๗๐ เครื่อง ชุด PPE จำนวน ๑๖๐ ชุด รถเข็น Wheel Chair จำนวน ๑ คัน  
ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จำนวน ๑๒๐ กระปุก หน้ากากอนามัย จำนวน ๓,๐๐๐ ชิ้น สบู่เหลวเดทตอล 
ขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม จำนวน ๔๘ ขวด ถุงขยะแพคสีดำ จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ ถุงขยะแพคสีแดงแบบหนา 
จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ ถุงขยะซิป จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ แอลกอฮอล์ ๗๕% จำนวน ๓ แกลลอน 

 ทั้งนี้ เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน ๒ เครื่อง ได้มอบให้แก่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ 
จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อนำไปใช้ในศูนย์พักคอย ส่วนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น  ๆ จะจัดสรรให้แก่
โรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีตามความเหมาะสมต่อไป 

 



๑๕๐ 

  

  
 

๑๒. จังหวัดนครปฐม 

 วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมทับแก้ว ชั ้น ๒ ศาลากลางจังหวัด
นครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
ในพื้นที ่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ ่ง พร้อมด้วย  
นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร นายเจตน์ ศิรธรานนท์ นายสมเดช นิลพันธุ์ นายธานี อ่อนละเอียด นายประเสริฐ 
ปิ่นปฐมรัฐ พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ และนายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ สมาชิกวุฒิสภา มอบวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์ และสิ ่งของจำเป็น โดยมี นายสุรศักดิ ์ เจริญศิ ริโชติ ผู ้ว ่าราชการจังหวัดนครปฐม  
นายอภินันท์ เผือกผ่อง และ นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมรับมอบ  

 โอกาสนี้ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมมอบเงินสด ท่านละ ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายสุวพันธุ์ 
ต ันยุวรรธนะ นายสมเดช นิลพันธุ ์ นายประสิทธิ ์ ปทุมารักษ์  พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์  
นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ และนายธานี อ่อนละเอียด รวมจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้สำหรับการดูแล
ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และการควบคุมการแพร่ระบาดของจังหวัดนครปฐม  

 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็น ประกอบด้วย เครื่องผลิตออกซิเจน 
จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน ๓๐ เครื่อง หน้ากากอนามัย จำนวน ๓,๐๐๐ ชิ้น 
สบู่เหลวเดทตอล ขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม จำนวน ๔๘ ขวด ถุงขยะแพคสีดำ จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ ถุงขยะ
แพคสีแดงแบบหนา จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ ถุงขยะซิป จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ ชุด PPE จำนวน ๖๐ ชุด ถุงมือ
ตรวจโรค ไซส์ M จำนวน ๓๐๐ ชิ้น ถุงมือตรวจโรค ไซส์ L จำนวน ๓๐๐ ชิ้น แอลกอฮอล์ ๗๕% จำนวน 
๓ แกลลอน 



๑๕๑ 

  

  
 

๑๓. จังหวัดลพบุร ี

 วันพุธที ่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องทานตะวัน ชั ้น ๕  
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 
นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายวิทยา ผิวผ่อง นายถาวร 
เทพวิมลเพชรกุล พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ นายสาธิต เหล่าสุวรรณ นางฉวีรัตน์ เ กษตรสุนทร  
พลเอก บุญธรรม โอริส สมาชิกวุฒิสภา และพลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เดินทางไปมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจำเป็น โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบ โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ มอบพระพุทธรูปปางประจำวันพระราช
สมภพ รัชกาลที่ ๙ ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑ องค์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็น
สิริมงคลและเป็นกำลังใจในการทำงานต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-๑๙ สำหรับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
และสิ่งของจำเป็นที่นำไปมอบ ประกอบด้วย เครื ่องดูดเสมหะเคลื่อนที่แบบเล็ก จำนวน ๖ เครื ่อง 
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล จำนวน ๕ เครื่อง เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน จำนวน ๒๕ 
เครื่อง ถุงมือสำหรับตรวจโรค จำนวน ๕ กล่อง ๆ ละ ๑๐๐ ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน ๕,๐๐๐ ชิ้น  
สบู่เหลวเดทตอล จำนวน ๔๘ ขวด ถุงขยะแพคสีดำ จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ ถุงขยะแพคสีแดงแบบหนา 
จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ ถุงขยะซิป จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ  

นายนิวัฒน์ รุ ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด  
ของโควิด-๑๙ รวมถึงภาพรวมในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ของจังหวัดลพบุรี จากนั้น พลเอก  
สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู ้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัดลพบุรี ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 



๑๕๒ 

    

   
๑๔. จังหวัดสมุทรสงคราม 

 วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ 
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด  
ภาคกลาง นำโดย พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ พ่วงทอง และนายศรีศักดิ์ 
วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา มอบหน้ากากอนามัยและสิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในการสนับสนุนการควบคุม
และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายชรัส บุญณสะ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้รับมอบ 

 ทั้งนี้ สิ่งของที่คณะกรรมการฯ นำไปมอบให้จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย หน้ากาก
อนามัย N95 จำนวน ๖๐๐ ชิ้น หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ถุงขยะแพคสีดำ 
จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ ถุงขยะแพคสีแดงแบบหนา จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ และถุงขยะซิป จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ 

  

  
 



๑๕๓ 

๑๕. จังหวัดอ่างทอง 

 วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ดำรงธรรม  
ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด 
ภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายปัญญา งานเลิศ 
และนางสาวเรณู ตังคจิวางกูร สมาชิกวุฒิสภา นำวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นไปมอบ
ให้กับจังหวัดอ่างทอง เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) โดยมี 
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้รับมอบ โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา  
ได้ มอบพระพุทธรูป จำนวน ๑ องค์ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจ
ในการทำงานต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-๑๙  

 สำหรับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ ่งของจำเป็นที ่นำไปมอบ ประกอบด้วย  
เครื ่องให้ออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื ่อง เครื ่องดูดเสมหะ จำนวน ๒ เครื ่อง เครื ่องวัด
ออกซิเจนปลายนิ้วมือ จำนวน ๑๖ เครื่อง เจลล้างมือ ขนาด ๓.๘ ลิตร จำนวน ๘ แกลลอน ชุด PPE 
จำนวน ๒๐ ชุด หน้ากากอนามัย จำนวน ๒,๕๐๐ ชิ้น สบู่เหลวเดทตอลขนาด ๕๐๐ กรัม จำนวน ๓๖ 
ขวด ถุงขยะแพคสีดำ จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ ถุงขยะแพคสีแดงแบบหนา จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ ถุงขยะซิป 
จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ นอกจากนี ้สมาชิกวุฒิสภาได้ประสานงาน บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำกัด  
(โดยคุณประธาน ริจนา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา) ขอรับการสนับสนุน
เตียงกระดาษ เพื่อใช้สำหรับสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (CI) จำนวน ๑๐๐ เตียง โดยได้ส่งมอบไปเมื่อ
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------- 



๑๕๔ 

จังหวัดภาคตะวันออก 
รายงานสรุปกิจกรรมบริจาควัสดุอุปกรณ์ให้แก่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ 
ที่มีการแพร่กระจายในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาล
ต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจ มีประชาชนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในแต่ละวันเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก มีความห่วงใยใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก จึงได้มีการติดตามและประสานงานกับจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก
ทั้ง ๘ จังหวัด อย่างต่อเนื่อง และร่วมกันหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทยแ์ละ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจแก่บุคลากรทาง
การแพทย์และประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
โรงพยาบาลสนาม เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก และจะติดตาม
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะลดลงและกลับเข้าสู่สภาวะปกติต่อไป  

๑. จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และตราด 

 วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๔๑๖ – ๔๑๗ 
อาคารรัฐสภารัฐสภา (ฝั ่งวุฒิสภา) กรุงเทพฯ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
ในพื ้นที ่จ ังหวัดภาคตะวันออก จัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ ่งของจำเป็นเร่งด่วน  
เพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามในพื้นที ่จังหวัดภาคตะวันออก ทั ้ง ๔ จังหวัด  
(ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และตราด โดยมี พลเอก สิงห์ศึก 
สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน เป็นประธานเปิดงานพิธีมอบสิ่งของให้โรงพยาบาลสนาม พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร 
สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ  คนที่หนึ่ง  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  
และสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย พลเอก อู้ด เบื้องบน พลเอก ธงชัย สาระสุข นายชาญวิทย์ ผลชีวิน 
และนางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ รวมทั้ง พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ รองประธานกรรมการ  
คนที่สอง พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง และนายอุดม วรัญญูรัฐ สมาชิกวุฒิสภา ได้เข้าร่วมพิธี
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  



๑๕๕ 

๑) พลเอก วสันต์ สุริยมงคล เป็นผู้แทนส่งมอบจังหวัดนครนายก ณ โรงพยาบาลสนาม
และที่พักคอย ไร่หุบพญาแคมป์ อำเภอบ้านนา โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครนายก เป็นผู้รับมอบ 

 
 

๒) นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา  เป็นผู ้แทนส่งมอบจังหวัดปราจีนบุรี  
ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็น
ผู้รับมอบ  

 
๓) นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง เป็นผู้แทนส่งมอบ

จังหวัดสระแก้ว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัด
สระแก้ว เป็นผู้รับมอบ  

 



๑๕๖ 

๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญส่ง ไข่เกษ สมาชิกวุฒิสภา  เป็นผู้แทนส่งมอบจังหวัด
ตราด ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
เป็นผู้รับมอบ  

 
ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นที่นำไปมอบให้ โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ๔ 

จังหวัดภาคตะวันออกในครั้งนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนไปพลางก่อน และจะได้ดำเนินการ
เพิ่มเติมในพื้นที่อื่นในระยะต่อไป ซึ่งสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนที่นำไปมอบให้โรงพยาบาลสนาม ประกอบด้วย 
ชุด PPE จํานวน ๕๐๐ ชุด  หน้ากากอนามัย จำนวน ๔๐๐ กล่อง แอลกอฮอล์ จำนวน ๑๒๐ ขวด 
เครื่องวัดค่าออกซิเจน จำนวน ๔๐ ชุด และพัดลม จำนวน ๔๐ ตัว   

ทั ้งน ี ้  คณะกรรมการฯ ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยแก่บ ุคลากรทางการแพทย์  
ในการปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้า ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   
(โควิด-๑๙) ประชาชนคนไทยทุกคน และผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในขณะนี้ให้ปลอดภัย เราทุกคนจะร่วมมือ
กันฝ่าฟันและผ่านวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 
ครั้งนี้ไปด้วยกัน และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงสมาชิกวุฒิสภาจะดำเนินการออกไปเยี่ยมเยียนพร้อมทั้ง
ให้ความช่วยเหลือ และเร่งรัดติดตามโครงการต่าง ๆ ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาเป็นปกติต่อไป 

๒. จังหวัดจันทบุรี 

 วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี 
วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จัดพิธี  
ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจำเป็นเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล
สนามในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะ
ประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  
(ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) และพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธาน
กรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ในคณะกรรมการโครงการฯ เข้าร่วมพิธี 
และร่วมประชุมหารือกับผู ้ว ่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที ่เก ี ่ยวข้อง (ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์) ณ ห้องประชุม ๔๐๙ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ นายอุดม วรัญญูรัฐ 
สมาชิกวุฒิสภา ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็น



๑๕๗ 

ให้กับ นายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปให้โรงพยาบาลสนาม
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีต่อไป 

 
 

 ๓. จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 
วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จัดพิธี  
ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจำเป็นเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล
สนามในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  
ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  
(ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) และพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธาน
กรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ในคณะกรรมการโครงการฯ เข้าร่วมพิธี 
และร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) 
ณ ห้องประชุม ๔๑๑ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ นางสาวดาวน้อย สุทธิริภาพันธ์ 
สมาชิกวุฒิสภา ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของ
จำเป็นให้กับ นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไป
ให้โรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป   

   



๑๕๘ 

 ๔. จังหวัดชลบุร ี

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 
วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จัดพิธีส่ง
มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจำเป็นเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล
สนามในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธาน
กรรมการ คนที่หนึ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา  
ในคณะกรรมการโครงการฯ เข้าร่วมพิธี และร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้า  
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) ณ ห้องประชุม ๔๑๖-๔๑๗ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา  
(ฝั่งวุฒิสภา) กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้มี นายชาญวิทย์ ผลชีวิน และนางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ 
สมาชิกวุฒิสภา อยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็น
ให้กับ นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปให้
โรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีต่อไป 

 
 

๕. จังหวัดระยอง 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง
วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จัดพิธี  
ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจำเป็นเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล 
สนามในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธาน
กรรมการ คนที่หนึ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา 
ในคณะกรรมการโครงการฯ เข้าร่วมพิธี และร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้า  
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) ณ ห้องประชุม ๔๑๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) 
กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้มี พลเอก วสันต์ สุริยะมงคล และ นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์ สมาชิกวุฒิสภา 



๑๕๙ 

เป็นผู ้แทนส่งมอบให้กับ นายชาญนะ เอี ่ยมแสง ผู ้ว่าราชการจังหวัดระยอง  เป็นผู ้แทนรับมอบ  
เพื่อนำไปให้โรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไป 

 
 

----------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๐ 

สรุปรายงานการประชุม (ออนไลน์) ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก 

วันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ การประชุม (ออนไลน์) ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดตราด 
ประเด็นข้อหารือกับส่วนราชการ มีดังนี้ 

๑. ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
    - รับทราบข้อหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการจังหวัด ประเด็นดังนี้ 
      ๑) การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

ในจังหวัด 
      ๒) ด้านการท่องเที่ยว : การฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ 
      ๓) การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ 

๒. ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ 
ที่เป็นรูปธรรม และส่งผลกระทบต่อประชาชน 

    ๑) รับทราบข้อหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการจังหวัด ประเด็นดังนี้ 
        - ผลงาน ปี ๒๕๖๔ ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศที่เป็นรูปธรรม 

และส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ชัดเจนจับต้องได้ 
        - แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดตราด 
        - ติดตามความก้าวหน้า โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ 
        - ติดตามความก้าวหน้า โครงการ โคก หนอง นา โมเดล 
        - โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
        - การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดตราด 
        - ประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน : เรื่องที่ดินบนเกาะช้าง 
     ๒) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานกับที่ดินจังหวัดและธนารักษ์จังหวัด เพื่อขอ

ข้อมูลสรุปสถานะสุดท้ายของเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน: เรื่องที่ดินบนเกาะช้าง  
------------------------- 

 
วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ การประชุม (ออนไลน์) ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี 
ประเด็นข้อหารือกับส่วนราชการ มีดังนี้ 

๑. ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
    รับทราบการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ประเด็นปัญหา

เร่งด่วนของจังหวัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมถึงแผนการ
ฟื้นฟูในด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว และด้านการศึกษา  



๑๖๑ 

๒. ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศที่เป็น
รูปธรรมและส่งผลกระทบต่อประชาชน 

    ๑) รับทราบความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ
ที่เป็นรูปธรรมและส่งผลกระทบต่อประชาชนในประเด็น 

        - ความคืบหน้าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
        - ความคืบหน้าโครงการ “๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” 
        - ความคืบหน้าโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” 
        - ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน 
        - ผลสัมฤทธิ์ของโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
        - แผนการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดจันทบุรี 
    ๒) มอบหมายฝ่ายเลขานุการประสานขอข้อมูลกรณีปัญหาการจัดสรรงบประมาณจังหวัด

ไปสู่ท้องถิ่น 
------------------------- 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุม (ออนไลน์) ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประเด็นข้อหารือกับส่วนราชการ มีดังนี้ 
๑. ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 - รับทราบการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเด็นปัญหา

เร่งด่วนของจังหวัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในด้านสาธารณสุข 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว และด้านการศึกษา 

๒. ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ 
ที่เป็นรูปธรรมและส่งผลกระทบต่อประชาชน 

    ๑) รับทราบความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ
ที่เป็นรูปธรรมและส่งผลกระทบต่อประชาชนในประเด็น 

        - ความคืบหน้าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
        - ความคืบหน้าโครงการ “๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” 
        - ความคืบหน้าโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” 
        - ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน 
        - ผลสัมฤทธิ์ของโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
        - แผนการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
    ๒) รับทราบรายงานความคืบหน้าปัญหาเรื่องร้องเรียนฯ 

------------------------- 



๑๖๒ 

 

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔  การประชุม (ออนไลน์) ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว 

ประเด็นข้อหารือกับส่วนราชการ มีดังนี้ 

๑. ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
    รับทราบการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ประเด็นปัญหา

เร่งด่วนของจังหวัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในด้าน
สาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว และด้านการศึกษา 

๒. ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ 
ที่เป็นรูปธรรมและส่งผลกระทบต่อประชาชน 

    รับทราบความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ 
ที่เป็นรูปธรรมและส่งผลกระทบต่อประชาชนในประเด็น 

    ๑) ความคืบหน้าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
    ๒) ความคืบหน้าโครงการ “๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” 
    ๓) ความคืบหน้าโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” 
    ๔) ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน 
    ๕) ผลสัมฤทธิ์ของโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
    ๖) แผนการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสระแก้ว และ 
    ๗) ปัญหาเรื่องร้องเรียน 

------------------------- 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุม (ออนไลน์) ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดชลบุรี 

ประเด็นข้อหารือกับส่วนราชการ มีดังนี้ 

๑. ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
     รับทราบการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ประเด็นปัญหา
เร่งด่วนของจังหวัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในด้านสาธารณสุข 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านการท่องเที่ยว 

๒. ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ 
ที่เป็นรูปธรรมและส่งผลกระทบต่อประชาชน 
     - รับทราบความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ 
ที่เป็นรูปธรรมและส่งผลกระทบต่อประชาชนในประเด็น 



๑๖๓ 

         ๑) ความคืบหน้าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
         ๒) ความคืบหน้าโครงการ “๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” 
        ๓) ความคืบหน้าโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” 
         ๔) ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน 
         ๕) ผลสัมฤทธิ์ของโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
         ๖) แผนการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดชลบุรี 

------------------------- 
 

วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุม (ออนไลน์) ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดนครนายก 

ประเด็นข้อหารือกับส่วนราชการ มีดังนี้ 

๑. ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
    รับทราบการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการจังหวัดนครนายก ประเด็นปัญหา

เร่งด่วนของจังหวัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในด้าน
สาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว และด้านการศึกษา 

๒. ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ 
ที่เป็นรูปธรรมและส่งผลกระทบต่อประชาชน 

    รับทราบความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ 
ที่เป็นรูปธรรมและส่งผลกระทบต่อประชาชนในประเด็น 

   ๑) ความคืบหน้าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
   ๒) ความคืบหน้าโครงการ “๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” 
   ๓) ความคบืหน้าโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” 
   ๔) ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน 
   ๕) ผลสัมฤทธิ์ของโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
   ๖) แผนการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครนายก และ 
   ๗) ปัญหาเรื่องร้องเรียน 

------------------------- 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุม (ออนไลน์) ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดระยอง 

ประเด็นข้อหารือกับส่วนราชการ มีดังนี้ 

๑. ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
    รับทราบการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการจังหวัดระยอง ประเด็นปัญหา

เร่งด่วนของจังหวัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในด้านต่าง  ๆ  

๒. ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ 
ที่เป็นรูปธรรมและส่งผลกระทบต่อประชาชน 

    - ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดระยอง 
    - การบริหารจัดการน้ำจังหวัดระยอง 
    - แนวทางการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) 
    - แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและทางน้ำ 
    - ความคืบหน้า โครงการ ๑ ตำบล ๑ เกษตรทฤษฎีใหม่ 
    - ความคืบหน้า โครงการ โคก หนอง นา โมเดล 
    - ความคืบหน้า เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน 

๓. ความคืบหน้าประเด็นข้อร้องเรียนที่รับมาจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก 

    มีการรายงานปัญหาเรื ่องร้องเรียนของจังหวัดระยอง จำนวน ๓ เรื ่อง โดยเป็นเรื ่องที่
ดำเนินการสำเร็จแล้ว จำนวน ๒ เรื่อง และเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เรื่อง 

    เรื่องที่ดำเนินการสำเร็จ มีดังนี้ 
    ๑) ขอความอนุเคราะห์ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ ๑.๑) ชุมชนหนองแฟบได้รับ

ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งเนื่องมาจากการถมทะเลเพื่อก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จน
ทำให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดหนองแฟบและหาดสนกระซิบ ๑.๒) การขอขยายถนน 
รย.ภ. ๑๐๐๕๒ สายบ้านฉาง – บ้านกงเพชร ๑.๓) การแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่น บริเวณถนน
ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  

     โดยเรื่องดังกล่าว ได้รับการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วจากการที่คณะกรรมมาธิการการ
คมนาคม วุฒิสภา ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว สรุปได้ว่า กรมโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมจัดทำโครงการออกแบบ
และก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นหน้าหาดหนองแฟบและหาดสนกระซิบเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับงบประมาณ 
จำนวน ๖๐ ล้านบาท พร้อมทั้งเทศบาลเมืองมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาการจราจรด้วยการขยายผิวจราจรถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์



๑๖๕ 

เพิ่มขึ้น ๑ ช่องทางจราจร และขยายผิวจราจรหน้าสวนภูมิรักษ์เพิ่มอีก ๒ ช่องทางจราจร ทำให้สามารถ
แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนได้ในระดับหนึ่ง 

   ๒) เรื่องผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการทางหลวงหมายเลข ๓๖๓ สายศูนย์ราชการ
ระยอง – นิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด ในประเด็น ๒.๑) ไม่มีป้ายบอกโครงการก่อสร้าง ๒.๒) ไฟส่องสว่าง
ชำรุด ๒.๓) แบริเออร์กั้นไม่เพียงพอ ทำให้เกิดอุบัติเหตุขั้นรุนแรง ๒.๔) ไม่มีเจ้าหน้าที่มารับฟังปัญหา 

     โดยเรื่องดังกล่าว คณะกรรมมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ได้มีหนังสือไปยังหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยปัจจุบันกรมทางหลวงได้มีหนังสือที่ คค ๐๖๑๑๕/
๓๙๗๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นเรื่องร้องเรียนผ่านกรรมาธิการ
การคมนาคม วุฒิสภา ว่าได้มีการนำเรื ่องดังกล่าวเข้าประชุมร่วมกับรองผู ้ว่าราชการจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

 เรื่องที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ คือ เรื่องมลพิษทางอากาศจากขบวนการผลิตและแนวทาง
ป้องกันแก้ไข 

------------------------- 
 
วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุม (ออนไลน์) ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดปราจีนบุรี 

ประเด็นข้อหารือกับส่วนราชการ มีดังนี้ 

๑. ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
    รับทราบการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประเด็นปัญหา

เร่งด่วนของจังหวัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในด้านต่าง  ๆ  

๒. ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศที่เป็น
รูปธรรมและสง่ผลกระทบต่อประชาชน 

    - ความคืบหน้า โครงการ ๑ ตำบล ๑ เกษตรทฤษฎีใหม่ 
    - ความคืบหน้า โครงการ โคก หนอง นา โมเดล 
    - ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดปราจีนบุรี 
    - สถานการณ์น้ำจังหวัดปราจีนบุรี 
๓. ความคืบหน้าประเด็นข้อร้องเรียนที่รับมาจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก 
    - ข้อร้องเรียนของประชาชน โดยขอฝากหน่วยงานกรมทางหลวงช่วยติดตามในประเด็น

เรื่องถนนสุวรรณศร หมายเลข ๓๓ สายใหม่ 
 

------------------------- 



๑๖๖ 

จังหวัดภาคใต้ 
กิจกรรม “การช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้” 

ระหว่างเดอืนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๔ 
๑. เดือนพฤษภาคม 
 - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม มอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๕,๐๐๐ ชิ้น 
และน้ำดื่ม ๑๐๐ โหล ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ให้กับ โรงพยาบาล
สนามกองทัพบก (กรมยุทธศึกษาทหารบก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา มอบเครื่องช่วยหายใจ ชุด PPE และ 
หน้ากาก Face Shield ให้กับโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 

๒. เดือนมิถุนายน 
 - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ พลเอก บุญธรรม โอริส มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และทุ่นลอยน้ำ
พร้อมแผ่นยางกันลื่น มูลค่ากว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะ  
หมู่ ๗ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ
แบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จำนวน ๒ ชุด มูลค่า ๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในห้องผ่าตัดผู้ป่วยที่มีความ
เสี่ยงสูง และผู้ที่รับการรักษาจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 
จังหวัดปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 

- ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายธานี สุโชดายน มอบเครื่องนอน หมอน ผ้าห่ม จำนวน ๑๐๐ ชุด 
ให้กับที่ว่าการอำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมอบน้ำดื่ม เครื่องดื่ม อาหารแห้ง ให้แก่
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ รวมถึงบุคคลที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดข อง 
โรคติดเชื้อโควิด-๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. เดือนกรกฎาคม 

- ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้กับ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 

- ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายอับดุลฮาลิม มินซาร์  มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้กับ 
นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ มอบเงิน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
ที่ได้รับบริจาคจากบรรดาสมาชิกวุฒิสภาขององค์กรเอกชนกลุ่มต่าง  ๆ ให้กับ สสจ. ชุมพร เพื่อขอให้
นำไปใช้ในการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามจังหวัดชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 

 - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายธานี สุโชดายน มอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ โรงพยาบาลสนามอำเภอคลองลาน ๑ และ ๒ 
จำนวนทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท โรงพยาบาลสนามอำเภอคลองขลุง จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และโรงพยาบาล
สนามอำเภอโกสัมพีนคร จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. เดือนสิงหาคม 
 - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ มอบหน้ากาก KN๙๐ ให้กับนายแพทย์เจ๊ะอิดเร๊ะ 
ดือเระ ผู้อำนวยการโรงพยบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๑ 

 - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ มอบหน้ากาก KN๙๐ ให้กับ นายสมมาตร บา
รา นายอำเภอสายบุรี ปัตตานี เพื่อมอบให้บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายซากีย ์พิทักษ์คุมพล สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ 
จำนวน ๑๐๐ ถุง ให้กับชาวบ้านที่ต้องล็อคดาวน์เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ ณ ตำบลหัวเขา ตำบลสะทิ้งหม้อ 
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 

 - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล มอบเครื่องดื่มสำเร็จรูป มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท 
ให้กับโรงพยาบาลสนามสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ นาทวี จังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล มอบอาหารกลางวัน จำนวน ๘๐๐ กล่อง 
อาหารว่าง จำนวน ๒,๘๙๐ กล่อง รวมเป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์  
จิตอาสา ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน อาคาร ๕๘ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 

๕. เดือนกันยายน 
 - ๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง สมาชิกวุฒิสภา เป็นตัวแทน
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ มอบถุงยังชีพแก่พี่น้อง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 ในพื้นที่บ้านจุดแดงหมู่ที่ ๖ ตำบลมะนังตา
ยอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีผู้เข้ารับมอบถุงยังชีพจำนวน ๑๐๗ ถุง โดยได้มอบผ่าน
ตัวแทนหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ในการมอบถุงยังชีพครั้งนี้สร้างความปิติยินดีแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ
เป็นอย่างสูงและขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภามา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 - ๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายภาณุ อุทัยรัตน์ และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล มอบหน้ากาก
ป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ พร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ Powered Air Purifying (PAPRs) 
จำนวน ๒๒ เครื่อง มูลค่า ๒๑๕,๖๐๐ บาท เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลชุมชน ๑๑ แห่ง ในพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 

- ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ นายธานี สุโชดายน มอบสิ่งของและอาหารแห้ง ให้กับโครงการ
ปันน้ำใจ ผู้ประสบภัยโควิด เราคือครอบครัวเดียวกัน “เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน” ณ หมู่ ๙ บ้านไทรพัฒนา 
ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาย จังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ  
โควิด-๑๙ 

----------------------------------- 



 ๑๗๕  
 

 
 

  
 

บทที่ ๓ การติดตามประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
 

เป็นการรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่นำเสนอ
ในการลงพื้นที ่พบประชาชนแบบภาพรวมและแยกรายภาค และข้อมูลสรุปผลการดำเนินการตาม 
เรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ แบบภาพรวม
และแยกตามรายภาค ตั้งแต่เริ่มโครงการ - วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

......................................................................................................... 
๓.๑ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)  
๓.๒ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)  
๓.๓ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  
๓.๔ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)  
๓.๕ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 
๓.๖ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก 
๓.๗ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต ้
 

 
 

 
 
 

 



 



 177  
 

 
 

  
 

ข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที ่นำเสนอในการ 
ลงพื้นที่พบประชาชนแบบภาพรวม 

เรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่เข้าสู่การพิจารณาตามโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ตั้งแต่เริ่มโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๙๘ เรื่อง แบ่งเป็น ทางหนังสือ 
จำนวน ๔๐๗ เรื่อง และทางวาจา จำนวน ๑,๐๙๑ เรื่อง จำแนกเป็นประเด็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ ด้านที่ดิน 
จำนวน ๒๑๓ เรื่อง, ด้านน้ำ จำนวน ๒๖๗ เรื่อง, ด้านเกษตร จำนวน ๒๑๐ เรื่อง, ด้านคมนาคม จำนวน 
๑๗๗ เรื่อง, ด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๙๗ เรื่อง, ด้านสิ่งแวดล้อม  จำนวน ๕๙ เรื่อง และด้านสังคม จำนวน 
๔๗๕ เรื่อง โดยเรื่องร้องเรียนที่เป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (วาจา) ของประชาชน 
จำนวน ๑,๐๙๑ เรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจ
ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๐๘/๑๑/๖๔) 

   

 
 

จำแนกจำนวนเรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาตามรายภาคได้ดังนี้ 
๑. ภาคเหนือ (ตอนบน)  ทางหนังสือ ๒๕ เรื่อง  ทางวาจา ๒๗ เรื่อง  รวมจำนวน ๕๒ เรื่อง   
๒. ภาคเหนือ (ตอนล่าง)  ทางหนังสือ ๗๐ เรื่อง  ทางวาจา ๒๒๑ เรื่อง  รวมจำนวน ๒๙๑ เรื่อง   
๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  ทางหนังสือ ๑๕๑ เรื่อง  ทางวาจา ๓๗๑ เรื่อง 

รวมจำนวน ๕๒๒ เรื่อง   
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๔. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)ทางหนังสือ  ๔๗ เรื่อง  ทางวาจา ๑๕๕ เรื่อง  
รวมจำนวน ๒๐๒ เรื่อง   

๕. ภาคกลาง  ทางหนังสือ ๕๓ เรื่อง  ทางวาจา ๑๒๖ เรื่อง  รวมจำนวน ๑๗๙ เรื่อง   
๖. ภาคตะวันออก  ทางหนังสือ  ๔๓ เรือ่ง  ทางวาจา ๔๖ เรื่อง  รวมจำนวน ๘๙ เรื่อง   
๗. ภาคใต ้ ทางหนังสือ ๑๘ เรื่อง  ทางวาจา ๑๔๕ เรื่อง  รวมจำนวน ๑๖๓ เรื่อง   

 
โดยมีจำนวนเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่เข้าสู่การพิจารณา

ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น  
๑๓๒ เรื่อง แบ่งเป็น ทางหนังสือ จำนวน ๑๘ เรื่อง  ซึ่งจำแนกเป็นประเด็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ ด้านที่ดิน 
จำนวน ๑ เรื่อง, ด้านน้ำ จำนวน ๒ เรื่อง, ด้านเกษตร จำนวน ๔ เรื่อง, ด้านคมนาคม จำนวน ๒ เรื่อง, 
ด้านเศรษฐกิจ จำนวน - เรื ่อง, ด้านสิ ่งแวดล้อม  จำนวน - เรื ่อง และด้านสังคม จำนวน ๘ เรื ่อง  
โดยเรื่องร้องเรียนที่เป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (วาจา) ของประชาชน จำนวน  
๑๑๔ เรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจทั้งหมด
เรียบร้อยแล้ว (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๐๘/๑๑/๖๔) 
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๓.๑  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) 

 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ รับผิดชอบ  
ในพื้นที่ ๘ จังหวัด ประกอบด้วย  ๑) จังหวัดเชียงใหม่ ๒) จังหวัดเชียงราย ๓) จังหวัดลำปาง ๔) จังหวัด
ลำพูน ๕) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๖) จังหวัดน่าน ๗) จังหวัดแพร่ และ ๘) จังหวัดพะเยา ที่ผ่านมา มีการยื่น
เป็นหนังสือจำนวน ๒๕ เรื่อง และเป็นเรื่องการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวน ๒๗ เรื่อง  
รวมทั้งสิ้น ๕๒ เรื่อง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๑/๑๐/๖๔) 

๑. ปัญหาด้านที่ดิน  จำนวน  ๙  เรื่อง 
๒. ปัญหาด้านน้ำ  จำนวน  ๒  เรื่อง 
๓. ปัญหาด้านการเกษตร  จำนวน  ๕  เรื่อง 
๔. ปัญหาด้านการคมนาคม  จำนวน ๓  เรื่อง 
๕. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  จำนวน  ๒  เรื่อง 
๖. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  จำนวน  ๘  เรื่อง 
๗. ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ จำนวน  ๒๓ เรื่อง 
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๓.๒  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ  (ตอนล่าง) 
รับผิดชอบในพื้นที่ ๙ จังหวัด ประกอบด้วย  ๑) จังหวัดตาก ๒) จังหวัดพิษณุโลก ๓) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๔) จังหวัดสุโขทัย ๕) จังหวัดอุตรดิตถ์ ๖) จังหวัดกำแพงเพชร ๗) จังหวัดนครสวรรค์  ๘) จังหวัดพิจิตร 
และ ๘) จังหวัดอุทัยธานี ที่ผ่านมา มีการยื่นเป็นหนังสือจำนวน ๗๐ เรื ่อง และเป็นเรื ่องการแสดง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวน ๒๒๖ เรื่อง รวมทั้งสิ้น ๒๙๖ เรื่อง  

๑. ปัญหาด้านที่ดิน  จำนวน  ๔๓  เรื่อง 
๒. ปัญหาด้านน้ำ  จำนวน  ๖๖  เรื่อง 
๓. ปัญหาด้านการเกษตร  จำนวน  ๓๑  เรื่อง 
๔. ปัญหาด้านการคมนาคม  จำนวน  ๒๕  เรื่อง 
๕. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  จำนวน  ๒๖  เรื่อง 
๖. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  จำนวน  ๑๗  เรื่อง 
๗. ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ จำนวน  ๘๓  เรื่อง 
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๓.๓  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนบน) รับผิดชอบในพื้นที่ ๑๒ จังหวัด ประกอบด้วย  ๑) จังหวัดอุดรธานี ๒) จังหวัดหนองบัวลำภู  
๓) จังหวัดหนองคาย ๔) จังหวัดเลย ๕) จังหวัดบึงกาฬ ๖) จังหวัดมุกดาหาร ๗) จังหวัดสกลนคร ๘) จังหวัด
นครพนม ๙) จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๐) จังหวัดขอนแก่น ๑๑) จังหวัดมหาสารคาม และ ๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด  
ที่ผ่านมา มีการยื่นเป็นหนังสือจำนวน ๑๕๑ เรื่อง และเป็นเรื่องการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จำนวน ๓๗๑ เรื่อง รวมทั้งสิ้น ๕๒๒ เรื่อง  (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๑/๑๒/๖๓)  

๑. ปัญหาด้านที่ดิน  จำนวน  ๕๕  เรื่อง 
๒. ปัญหาด้านน้ำ  จำนวน  ๑๒๗  เรื่อง 
๓. ปัญหาด้านการเกษตร  จำนวน  ๖๙  เรื่อง 
๔. ปัญหาด้านการคมนาคม  จำนวน  ๖๙  เรื่อง 
๕. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  จำนวน  ๓๓  เรื่อง 
๖. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  จำนวน  ๑๓  เรื่อง 
๗. ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ จำนวน  ๑๕๖  เรื่อง   
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๓.๔  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) รับผิดชอบในพื้นที่ ๘ จังหวัด ประกอบด้วย  ๑) จังหวัดนครราชสีมา ๒) จังหวัดชัยภูมิ  
๓) จังหวัดศรีสะเกษ ๔) จังหวัดสุรินทร์ ๕) จังหวัดบุรีรัมย์ ๖) จังหวัดยโสธร ๗) จังหวัดอำนาจเจริญ  
และ ๘) จังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านมา มีการยื่นเป็นหนังสือจำนวน ๔๗ เรื่อง และเป็นเรื่องการแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวน ๑๕๕ เรื่อง รวมทั้งสิ้น ๒๐๒ เรื่อง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๓/๐๒/๖๔) 

๑. ปัญหาด้านที่ดิน  จำนวน  ๒๙  เรื่อง 
๒. ปัญหาด้านน้ำ  จำนวน  ๖๒  เรื่อง 
๓. ปัญหาด้านการเกษตร  จำนวน  ๓๙  เรื่อง 
๔. ปัญหาด้านการคมนาคม  จำนวน  ๒๘  เรื่อง 
๕. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  จำนวน  ๓  เรื่อง 
๖. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  จำนวน  ๒  เรื่อง 
๗. ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ จำนวน  ๓๙  เรื่อง     
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๓.๕  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 

 
 

 
 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัด ประกอบด้วย  ๑) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) จังหวัดราชบุรี ๓) จังหวัดชัยนาท ๔) 
จังหวัดสุพรรณบุรี ๕) จังหวัดสมุทรสาคร ๖) จังหวัดเพชรบุรี ๗) จังหวัดสมุทรปราการ ๘) จังหวัดนครปฐม 
๙) จังหวัดกาญจนบุรี ๑๐) จังหวัดสิงห์บุรี ๑๑) จังหวัดอ่างทอง ๑๒) จังหวัดลพบุรี ๑๓) จังหวัดปทุมธานี 
๑๔) จังหวัดสระบุรี ๑๕) จังหวัดนนทบุรี ๑๖) จังหวัดสมุทรสงคราม และ ๑๗) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ที่ผ่านมา มีการยื่นเป็นหนังสือจำนวน ๕๓ เรื่อง และเป็นเรื่องการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จำนวน ๑๒๖ เรื่อง รวมทั้งสิ้น ๑๗๙ เรื่อง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๙/๐๖/๖๔) 

๑. ปัญหาด้านที่ดิน  จำนวน  ๒๗  เรื่อง 
๒. ปัญหาด้านน้ำ  จำนวน  ๑๔  เรื่อง 
๓. ปัญหาด้านการเกษตร  จำนวน  ๔๓  เรื่อง 
๔. ปัญหาด้านการคมนาคม  จำนวน  ๑๕  เรื่อง 
๕. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  จำนวน  ๓  เรื่อง 
๖. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  จำนวน  ๙  เรื่อง 
๗. ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ จำนวน  ๖๘  เรื่อง     
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๓.๖  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก 

 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ ๘ จังหวัด ประกอบด้วย  ๑) จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒) จังหวัดชลบุรี ๓) จังหวัดระยอง ๔) จังหวัด
จันทบุรี ๕) จังหวัดตราด ๖) จังหวัดนครนายก ๗) จังหวัดปราจีนบุรี และ ๘) จังหวัดสระแก้ว ที่ผ่านมา 
มีการยื่นเป็นหนังสือจำนวน ๔๐ เรื่อง และเป็นเรื่องการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวน ๔๙ เรื่อง 
รวมทั้งสิ้น ๘๙ เรื่อง  (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๐๙/๐๖/๖๔) 

๑. ปัญหาด้านที่ดิน  จำนวน  ๑๖  เรื่อง 
๒. ปัญหาด้านน้ำ  จำนวน  ๑๐  เรื่อง 
๓. ปัญหาด้านการเกษตร  จำนวน  ๙  เรื่อง 
๔. ปัญหาด้านการคมนาคม  จำนวน  ๒๔  เรื่อง 
๕. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  จำนวน  ๑๓  เรื่อง 
๖. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  จำนวน  ๖  เรื่อง 
๗. ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ จำนวน  ๓๔  เรื่อง 
๘. ข้อเสนอแนะ  จำนวน  ๑  เรื่อง 
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๓.๗  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ 

 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื ้นที ่จ ังหวัดภาค ใต้ รับผิดชอบ 
ในพื ้นที ่ ๑๔ จังหวัด ประกอบด้วย  ๑) จังหวัดกระบี่ ๒) จังหวัดชุมพร ๓) จังหวัดตรัง ๔) จังหวัด
นครศรีธรรมราช ๕) จังหวัดนราธิวาส ๖) จังหวัดปัตตานี ๗) จังหวัดพังงา ๘) จังหวัดพัทลุง ๙) จังหวัดภูเก็ต 
๑๐) จังหวัดยะลา ๑๑) จังหวัดระนอง ๑๒) จังหวัดสงขลา ๑๓ ) จังหวัดสตูล และ ๑๔) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ที่ผ่านมา มีการยื่นเป็นหนังสือจำนวน ๑๘ เรื่อง และเป็นเรื่องการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จำนวน ๑๔๕ เรื่อง รวมทั้งสิ้น ๑๖๓ เรื่อง  (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๐๘/๐๙/๖๔) 

๑. ปัญหาด้านที่ดิน  จำนวน  ๓๐  เรื่อง 
๒. ปัญหาด้านน้ำ  จำนวน  ๑๑  เรื่อง 
๓. ปัญหาด้านการเกษตร  จำนวน  ๒๕  เรื่อง 
๔. ปัญหาด้านการคมนาคม  จำนวน  ๑๕  เรื่อง 
๕. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  จำนวน  ๒๐  เรื่อง 
๖. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  จำนวน  ๓  เรื่อง 
๗. ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ จำนวน  ๕๔  เรื่อง      
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โดยมีผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนในโครงการฯ เรื่องที่แล้วเสร็จ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๒ เรื่อง 
แบ่งเป็น ทางหนังสือ จำนวน ๙๖ เรื่อง และทางวาจา จำนวน ๖ เรื่อง จำแนกตามประเด็นด้านต่าง ๆ 
ได้ดังนี้ ด้านที่ดิน จำนวน ๑๖ เรื่อง, ด้านน้ำ จำนวน ๗ เรื่อง, ด้านเกษตร จำนวน ๑๐ เรื่อง, ด้านคมนาคม 
จำนวน ๗ เรื่อง, ด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๕ เรื่อง, ด้านสิ่งแวดล้อม  จำนวน ๑๑ เรื่อง และด้านสังคม จำนวน 
๔๖ เรื่อง   

จำแนกจำนวนเรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาเสร็จแล้วตามรายภาคได้ดังนี้ 
๑. ภาคเหนือ (ตอนบน)  ทางหนังสือ ๙ เรื่อง  ทางวาจา ๖ เรื่อง  รวมจำนวน ๑๕ เรื่อง  
๒. ภาคเหนือ (ตอนล่าง)  ทางหนังสือ ๑๒ เรื่อง  ทางวาจา - เรื่อง  รวมจำนวน ๑๒ เรื่อง   
๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  ทางหนังสือ ๒๒ เรื่อง  ทางวาจา - เรื่อง 

รวมจำนวน ๒๒ เรื่อง   
๔. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)ทางหนังสือ  ๒๓ เรื่อง  ทางวาจา - เรื่อง 

รวมจำนวน ๒๓ เรื่อง   
๕. ภาคกลาง  ทางหนังสือ ๑๖ เรื่อง  ทางวาจา - เรื่อง  รวมจำนวน ๑๖ เรื่อง   
๖. ภาคตะวันออก  ทางหนังสือ  ๑๒ เรือ่ง  ทางวาจา - เรือ่ง  รวมจำนวน ๑๒ เรื่อง 
๗. ภาคใต ้ ทางหนังสือ ๒ เรื่อง  ทางวาจา - เรื่อง  รวมจำนวน ๒ เรื่อง   



๑๘๗ 
 

บทที ่๔ 
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

ผลจากการติดตามประเมินผลโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในช่วงระหว่างเดือน
เมษายน - ก ันยายน ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๖ เด ือน  โดยคณะทำงานโครงการจำนวน ๘ คณะ 
ประกอบด้วย คณะทำงานภาคเหนือตอนบน , ภาคเหนือตอนล่าง , ภาคกลาง, ภาคตะวันออก,  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน,  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง, ภาคใต้ และคณะอำนวยการ 
คณะทำงานของสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ จำนวน ๑๐ จังหวัด ดังนี้ 
 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
ตารางที่ ๔.๑ พื้นที่การดำเนินงานโครงการ จำแนกตามคณะทำงาน 
 

คณะทำงาน จังหวัด 

ภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ แพร่  

ภาคเหนือตอนล่าง พิจิตร  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนบน) 

- ไม่มีการลงพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าว - 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) 

- ไม่มีการลงพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าว - 

ภาคกลาง อยุธยา ชัยนาท 

ภาคตะวันออก - ไม่มีการลงพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าว - 

ภาคใต้ ชุมพร สตูล  

คณะอำนวยการ เชียงราย (๒ ครั้ง) ลำปาง อุตรดิตถ ์

 

รวมจังหวัดที่ได้รับการลงพื้นที่  ๑๐ จังหวัด  โดยส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่ได้มีการลงพื้นที่   
๑ ครั้ง จำนวน ๙ จังหวัด ที่มีการลงพื้นที่ ๒ ครั้ง จำนวน ๑ จังหวัด   

 



๑๘๘ 
 

ตารางที่ ๔.๒ จำนวนและองค์ประกอบผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ผู้เข้าร่วมตาม
เป้าหมาย (คน) 

ผู้เข้าร่วมตามจริง 
(คน) 

องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑,๐๑๙ ๑,๑๑๔ 

หัวหน้าส่วนราชการ (รวมผู้ว่าราชการจังหวัด
และกาชาดจังหวัด) 

ท้องที่/ท้องถิ่น (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน                           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ภาคธุรกิจเอกชน (รวมสภาหอการค้า) 

ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม 

นักเรียน/นักศึกษา/เยาวชน 

สื่อมวลชน 

อื่น ๆ 

โดยภาพรวม มีประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑,๑๑๔ คน มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้  
จำนวนเฉลี่ยผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละครั้งเท่ากับ ๑๔๐ คน โดยมีสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมทุกครั้ง  

การพิจารณาองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมโครงการ  จำแนกได้ ๖ กลุ่ม คือ หัวหน้าส่วน
ราชการ (รวมผู้ว่าราชการจังหวัดและกาชาดจังหวัด ) ท้องที่/ท้องถิ่น (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น) ภาคธุรกิจเอกชน (รวมสภาหอการค้า) ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม 
นักเรียน/นักศึกษา/เยาวชน และสื่อมวลชน โดยสัดส่วนที่เข้าร่วมมากที่สุด คือ หัวหน้าส่วนราชการ 
รองลงมา คือ ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม, ท้องที่/ท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน  นักเรียน/นักศึกษา/
เยาวชน และสื่อมวลชน ตามลำดับ  
ตารางที่ ๔.๓ ประเด็นในการพบประชาชน จำแนกตามสาระ   
 

ประเด็นสาระพบประชาชน จำนวน (คร้ัง) 

ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ๙ 

การรับฟังความคิดเห็นประเด็นกฎหมายและทำความเข้าใจด้านกฎหมาย ๑๐ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ปัญหา ผลกระทบกฎหมาย ๖ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ๒ 

การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔ 



๑๘๙ 
 

โดยภาพรวม ประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วย ๕ สาระหลัก คือ ๑) ความรู้เรื่องสมาชิกวุฒิสภาและบทบาทหน้าที่   ๒) รับฟังความ
คิดเห็น ประเด็นกฎหมายและทำความเข้าใจด้านกฎหมาย  ๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ปัญหา และผลกระทบกฎหมาย  ๔) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข และ ๕) การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต   

ทั้งนี้ด้วยบริบทของพื้นที่ ข้อมูลเฉพาะและสัดส่วนขององค์ประกอบผู้เข้าร่วมที่แตกต่างกัน  
จึงทำให้ การลงพื้นที่แต่ละครั้งมีจุดเน้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยสาระที่แตกต่างกัน  สรุปได้ว่า  
ทุกครั้งของการลงพื้นที่ได้มีการแลกเปลี่ยนมากกว่า ๑ สาระ โดยสาระที่มีทุกครั้ง จัดเป็นอันดับแรก 
ที่ทุกคณะให้ความสำคัญ คือ การรับฟังความคิดเห็น ประเด็นกฎหมาย และทำความเข้าใจด้าน
กฎหมาย อันดับที่สอง ได้แก่ ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา อันดับที่สาม ได้แก่ 
การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของกฎหมาย ปัญหา ผลกระทบกฎหมาย และการน้อมนำหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วนอันดับสุดท้าย คือ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 
ตารางที่ ๔.๔ ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 

ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน (แผน) 

 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ๑๒ 

 ด้านความมั่นคง ๑๒ 

 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  ๑๐ 

 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๘ 

 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ๔ 

 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๓ 

 
จากการลงพื้นที ่พบประชาชนในแต่ละครั ้ง  บางคณะได้ศึกษาความสอดคล้องระหว่าง

แผนพัฒนาจังหวัด กับยุทธศาสตร์ชาติ โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาจังหวัดและการบรรยายสรุป 
ของผู้ว่าราชการจังหวัด พบว่า จังหวัดส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคง มากที่สุด รองลงมา คือ  
ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  และด้านการสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม ตามลำดับ 

  



๑๙๐ 
 

ตารางที่ ๔.๕ ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนการปฏิรูปประเทศ 
 

ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดและแผนการปฏิรูปประเทศ จำนวน (แผน) 
 ด้านเศรษฐกิจ  ๑๒ 
 ด้านสังคม ๖ 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔ 
 ด้านการศึกษา  ๒ 
 ด้านการเมือง ๑ 

  
ส่วนการศึกษาความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนการปฏิรูปประเทศ  

โดยพ ิจารณาจากแผนพ ัฒนาจ ังหว ัดและการบรรยายสร ุปของผ ู ้ ว ่ าราชการจ ังหว ัด  พบว่า  
ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านสังคม  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา และด้านการเมือง ตามลำดับ 
  
ตารางที่ ๔.๖ ประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการที่สะท้อนจากพื้นที่ จำแนกตามด้าน 
 

ประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการที่สะท้อนจากพื้นที่ 
จำนวนประเด็นข้อคิดเห็น/ 

ความต้องการ (เรื่อง) 
 ด้านสังคมและอื่น ๆ ๒๙ 
 ด้านการเกษตร ๑๕ 
 ด้านเศรษฐกิจ ๑๒ 
 ด้านน้ำ ๑๑ 
 ด้านสิ่งแวดล้อม ๑๐ 
 ด้านที่ดิน ๕ 
 ด้านคมนาคม ๔ 

 
จากการรับฟังข้อคิดเห็นที่ได้รับการสะท้อนจากผู้เข้าร่วมโครงการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

โดยภาพรวมมีประเด็นข้อคิดเห็น รวมทั้งสิ้น ๘๖  เรื่อง โดยด้านที่มากที่สุด คือ ด้านสังคมและอื่น ๆ  
รองลงมา คือ ด้านเกษตร  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านน้ำ  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านที่ดิน และด้านคมนาคม 
ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 
 

ส่วนที่ ๒  สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการที ่พบจากการลงพื ้นที ่ของสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม 

 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการในต่าง ๆ ที่พบจากการลงพื้นที่ฯ สามารถสรุปแยกตาม 

รายด้าน ได้ดังนี้ มากที่สุด คือ ด้านสังคมและอื่น ๆ จำนวน ๒๙ เรื ่อง รองลงมา คือ ด้านเกษตร  
จำนวน ๑๕ เรื ่อง ด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๑๒ เรื ่อง ด้านน้ำ  จำนวน ๑๑ เรื ่อง ด้านสิ่งแวดล้อม  
จำนวน ๑๐ เรื่อง ด้านคมนาคม จำนวน ๕ เรื่อง และด้านที่ดิน จำนวน ๔ เรื่อง ตามลำดับ  

  

 
  

โดยเมื่อได้รับฟังประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการ ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข จากพื้นที่
และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้ว บางเรื่องคณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับมาเพื่อส่งต่อคณะอำนวยการ 
และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบางเรื่องได้มอบให้จังหวัดรับไปดำเนินการต่อ  โดยสิ่งที่ทำได้  
มากที่สุด คือ การมอบจังหวัดรับไปดำเนินการ รองลงมา คือ รับมาเพื่อส่งต่อคณะอำนวยการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับฟังข้อเสนอแนะ ตามลำดับ 
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๑๙๒ 
 

ส่วนที่ ๓ ประโยชน์ที่ทุกฝ่ายได้รับจากการดำเนินงานโครงการ 

ผู้ได้รับประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้รับ 

ประชาชน 
- ได้รับทราบหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝ่าย 
นิติบัญญัติที่มีหน้าที่ในการออกกฎหมาย การควบคุม และตรวจสอบ 
การบริหารราชการแผ่นดิน 
- ได้สะท้อนสถานการณ์ ข้อขัดข้องของท้องถิ่นให้หน่วยงานรัฐทราบ 
- ได้รับความช่วยเหลือและการแก้ไขไปจากทุกภาคส่วน 
- ได้ทราบสถานการณ์ เรื่องต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมถึงเป้าหมายการ
พัฒนาจากหน่วยงานรัฐ 
- ได้รับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเพื่อเสริมความรู้ให้แก่
เยาวชน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินการเกษตร แหล่งน้ำ ที่ดินและการ
ปฏิรูปที่ดิน การควบคุมอาคาร โรคติดต่อ การค้า การขนส่ง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การท่องเที่ยว การประกันภัยสินค้า
การเกษตร การปกครองท้องถิ่น ฯลฯ เป็นต้น 
-  ได้ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สรุปผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประชาชน 

บทบาทสมาชิกวุฒิสภา 
 
นโยบายของรัฐ 

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

สภาพการพัฒนาในพื้นที่ 

อุปสรรค/ปัญหาในพื้นที่ 

ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย 

สิทธิส่วนตน 
รับคำแนะนำ 

สิทธิส่วนรวม 

สะท้อนภาพที่เป็นจริง 

ปัญหาของประชาชน
ได้รับการดำเนินการ
แก้ไข 

รับทราบ 



๑๙๓ 
 

 

ผู้ได้รับประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้รับ 

หน่วยงาน/ องค์กรในพื้นที่ 
(ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.), หอการค้า, สภาอุตสาหกรรม 
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวฯ,(ภาคพลเมือง),  
กลุ่มธนาคารสมอง ฯลฯ, กลุ่มเกษตรกร) 

- ได้รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภาค
ประชาชนในพื้นที่และนำไปสู่การแก้ไข 
- ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ 

- ได้รายงานแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งมีความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
และแผนปฏิรูปประเทศ โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
- ได้รายงานแผนพัฒนาหน่วยงาน/องค์กร ในส่วนที่
เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับการน้อมนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  พร้อมกับได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชนทั่วไป 
- ได้ชี้แจงผลการดำเนินการที่ได้มีการติดตามผล 
จากลงพื้นที่ในครั้งก่อน เพื่อรายงานให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับทราบ 

สรุปผลประโยชน์ที่หน่วยงานราชการ/องค์กรในพื้นที่ได้รับ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับทราบ 

หน่วยงานราชการ/ 
องค์กรในพื้นท่ี 

บทบาทสมาชิกวฒุิสภา 
 
นโยบายของรัฐ 

กฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบ 

สภาพการพัฒนาในพื้นท่ี 

สะท้อนภาพที่เป็นจริง อุปสรรค/ปัญหาในพื้นท่ี 

ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย 

การพิทกัษ์สิทธิส่วนรวม 
รับคำแนะนำ 

การดแูลสิทธิสว่นตน 

แผนงาน/โครงการ 

ผลงาน/โครงการ 

นำไปกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไขปญัหาให้แก่ประชาชนต่อไป 



๑๙๔ 
 

 

ผู้ได้รับประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้รับ 

สมาชิกวุฒิสภา 
 

- ได้รับทราบขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที ่

- ได้รับข้อเสนอแนะจากการประชุมหารือกับผู้แทนส่วนราชการ ภาคประชาชน และ
ภาคเอกชน 

- ได้รับทราบขอ้คิดเห็น ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการ 
ของประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา  
และพัฒนาพ้ืนที่ให้ดีขึ้น 

- ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเท่าทันสถานการณ์ เช่น 
มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

- นำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการตามกรอบหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา 

- ได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ทีม่ีการติดตาม
ผลจากการลงพื้นที่ครั้งก่อน ๆ 

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังความเห็นของเยาวชนและนักศึกษา รวมทั้ง 
รับข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์เพื่อจะได้นำไปสู่การพิจารณาการกลั่นกรองและ 
การพัฒนากฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กระบวนการตรากฎหมายเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
กับประชาชน 

 

สรุปผลประโยชน์ที่สมาชิกวุฒิสภาได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมาชิกวุฒิสภา 

บทบาทสมาชิกวุฒิสภา 

นโยบายของรัฐ 

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

สภาพการพัฒนาในพื้นที่ 

อุปสรรค/ปัญหาในพื้นที่ 

ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย 

แนะนำ 

ติดตาม 

แผนงาน/โครงการ 

ผลงาน/โครงการ 

ประสานงานกับรัฐบาลเพื่อให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขต่อไป 

รับทราบ 

แลกเปลี่ยน 



๑๙๕ 
 

สรุปได้ว่า ผลจากการลงพื้นที่พบประชาชน ทั้งประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ และ
สมาชิกวุฒิสภาต่างก็ได้รับประโยชน์จากโครงการในลักษณะที่แตกต่างกัน  โดยประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ ได้รู้จัก บทบาท อำนาจ หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ในขณะเดียวกันทุกฝ่ายต่างก็ได้เรียนรู้ 
ซึ่งกันและกัน โดยการรับรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ การได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และนำ
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขส่งต่อให้แก่คณะกรรมการโครงการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ต่อไป  เพื่อนำไปสู่การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  

ข้อสังเกต 
ในเร่ืองการบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทานได้มีการใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงสันฝาย

แม่ยม ประมาณ ๗๐๐ ล้านบาท ในขณะที่ฝายชะลอน้ำที ่สร้างด้วยกระสอบทรายที่คนในพื้นที่  
ร่วมมือกันทำในแต่ละปี ใช้งบประมาณเพียง ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ได้ปริมาณน้ำเท่ากัน ซึ่งถือว่าเป็น
ข้อสังเกตที่ควรมีการศึกษาตอ่ 

ข้อเสนอแนะ 

๑. ในการส่งเสริมด้านการเกษตร ควรให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องมีการศึกษาและส่งเสริม 
ให้เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการเกษตร เช่น ทำอย่างไรให้ใช้น้ำเท่าเดิม 
แต่ได้ผลผลิตมากขึ้น หรือได้ผลผลิตเท่าเดิม โดยใช้น้ำน้อยลง หรือการสั่งการรดน้ำผ่านโทรศัพท์มือถือ 
จะทำให้สามารถควบคุมปริมาณน้ำ และระยะเวลาการรดน้ำต้นไม้ได้ เป็นต้น 

๒. การลงพื้นที่ ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานต่อไป 

๓. ส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ผลักดันการปฏิรูปประเทศและ
ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (หมอกควันไฟป่า) อันนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ 
ของประเทศ อาทิ สุขภาพ การท่องเที่ยว การจ้างงาน และเศรษฐกิจ 

๔. ควรมีการสร้างการรับรู ้ให้ก ับประชาชน ในประเด็นปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
ในภาคเหนือ และแบ่งอำนาจให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๖ 
 

 
 
 
 
 



 






